

# บทเรียน NMI 2008

พันธกิจมิชชันนารีสากล

สำหรับผู้ใหญ่



[WWW.NAZARENEMISSIONS.ORG](http://WWW.NAZARENEMISSIONS.ORG)

## สารบัญ

บทที่ 1: ภาวะวิกฤต โรคเอดส์ระบาด  
คริสตจักรแห่งการตอบสนอง

บทที่ 2: จากความสิ้นหวังสู่อิสรภาพ - การฟื้นฟูในยูเครน

บทที่ 3: สันติสุขและการปกป้องในยามถูกกดขี่ข่มเหง

บทที่ 4: เรื่องราวของการถูกกดขี่ข่มเหง

บทที่ 5: การอธิษฐานวิงวอนเพื่อผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ

บทที่ 6: สิ่งที่ไม่ควรใส่...หรือพูด...หรือกระทำ!

บทที่ 7: การทำงานกับชนพื้นเมืองนาวาโจ

บทที่ 8: การเรียนด้านศาสนศาสตร์ในภาคพื้นเอเชีย-  
แปซิฟิก

**บทที่ 9: ชนระใจพวกเขา, ปลุกพวกเขา,  
สร้างพวกเขาให้เติบโต  
สิ่งท้าทายในการทำให้คริสตจักรเติบโต**

**บทที่ 10: การก่อสร้างสู่งานพันธกิจ**

**บทที่ 11: กลุ่มเคลื่อนไหวกลับสู่บ้านเกิดที่เยรูซาเล็ม –  
การเข้าถึงพื้นที่หน้าต่าง 10/40**

**บทที่ 12: การเข้าถึงแหลมแอฟริกา  
ที่เต็มไปด้วยการช่วยกู้ให้รอด**

## ข้อเสนอแนะสำหรับบทเรียนอนุชน

หากคริสตจักรของท่านมีบทเรียนมิชชันของอนุชนแยกจากผู้ใหญ่ ก็ให้ใช้บทเรียนของผู้ใหญ่เป็นหลัก แต่ควรประยุกต์เนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของอนุชน พึงระลึกว่าการเรียนเรื่องมิชชันคือวิธีการที่สำคัญในการฝึกอบรมอนุชน

**ข้อเสนอแนะบางประการในการวางแผนบทเรียนเกี่ยวกับมิชชันสำหรับชั้นอนุชน:**

1. ให้อนุชนมีส่วนร่วมมากเท่าที่จะเป็นไปได้  
ยิ่งขอให้อนุชนมีส่วนร่วมมากเท่าใด การเข้าร่วมและความสนใจของอนุชนก็จะมากขึ้นเท่านั้น  
หากเป็นไปได้ ควรให้อนุชนทุกคนมีส่วนร่วม
2. มอบหมายความรับผิดชอบก่อนเวลาเรียนอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ ให้กำลังใจผู้มีส่วนร่วมให้ทำดีที่สุดเพื่อพระเจ้า การจำบนจะดีกว่าการอ่าน  
แต่การอ่านก็ดีกว่าไม่มีส่วนร่วมเลย
3. ขอให้ผู้มีของประทานด้านดนตรีได้เสนอเพลงพิเศษ โดยช่วยเขาให้เลือกเพลงที่เหมาะสม
4. ให้อนุชนทำหรือช่วยเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในบทเรียน อนุชนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ต แล้วแบ่งปันกับกลุ่มผู้ใหญ่และในกลุ่มอนุชนเอง
5. ขอให้อนุชนช่วยประชาสัมพันธ์การประชุมมิชชันโดยทำแผ่นประกาศ หรือสร้างสื่ออื่นเพื่อประชาสัมพันธ์
6. แต่ละเดือนขอให้อนุชน 1-2 คนร่วมแสดงในบทเรียน ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับเรื่อง อนุชนสามารถเป็นตัวแสดงในชั้นผู้ใหญ่และเด็กด้วยก็ได้ เรื่องของมิชชันนารีควรนำเสนอเหมือนเจ้าตัวเอง

7. ควรทบทวนบทเรียนที่ผ่านมามาทุกครั้ง (ทุกเดือน)  
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนจำได้ว่าเคยเรียนเรื่องใดมาบ้าง  
ควรมีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มเพื่อวัดผลการเรียนเรื่องมิ  
ซชันที่ผ่านมามาตลอดทั้งปี
8. แจกหัวข้ออธิษฐานหรือหัวข้อการตอบสนองให้นุชนล่วงหน้า  
เพื่อช่วยให้เขามีเวลาเตรียมคำพูด  
สำหรับคนที่ไม่มั่นใจในการอธิษฐานออกเสียงก็ให้เขียนคำ  
อธิษฐานไว้อ่านได้

**พึงระลึกเสมอว่า**  
**มิซชันนารีส่วนใหญ่ได้รับการทรงเรียกเมื่อยังเป็นเด็กหรืออ**  
**นุชน**  
**ขอให้พระวิญญูญาณบริสุทธิ์ใช้บทเรียนเหล่านี้ในการสัมผัสจิต**  
**ตใจของอนุชน**

# บทที่ 1

## ภาวะวิกฤต โรคเอดส์ระบาด คริสตจักรแห่งการตอบสนอง เอลเลน เกลี เดคเกอร์

### จุดประสงค์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ให้เกิดขึ้นทั่วโลกและเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมพันธกิจโรคเอดส์ผ่านทาง การอธิษฐาน การแสดงออก และออกไปประกาศ

### เนื้อหาบทเรียน

เอดส์เป็นปัญหาสุขภาพใหญ่สำหรับโลกในทุกวันนี้ และยังคงเป็นปัญหาด้านวิญญาณที่ทำทลายให้คริสตจักรเผชิญหน้า ขณะนี้เราดูแลผู้ป่วยเอดส์นับล้านคนในชุมชนเดียวกันคือที่ๆ คริสตจักรตั้งอยู่ ความหวังของพวกเขาอยู่ในมือของเรา ในการอธิษฐานของเรา ในทรัพยากรของเรา และการเป็นพยานชีวิตคริสเตียนของพวกเขา

โรคเอดส์ติดเชื้อจากเลือด แพร่เชื้อเร็วกว่าที่นักวิชาการจะนึกถึง เอดส์ทำให้คนเสียชีวิตถึง 240,000 รายและมีผู้ติดเชื้อใหม่ถึง 420,000 รายทั่วโลกในทุกๆ เดือน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพันธกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อก็ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของเชื้อใหม่ไปอีก 10 สายพันธุ์

ในซาฮาราน แอฟริกา เอดส์ฆ่าคนมากกว่าสงคราม ความกันดาร และภัยธรรมชาติ และโรคอื่นๆ รวมกัน HIV/AIDS เอดส์แตกต่างจากเชื้อโรคอื่นๆ ที่เคยพบมาในโลก มันเป็นทูตนำความตายมาสู่ชาวแอฟริกันประมาณ 30 ล้านคน มันคือสิ่งที่โหดร้ายที่ฝังและซ่อนอยู่ในคนนานนับปีและแพร่เชื้อไปยังคนอื่น ๆ ก่อนที่จะเหยื่อจะหมดสภาพและตายลง มันเป็นต้นเหตุที่ทำลายเศรษฐกิจโดยการฆ่าประชากรคุณภาพของแอฟริกา ลง ทั้งพ่อแม่ของเด็กเล็กๆ และผู้ที่ทำงานมีรายได้ สถานการณ์โรคเอดส์ถูกทำให้ร้ายแรงขึ้นโดยความยากจน วัฒนธรรมของชนเผ่า สถานภาพต่ำต้อยของผู้หญิง ขาดการศึกษา

พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง การเป็นโสมภณี สงครามกลางเมือง และแรงงานต่างด้าว

## ภาวะวิกฤต

- ประเทศสูญเสียประชากรที่ดีที่สุดและฉลาดที่สุด ประชากรมากกว่า 8000 คนเสียชีวิตลงทุกวันจากเชื้อ HIV เอดส์
- จำนวนเด็กกำพร้าเกิดจากโรคเอดส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีเด็กกำพร้าจากโรคเอดส์มากกว่า 15 ล้านคนทั่วโลก ร้อยละ 90 อยู่ในประเทศแอฟริกา เด็กกำพร้าเหล่านี้เสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหาร การกดขี่ข่มเหง การกดขี่ทางเพศ และติดเชื้อเอดส์
- ระบบการศึกษาอยู่ในภาวะวิกฤต เด็กนักเรียนหนึ่งล้านคนของแอฟริกันสูญเสียคุณครูของเขาจากการติดเชื้อเอดส์ในปี 2004
- ระบบสุขภาพย่ำแย่ เศรษฐกิจของประเทศสูญเสียค่ารักษาพยาบาลสูงมาก ประชาชนธรรมดาไม่สามารถตรวจหาเชื้อเอดส์ได้
- ความอดอยากเพิ่มมากขึ้น อาหารที่มีประโยชน์นั้นเหมาะสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ แต่ประชาชนที่ยากจนนั้นแทบจะไม่มีอาหารเพียงพอ และถูกโรคเอดส์กลืนกินอย่างรวดเร็วเมื่อเกษตรกรนั้นป่วยล้มป่วยลงและครอบครัวของเขาต้องใช้เวลาในการดูแลคนที่เจ็บป่วยเหล่านี้แทนการเพาะปลูก
- ประชากรรุ่นต่อไปจะลดจำนวนลง เด็กมากกว่า 4 ล้านคนตายด้วยโรคเอดส์ และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงถึง 1400 คนต่อวัน
- เอดส์ทำให้ประชาชาติอ่อนแอและความปลอดภัยทั่วโลกมีน้อยลง ทหารที่เจ็บป่วยนั้นไม่สามารถปกป้องประเทศหรือทำให้เกิดสันติสุขได้

เศรษฐกิจได้รับผลกระทบเพราะประชากรทำงานได้ล้มป่วยลง  
การจะรักษาเสถียรภาพของโลกนี้ได้เราจำเป็นต้องทำงานร่วม  
กันและทำให้ประชากรที่เหลือเข้มแข็งขึ้น

## ความท้าทาย

### ด้านจิตวิญญาณ

บางคนยังเชื่อว่าโรคเอดส์นั้นคือการโจมตีจากวิญญาณชั่ว  
หมอผีสามารถรักษาโรคเอดส์ได้โดยการใช้มิดที่ไม่สะอาดกรีดลงไปที่ร่างกายผู้ป่วยเพื่อขับไล่วิญญาณชั่วออกไป

### นาซารีนตอบสนอง โดยการดำรงชีวิตอย่างบริสุทธิ์ NCM

(สมาพันธ์ให้ความช่วยเหลือนาซารีน)

ฝึกอบรมศาสนาจารย์และส่งผู้นำไปที่แซมเบีย

และคริสตจักรนาซารีนแต่ละแห่งได้พัฒนาที่มงานอาสาสมัครไปเยี่ยมและ  
อธิษฐานเพื่อคนป่วยและนำประชาชนเหล่านั้นมาสู่พระคริสต์

บาทหลวงบาคาซา ผู้ประสานงาน NCM

ของแซมเบียเริ่มทำพันธกิจเอดส์ในการเทศนาทุกครั้ง สมาคม NCM

ของแซมเบียบางส่วนตั้งคตินี้ไว้ว่า "เป้าหมายของเราคือรักพวกเขา  
ห่วงใยพวกเขา

และประกาศเรื่องราวของพระเยซูกับเขาก่อนที่พวกเขาจะตายด้วยโรคเอดส์  
เราเชื่อว่าโดยพระเยซู ความหวังของพวกเรา  
จะนำมาซึ่งความพ้นทุกข์ในวินาทีสุดท้ายต่อผู้ที่เชื่อ"

### ความอับอาย

การติดเชื้อเอดส์ทำให้ผู้ป่วยถูกครอบครัวและเพื่อนทอดทิ้ง

ในบางวัฒนธรรมไม่อนุญาตหญิงติดเชื้อให้นมบุตรของเธอเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่ไปสู่ทารก

ส่วนเด็กที่เป็นกำพร้าจากโรคเอดส์มักถูกหมางเมินและเยาะเย้ยถากถาง

คริสตจักรได้ให้ความจริงและรักอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อผู้ที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เราเรียนรู้ที่จะต้อนรับเขาด้วยการอ้าแขนรับ  
ค้นหาพื้นที่พันธกิจให้กับพวกเขา โอบกอดให้กำลังใจพวกเขา  
และแสดงความรักต่อเขา



หลักสูตรฝึกอบรมการดูแลโดยชุมชนในมาลาวีนั้นดูแลผู้ป่วยด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจดังเช่นพระเยซูคริสต์

### สาระสำคัญของเรื่องเพศ

เอดส์เป็นเรื่องทำทายนด้านคุณธรรมสำหรับเราอย่างยิ่ง

สืบเนื่องมาจากข้อเท็จจริงของ UN ในปี 2004

มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ประมาณ 14,000

คนเป็นผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี

"คริสตจักรต้องเป็นพระคำของพระเจ้าในเรื่องนี้ บาทหลวงมอนเต ครี  
ประธานเอ็นวายไอกล่าว

"ดังที่เราช่วยคนหนุ่มสาวของเราให้ค้นพบและ้าแขนรับความจริง

และความบริสุทธิ์ที่เที่ยงแท้

เพื่อพวกเขาจะได้เข้าใจถึงชีวิตที่เที่ยงแท้โดยพระเจ้าผู้ทรงเกียรติโดยทาง  
เลือกของเรา

พฤติกรรมทางเพศของเราก็จะต้องถูกต้องและเป็นไปโดยบริสุทธิ์

การฝึกอบรมเกี่ยวกับเอดส์กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของค่ายและคนหนุ่ม  
สาวทั่วโลก "ผู้ชายเสนอสิ่งนี้ให้ฉัน"

เด็กสาวประเทศคองโกเล่าประสบการณ์ของเธอให้ฟัง

"เขาเสนอที่จะจ่ายค่าทอมและซื้อเสื้อผ้าให้ฉัน

และฉันก็จำสิ่งที่ไปประชุมเรื่องเอ็นวายไอเอดส์ได้

และฉันก็ปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ฉันตอบปฏิเสธเขาไป และ  
1 เดือนจากนั้นพระเจ้ก็ทรงจัดเตรียม และฉันก็ได้กลับไปโรงเรียนอีกครั้ง

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ในหลายๆ ประเทศ

ญาติพี่น้องของหญิงมายนั้นยึดเอาทรัพย์สินสมบัติของสามีไปหมด

ทิ้งให้เธอสิ้นเนื้อประดาตัว

จึงต้องตัดสินใจที่จะขายร่างกายของเธอเพื่อประทังชีวิต

เอ็นซีเอ็มในอินเดียเริ่มต้นกลุ่มช่วยเหลือตนเองจำนวน 330

กลุ่มเพื่ออบรมหญิงสาวกว่าพันคนให้สามารถตัดเย็บเสื้อผ้า พิมพ์ดีด

รวมถึงผลิตเทียนและสบู่ พวกเธอเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน

หลักการทำธุรกิจ

การเงินในชุมชนและสารอาหารเพื่อพวกเธอจะได้หาเงินมาพอเพียงต่อกา  
รเลี้ยงชีพ

## ความเหลื่อมล้ำทางเพศ

ผู้หญิงจำนวนมากได้รับความทรมานทุกข์ทรมานจากโรคเอดส์เพราะการทำแท้งและการดูแลที่ผิดวิธี คริสตจักรได้สอนถึงความเสมอภาคในพระคริสต์ "ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง"

เอ็นซีเอ็มแอฟริกาได้อบรมหญิงสาวนาซารีนจำนวน 400

คนเพื่อให้เป็นผู้นำตามพระคัมภีร์และหลักการเรื่องเพศ

ข้อดีและข้อเสียของวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเด็นเรื่องเพศ

และความผิดทางอาชญากรรม การศึกษาเรื่องเพศ การสร้างผลิตผล

ความปลอดภัยเรื่องอาหาร

และแนวทางในการเสริมสร้างพลังให้กับผู้หญิงในการป้องกันตนเองจากก

ารทารุณทางเพศ กลุ่มสตรีแต่ละกลุ่มสามารถทำแผนการทำงานได้สำเร็จในการฝึกอบรมแล

ะให้การศึกษาแก่สตรีคนอื่นๆ ในประเทศบ้านเกิดของพวกเขา การดูแลเด็กกำพร้า มีเด็กกำพร้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเด็กในกลุ่มเสี่ยง

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเด็กกำพร้าหรือเด็กที่ได้รับเชื้อเอดส์ได้รับสวัสดิการหรือการบริการสา

ธารณะ ประมาณการณ์ได้ว่ามีเด็กกว่า 50

ล้านคนที่เป็นกำพร้าในซาฮาราน ประเทศแอฟริกาในปี 2010

นาซารีนในสาธารณรัฐคองโกได้ช่วยเหลือเด็กที่เป็นกำพร้าจากโรคเอดส์โ

ดยให้พวกเขาเลี้ยงแกะและเปิด ทำสวน และเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา

คริสตจักรนาซารีนในโงมาดูแลเด็กกำพร้ากว่า 300 คน ซึ่งเด็ก 130

คนได้รับเชื้อเอดส์

นาซารีนในคาการามาเปิดชั้นวิชาชีพที่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กนั

บวช คริสตจักรแอฟริกันได้พยายามดูแลเด็กกำพร้าที่นับพันในชุมชนของพวกเขา

การให้ความดูแล มีเด็กถึง 8,000

คนกลายมาเป็นเด็กกำพร้าเนื่องจากโรคเอดส์ทุกวัน ประชากรกว่า 1,000

ต้องกลายมาเป็นผู้อุปการะ ซึ่งผู้อุปการะเหล่านี้มีทั้งตัวเด็กด้วยตัวเอง

ป่วยตายายที่สูงอายุ ป้า อา ลุง หรืออยู่ในอุปการะของ

## ศิษยาภิบาล

เอ็นซีเอ็มต้องการช่วยเหลือผู้อุปการะมากกว่าเริ่มต้นที่ตัวเด็กกำพร้าเอง ด้วยทุนทรัพย์จำนวนมาก

เอ็นซีเอ็มช่วยเหลือคริสตจักรและผู้อุปการะโดยการจัดหาเมล็ดพันธุ์และเครื่องมือในการทำสวน รวมถึงการอบรมในการหารายได้

คริสตจักรเจนดานาซารีนในราวันดาช่วยผู้อุปการะถึง 70

คนในการดูแลเด็กกำพร้าและแม่ม่าย 250 คนที่เป็นผลมาจากโรคเอดส์ พวกเขาปลูกถั่วและมันสำปะหลัง เลี้ยงแกะและเป็ด

และให้การศึกษาระบบคริสเตียนใต้ต้นไม้ถึง 2 ชั้นเรียน

## คริสตจักร

มีเพียงคริสตเตียนที่ให้ความหวังของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงไถ่บาปให้เรา รักเรา และประทานชีวิตนิรันดร์

คริสตจักรมีถ้อยคำบริสุทธ์ที่สอนให้บังคับใจตนเองก่อนที่จะแต่งงานและมีความเชื่อในชีวิตแต่งงาน เรามีผู้นำและระบบพื้นฐานในการอบรม

และความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วย เด็กกำพร้า และผู้อุปการะ

คริสตจักรนาซารีนเข้าถึงชุมชนและหลายๆ

บ้านรอบโลกด้วยความหวังและความรักในพระคริสต์

## เรื่องราวหกเรื่องที่คริสตจักรนาซารีนทำให้เกิดความแตกต่าง

1.

นาซารีนเคนยาปลูกสวนผักและสอนเรื่องเกี่ยวกับสารอาหารและทักษะในการทำธุรกิจให้กับเด็กกำพร้า 1,200 คน

เอ็นซีเอ็มจัดหาชั้นสำหรับไก่ที่จะออกไข่เพื่อเนอาหารสำหรับเด็กกำพร้า ผู้อุปการะส่วนใหญ่และเด็กกำพร้าได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยคริสตจักรท้องถิ่นและกลายมาเป็นคริสเตียน

2. ศิษยาภิบาลเยี่ยมผู้ป่วย

ในซวาสิแลนด์บาทหลวงพาโตพาเบญจามินผู้ป่วยเอดส์อายุ 38

ปีมาสู่พระเจ้า คำพยานของเบญจามินนำเพื่อนร่วมงานมาสู่พระคริสต์  
ที่งานศพของเบญจามินน้องชายของเขากลายเป็นคริสเตียน

3. คนจนหลายคนให้ก้อนหินแก่คนตายถือเอาไว้ขณะที่เขาเสียชีวิต  
ก้อนหินเหล่านี้กลายเป็นสมบัติของเด็กที่ยังมีชีวิตอยู่และทำให้เด็กๆ  
เหล่านั้นมีความเชื่อมั่นว่า "พ่อแม่ของเธอถือก้อนหินนี้"  
เอ็นซีเอ็มต้องการสร้างงานเขียนของความทรงจำให้กับเด็กกำพร้าและใส่ก  
ล่องไว้เพื่อที่จะเขียนถึงความทรงจำของพวกเขาที่มีต่อพ่อแม่  
ซึ่งเป็นสมบัติแห่งความรักชั้นสุดท้ายที่จะช่วยเด็กกำพร้าจากเอดส์  
ที่จะให้ความรักนั้นทำให้พวกเขาผ่านพ้นความเศร้าโศกและความสูญเสียไ  
ไปได้

ศิษยาภิบาลส่วนใหญ่ในมณฑลยอยซาฮารานนำเด็กกำพร้าจากโรคเอดส์  
กลับบ้านด้วย

หลังจากที่บาทหลวงเมเนยาแห่งประเทศอุกันดาทำพิธีศพของหญิงคนหนึ่ง  
ลูกๆ ของเธอทั้ง 4 คนก็ตามเขากลับบ้าน พวกเขาเหล่านี้ไม่มีที่จะไป  
ศิษยาภิบาลมาร์กและมากาเร็ต คิลบาตาโว

เลี้ยงดูเด็กกำพร้าจากโรคเอดส์ถึง 22 คน

### 5. ชั้นนี้

เป็นหญิงสาวที่ตั้งท้องและสิ้นเนื้อประดาตัวคนหนึ่งในประเทศไทย  
เธอได้รับเชื้อเอดส์จากสามีของเธอ

ไม่มีใครต้องการแม้แต่จะซื้ออาหารให้เธอเพราะเธอติดเชื้อเอดส์  
ชั้นนี้ได้พบกับ "ชีวิตใหม่เพื่อคนไทย"

กลุ่มพันธกิจเพื่อผู้ป่วยเอดส์ของนาซารีน

เธอได้ดูภาพยนตร์เกี่ยวกับพระเยซูและต้อนรับพระคริสต์

ขณะนี้ชั้นนี้ได้บอกกับผู้ป่วยเอดส์คนอื่นๆ ว่า "เราเป็นคนที่มีความค่า  
เราไม่ต้องอยู่คนเดียวเพราะความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่มีต่อเรา"

(\*ชื่อถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นความลับ)

### 6. ในเดือนพฤษภาคม 2006

นักศึกษามหาวิทยาลัยนาซารีนในไต้หวันได้ทำสวนในชวาซิแลนด์เพื่อช่วยให้ผู้ป  
วยเอดส์มีอาหารเลี้ยงดูพวกเขาและครอบครัว

กลุ่มหนึ่งอาบน้ำและโซลมน้ำมันลงบนผิวที่แห้งผากและแตกกระแหง

รวมถึงทำความสะอาดเสื้อผ้าและที่นอนให้กับโยเซฟ ผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ลำพัง

นักศึกษาคนอื่นๆ

ร้องเพลงและอธิษฐานให้กับเด็กทารกที่ป่วยด้วยโรคเอดส์ในสถานรับเลี้ยงเด็ก

## การนำเสนอ : ความมืดมิดสู่แสงสว่าง

### สิ่งที่ต้องเตรียมและนำเสนอ

การนำเสนอเน้นที่การทำงานของนาซารีนรอบโลกผู้ที่ทำให้เกิดความแตกต่างแก่ชีวิตของผู้ที่ได้รับเชื้อเอดส์ เริ่มต้นบทเรียนโดยการหรีแสงในห้องลงสร้างพื้นที่มืด ให้แต่ละคนนำเสนอเรื่องราวหรือสถิติจากความท้าทายและการเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรในบทเรียนนี้ และจุดเทียน วางเทียนไว้รอบๆ ห้องดังเช่นพระเจ้าทำงานผ่านทางคริสตจักรนาซารีนและบอกว่าห้องนี้สว่างขึ้นด้วยเรื่องราวแต่ละเรื่อง และจบลงด้วยการแจกเทียนให้กับทุกคนที่ขึ้นมาแนะนำเสนอผู้ที่สัญญาว่าจะทำบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับวิกฤตการณ์โรคเอดส์ ไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐาน การใช้เวลาหรือเงิน ให้เพลงสุดท้ายคือ "จงถือเทียนไว้" หรือเพลงที่เกี่ยวกับพระเจ้านำแสงสว่างมายังโลกนี้

### ทางเลือกที่ 2 : "พลังเป็นหนึ่งใน"

นำเสนอวิกฤตการณ์เอดส์โลก บอกเล่าเรื่องราวที่รวบรวมมาได้ เมื่อวิกฤตการณ์โรคเอดส์ส่งผลกระทบต่อคนนับล้าน ซึ่งแต่ละคนและทุกคนมีความสำคัญและเป็นสิ่งพิเศษต่อพระเจ้า เล่าเรื่องราวต่อไปนี้จากแต่ละกลุ่มของคริสตจักรและแบ่งปันว่าคริสตจักรใดได้ให้ความช่วยเหลืออย่างไร เรื่องราวต่อไปนี้อาจจะถูกเล่าโดยคนแรกของกลุ่ม

#### เรื่องที่ 1 -

เรื่องเด็กกำพร้าที่เล่าว่าได้รับการศึกษาเพราะคริสตจักรท้องถิ่นและเอ็นซีเอ็มจัดหาลูกไก่ในเคนยา

#### เรื่องที่ 2 - เล่าเรื่องของน้องชายเบญจามิน

ผู้ที่เล่าว่าเขาได้มาต้อนรับพระคริสต์ตอนงานศพของพี่ชาย

เพราะเขาได้เห็นว่ามีพี่ชายของเขาได้รับความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขโดย  
อ.พาโตและคริสตจักรของเขาอย่างไร

### เรื่องที่ 3 -

แบ่งปันทัศนคติของศิษยาภิบาลที่รับเด็กกำพร้าจากโรคเอดส์มาเลี้ยงดูเป็น  
จำนวนมาก

และศิษยาภิบาลก็สงสัยว่าเขาและเธอเลี้ยงดูแต่ละคนมาได้อย่างไร

### เรื่องที่ 4 - ผู้หญิงที่เป็นตัวแทนของชั้นนี้และเล่าเรื่องราวของเธอ

ให้นำเสนอเรื่องราวเหล่านี้อย่างสร้างสรรค์

อธิบายว่าถึงแม้เราจะไม่สามารถช่วยคนนับล้าน

แต่เราก็สามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในแต่ละคนได้

ในตอนท้ายของบทเรียนแจกสายรัดข้อมือสีขาว (มีขายที่

[www.one.org](http://www.one.org)) และแนบไปกับโน้ตที่เขียนว่า

"ถึงฉันเป็นเพียงแค่คนหนึ่งคน แต่ฉันก็เป็นหนึ่งในนั้น

ฉันไม่สามารถทำอะไรได้ทุกอย่าง แต่ฉันก็ทำอะไรบางอย่างได้"

บอกเล่าเรื่องราวความแตกต่างที่คนหนึ่งคนสามารถทำอะไรได้ในโลกแห่ง  
ความเจ็บปวดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กำลังเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์  
อภิปรายและอธิบายในกิจกรรม

### การตอบสนอง

- อธิษฐานถึงคนที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์  
ผู้ที่พบกับพระคริสต์และการให้อภัย
- อธิษฐานถึงเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ของพวกเขาด้วยโรคเอดส์  
และผู้ที่กำลังดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดอธิษฐานถึงคนกำลังจะสละชี  
วิตของพวกเขาเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าพระเจ้ารักเขา
- อธิษฐานเพื่อถึงสุขภาพ อารมณ์  
และการศึกษาที่จำเป็นสำหรับเด็กที่กำพร้าด้วยโรคเอดส์
- ความต้องการของผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤติจากเอดส์นั้นมีมาก  
คุณสามารถตั้งกลุ่มขึ้นในคริสตจักรของคุณเพื่อให้การศึกษ  
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปของโรคเอดส์ที่กำลังลุกลาม  
ติดต่อกับเอ็นซีเอ็มสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นและแนวทางที่สามา  
รถให้การช่วยเหลือได้ที่เวปไซด์ [www.ncm.org](http://www.ncm.org)

หรือเขียนจดหมายไปที่ NCM, 6401 The Paseo, Kansas City, MO 64131-1213, U.S.A. หรือโทร 816-333-7000 ต่อ 2509

- ติดตามสถานการณ์ภาวะวิกฤตของเชื้อ HIV และโรคเอดส์ สถิติล่าสุดจะค้นหาได้ที่ [www.unaids.org](http://www.unaids.org)
- ติดต่อสื่อท้องถิ่นเพื่อชักจูงพวกเขาให้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับ HIV เอดส์ หรือติดต่อได้ที่ศูนย์เตือนภัยโรคเอดส์ที่ [www.aidsaction.org](http://www.aidsaction.org) ซึ่งเป็นที่ที่สามารถติดต่อกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้ง่าย
- ดูดีวีดีสารคดีเกี่ยวกับโรคเอดส์ในชวาซิแลนด์ที่ชื่อว่า "เดียร์ ฟรานซิส" ([www.dearfrancis.org](http://www.dearfrancis.org))
- เข้าร่วมงานเอดส์โลก (วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี) เตรียมตัวด้วยความรักในการต้อนรับคนที่ติดเชื้อเอดส์มาสู่คริสตจักรของคุณ เข้าร่วมในพันธกิจเยาวชน หรือทำงานและเข้าร่วมค่ายที่กำลังจะทำพันธกิจต่อเด็กกำพร้าจากโรคเอดส์หรือผู้ป่วยเอดส์ บริจาคให้กับพันธกิจโรคเอดส์ผ่านทางพันธกิจน้ำใจนาซารีน ([www.ncm.org](http://www.ncm.org))

## บทที่ 2

### จากความสิ้นหวังสู่อิสรภาพ - การฟื้นฟูในยูเครน จูดี้ เวกแมน

#### จุดประสงค์

เรียนรู้ว่าคริสตจักรนาซารีนนั้นกำลังต่อสู้กับปัญหาการติดยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในยูเครนด้วยข่าวดีจากพระเยซู

#### เนื้อหาบทเรียน

บทนำ

### ยูเครนหนึ่งใน 13

ประเทศในกลุ่มเครือรัฐเอกราชที่เคยอยู่ใต้การปกครองของโซเวียตตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงของยุโรป ยูเครนเคยเป็นรัฐอิสระจนกระทั่งปี 1991 จึงมาตกอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียต การนับถือศาสนาถูกสั่งห้าม ผู้เชื่อถูกขังคุก บางคนถูกประหารชีวิต คริสตจักรรัสเซียเหนือออร์ทอดอกซ์เป็นกลุ่มคริสเตียนที่ใหญ่ที่สุดในยูเครนและก่อตั้งขึ้นมานับกว่าพันปีมาแล้ว

คริสตจักรนาซารีนตั้งขึ้นในยูเครนเมื่อปี 1991 เป็นคริสตจักรแรกในกรุงคาร์คิฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของวินนิสตา ศูนย์กลางของนาซารีนจัดกิจกรรมฟื้นฟู และมีสารคดีพิเศษลงในช่องโทรทัศน์ของยูเครน ด้วยการเติบโตของกิจกรรมฟื้นฟูนี้ ทำให้เกิดคริสตจักรใหม่ 24 แห่งเกิดขึ้นในยูเครนตั้งแต่ปี 2002

### ปัญหาสุขภาพจิตในรัฐในเครือเอกราช

- มีผู้ป่วยเป็นแอลกอฮอล์ลิซึมมากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรชายรัสเซียและยูเครน และการเมาในที่สาธารณะก็เป็นเรื่องปกติ
- สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเต็มไปด้วยเด็กที่เป็นเหยื่อเนื่องจากได้รับแอลกอฮอล์ขณะอยู่ในครรภ์
- จำนวนของผู้ที่ลงทะเบียนในไชยา ทั้งที่ถูกจับและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพุ่งขึ้นเป็น 400 เปอร์เซนต์ภายใน 10 ปีหลังการล่มสลายของคอมมิวนิสต์
- ฝันเป็นยาที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุด แต่มีการใช้เฮโรอีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- เด็กหนุ่มสาวมองว่าการไชยาเป็นการแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นอิสระ

### ปัจจัยที่นำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตของรัฐในเครือเอกราช



- กฎของคอมมิวนิสต์ทำให้เกิดความทนทุกข์ทรมาน  
ปัจเจกบุคคลมีสิทธิเพียงน้อยนิด ไม่สามารถเป็นเจ้าของอะไรได้  
และไม่มีสิทธิในการตัดสินใจ
- เมื่อลัทธิคอมมิวนิสต์ล่มสลายลง (1990-91) ประชาชนรู้สึกไร้ที่พึ่ง  
บางคนไม่ได้เรียนหนังสือ  
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะสังคมของพวกเขาหลังจากไปถึง 50 ปี
- รัฐบาลเป็นเจ้าของเครื่องมือและเครื่องจักรที่ยึดมาได้จากทรัพย์สินส  
วนบุคคล จึงไม่มีธุรกิจส่วนตัวของประชากร
- คนรุ่นเก่าไม่มีรูปแบบในการจัดการกับลูกหลานของพวกเขา  
แนวทางเก่าๆ หายไป แต่ไม่มีแนวทางใหม่ๆ เข้ามา
- หลายคนไม่รู้ลึกถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่จะต้องสร้างขึ้นม  
พวกเขาารู้สึกหดหู่ใจกับอดีตและมองไม่เห็นถึงอนาคต
- คอมมิวนิสต์พยายามที่จะล้มล้างศาสนาที่เป็นวัฒนธรรมอันเข้มแข็ง
- ท่ามกลางความสิ้นหวังของพวกเขา  
หลายคนจึงหันหน้าเข้าหาเหล่าและยา  
และสิ่งเหล่านี้ก็แพร่ระบาดไปทั่วประเทศ  
พวกเขาขโมยสิ่งของจากครอบครัวและเพื่อนเพื่อหายาเสพติดมาเสพ

วัยรุ่นและผู้ใหญ่ในยูเครนกำลังมองหาความหวังและเป้าหมาย  
พวกเขาหันหน้าออกจากเหล่าและยาเสพติดที่เคยทำลายชีวิตและความสัมพันธ์  
ของพวกเขา พระเยซูได้ให้อภัยและความสดใสก็เริ่มต้นขึ้น  
คริสตจักรนาศาารินได้พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูเพื่อจัดหา  
รองรับและให้คำแนะนำแก่ผู้คนที่กำลังจะได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระเย  
ชู

### การเกิดขึ้นของศูนย์ฟื้นฟูในยูเครน

โรมาอยู่ในคุกเมื่อแม่ของเขาถูกปล้น แหวง  
และฆ่าโดยคนที่กำลังหาเงินไปซื้อยา  
เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเมื่อพบว่าผู้ที่ทำให้ความผิดนั้นคือเพื่อนของเขาที่เขา  
เคยแนะนำให้รู้จักกับยาเสพติด

โรมาหันหน้าเข้าหาพระเจ้าท่ามกลางความปวดร้าว

โรมาเป็นแบ็บติสต์เมื่อตอนที่เขาอยู่ในคุก

หลังจากได้รับการช่วยกู้ในขณะที่เขาอยู่ในคุก

โรมาเข้าร่วมกลุ่มฟื้นฟูกลุ่มเล็กๆ

ที่ที่เขาได้รับการพัฒนาโดยโปรแกรมฟื้นฟู 8 ขั้นตอน

หลังจากที่เริ่มติดต่อกับคริสตจักรนาซารีน

โรมาได้นำตัวเองเข้าร่วมกับนาซารีนและนำผู้ติดยาเข้ามาสู่

โปรแกรมฟื้นฟู 8 ขั้นตอน

และขณะนี้โปรแกรมก็ถูกนำมาใช้ในศูนย์บำบัดในยูเครน

ด้วยความเป็นผู้นำของเขา ประสบการณ์ที่มีในโลกของยาเสพติด

และความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการฟื้นคืนชีวิตที่ล่มสลายกลับคืนมา

โดยพระเยซูทำให้เขาเป็นคนที่มีความหมายในการทำงานเป็นทีม

มิชชันนารีบ็อบ

สกินเนอร์ฝันว่านาซารีนจะสนับสนุนโปรแกรมบำบัดมากกว่า 20 ปีมาแล้ว

ความหวังนี้เริ่มต้นทำให้เป็นจริงขึ้นโดยโรมาและโอกซามาที่จัดทำแผนงาน

และย้ายไปที่เมืองวินนิซตา ตึกหลายชั้นถูกซื้อเข้ามาในปี 2001

และงานที่หลากหลายรวมถึงทีมพยานได้สร้างจิตวิญญาณของคริสตจักรซี้

นมาและครัวที่ชั้นสองก็ถูกปรับปรุงขึ้นมาใหม่

นำมาซึ่งออฟฟิศและพื้นที่ในการพักอาศัยสำหรับศูนย์บำบัดวินนิซตา

สมาชิกคริสตจักรใหม่ๆ ในเมืองใกล้เคียง กับวินนิซตากลายมาเป็น

ศิษยาภิบาลโดยผู้ที่เคยติดเชื่อที่ผ่านการบำบัด 8 ขั้นตอนของโรมา

และได้รับการเรียกให้มาเป็นผู้ประกาศพระคำพระเจ้า

โปรแกรม 8 ขั้นตอนที่ใช้ในกลุ่มเคอิร์ธเอกราช

### สันติสุขโดยพระเจ้า

1. พระเจ้า ข้าพระองค์อ่อนแอ
2. พระเจ้า ช่วยข้าพระองค์
3. พระเจ้า รับข้าพระองค์ไว้

ระหว่างกิจกรรมแรกนี้ผู้ป่วยมักจะอยากออกจากโปรแกรมและท้อแท้กับตัวเอง โดยปกติแล้วผู้เข้ารับการบำบัด 10-12 คนจะผ่านในขั้นตอนแรกได้ และ 10 คนในนี้จะผ่านโปรแกรมนี้ภายใน 4 เดือนครึ่ง ผู้เข้าร่วม 6 ใน 7 คนจะถูกเรียกเข้ามาในงานพันธกิจประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ที่เข้ามาที่ศูนย์ฟื้นฟูนาซารินถูกเรียกเข้ามาในงานพันธกิจและช่วยประกาศพระคำของพระเจ้า

### สันติสุขในตนเอง

4. พระเจ้าขอชำระข้าพระองค์
5. พระเจ้าสร้างความเข้มแข็งและทดสอบข้าพระองค์

### สันติสุขต่อผู้อื่น

6. พระเจ้าสอนให้ข้าพระองค์รู้จักรัก  
ขั้นตอนนี้ใช้เวลาอันยาวนานที่สุดในการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดชีวิตก่อนหน้านี้ของพวกเขาได้เลือกทางที่เห็นแก่ตัวมากที่สุด ความมั่งคั่งของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงพวกเขาให้มุ่งเน้นที่ความต้องการของผู้อื่น

### ดำเนินอยู่ในสันติสุข

7. พระเจ้าทรงทำให้ข้าพระองค์สมบูรณ์แบบ
8. ขอพระเจ้าทรงใช้ข้าพระองค์  
เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้ที่ผ่านหลักสูตรจากศูนย์บำบัดอุทิศชีวิตของพวกเขาเต็มเวลาในการทำพันธกิจให้สำเร็จในสองขั้นตอนสุดท้ายของหลักสูตร  
มิชชันนารีบ็อบ สกินเนอร์กล่าวว่า  
"ศูนย์บำบัดนั้นเป็นอนาคตในการจัดหาศิษยาภิบาลสำหรับยูเครน"

## ศุณย์บำบัตตั้งอยู่ในเซลิเซจัดกิจวัตรประจำวันดังต่อไปนี้

- อธิษฐานเช้า
- นมัสการ
- ทำงาน
- เข้าชั้นเรียน
- ทำการบ้าน
- อธิษฐาน
- นมัสการ

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ศุณย์บำบัตอุทิศเวลาในทุกเช้าและเย็นในการอธิษฐานและนมัสการ

คริสเตียนใหม่ได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาผ่านทางพระกำลังของพระเจ้าและการยื่นมือเข้าช่วยเหลือ

หนึ่งในสมาชิกคริสตจักรให้การสนับสนุนโดยการเป็นเจ้าภาพในการประชุมนมัสการทุกคืนวันศุกร์

เพราะเจ้าเป็นคำตอบการอธิษฐานให้กับคนของพระองค์

## คำพยานจากศุณย์บำบัต

เซอร์เกย์ - พ่อของผมนถูกฆ่าตายบนถนนเมื่อตอนผมอายุ 3 ขวบ แม่ของผมเลี้ยงดูผมมาด้วยตัวของเธอเอง เมื่อตอนที่ผมอยู่ชั้น ป.1 ชื่อของผมถูกลงในบัญชีดำของเด็กหนีเรียนและไม่เชื่อฟัง ผมเริ่มต้นสูบบุหรี่และขโมยของ ผมถูกไล่ออกจากงานหลายๆ ที่หลังจากที่จบมัธยมปลายและไล่ออกจากวิทยาลัยหลายครั้ง การเรียนของผมจบลงที่สถาบันแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่คณะบดีของวิทยาลัยกับผมนั่งสูบยาด้วยกัน

และการเสพยาครั้งแรกของผมก็ครอบงำผมโดยสิ้นเชิง ผมโกหกแม่และสามีใหม่ของเธอและขโมยของจากบ้านของตัวเอง ในนรกของยาเสพติด ผมหาความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล หมอ และผู้หญิง ผมพบตัวเองกำลังติดยาและทำร้ายจิตใจของตนเองขณะที่อยู่ในสถานพัก

ฟัง วันหนึ่งคริสเตียนได้มาที่สถานพักพิง

ผู้ที่เคยติดยามาก่อนด้วยตนเองบอกผมถึงวิธีการเป็นอิสระ  
ผมแทบไม่เชื่อว่าผู้ที่ติดฝิ่นจะสามารถเลิกได้

ผมไปที่ศูนย์บำบัดในวานิชตาที่พวกเขาบอก ผมผอมมาก  
และครอบครัวรวมถึงเพื่อนของผมก็ตัดขาดจากผมก่อนที่จะเข้ารับการบำบัด  
ตอนนี้พระเจ้าช่วยผม  
ผมมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและเพื่อน  
ผู้ที่เห็นถึงความอัศจรรย์และไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นไปได้

ตอนนี้ตอนที่ผมอายุ 25 ปี  
ผมรับใช้คริสตจักรนาซารีนในศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาวินิชตา  
ผมช่วยคนที่รู้สึกเจ็บปวดดังที่ผมเคยเป็น  
ผมต้องการที่จะทำสิ่งนี้เพราะผมรักพระเจ้าและต้องการที่จะเลี้ยงดูแกะของ  
พระองค์ พระองค์เรียกผมมาเพื่อสิ่งนี้

องเดรย์ - ถึงแม้ว่าผมจะสุขภาพดีตั้งแต่อายุ 11 ปี  
แต่พบก็อยู่ติดในสิบอันดับแรกของการแข่งกีฬาทุกครั้ง  
ต่อมาผมไปเที่ยวที่ดิสโก้คลับกับผู้ชายที่แก่กว่าและใช้ยาแอลเอสดี ยาอี  
และยาระงับประสาท ผมเริ่มทำลายชีวิตตัวเองและหยุดการแข่งขันกีฬา  
ผมถูกไล่ออกจากโรงเรียนและเริ่มต้นโกหกและขโมยของเพื่อนำเงินมาใช้  
ยา

กลุ่มเพื่อนที่โรงเรียนและผมปลอมแปลงเอกสารและต้มตุ๋นบริษัทหลายๆ  
แห่ง และตอนนี้ผมก็มีปัญหากับตำรวจอย่างหนัก

การถูกปฏิเสธจากญาติทำให้ผมไม่มีที่อยู่อะไร

ผมถูกนำไปอยู่ในสถานพักพิงถึง 4 ครั้ง

พ่อของผมเห็นสัญญาณการให้ความช่วยเหลือ "ช่วยผู้ติดยาและติดเหล้า"  
คนจากคริสตจักรอธิบายถึงรายละเอียด

พ่อของผมจึงมาที่สถานพักพิงและบอกผมว่าศูนย์บำบัดนาซารีนคือโอกาส  
สุดท้ายของผม พ่อและผมจึงไปที่คริสตจักรในทันที  
และชีวิตใหม่ในพระเจ้าของผมก็เริ่มต้นขึ้นในวันนั้น

ภายใน 6

สัปดาห์หลังจากที่พระเจ้าประทานทุกสิ่งที่ผมเสียไปกลับคืนมา

ตอนนี้ผมมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตของผมและฝันถึงอนาคตใหม่ในพระคริสต์ และ "พระองค์ก็จะเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ให้" (มัทธิว 6:33)

โอลยา ฉันเกิดขึ้นมาในครอบครัวชาวยูเครนธรรมดาๆ จบจากโรงเรียนในระดับเกียรตินิยม และเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ฉันเริ่มต้นใช้เวลาช่วงกลางคืนของฉันในดิสโก้ ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องสำคัญตรงไหนที่สามีของฉันใช้ยา หลังจากคลอดลูกของเรา ฉันพยายามที่จะช่วยสามีของฉันให้เลิกใช้ยา แต่ของบางอย่างก็เริ่มต้นหายออกจากบ้านเรา เขาขายของของเราเพื่อนำเงินมาใช้ยา ในที่สุดสามีของฉันก็ชักชวนฉันโดยการยื่นเข็มฝิ่นให้ฉัน ยาเสพติดเริ่มต้นทำลายชีวิตของฉัน

ทุกๆ วันฉันคิดแต่ว่า "ฉันจะไปหาเงินจากไหนเพื่อหายาสำหรับวันนี้" ฉันทิ้งสามีของฉัน

ฉันถึงขนาดขายของขวัญวันเกิดของลูกสาวฉันเพื่อนำเงินไปซื้อยา

เจ้าหน้าที่ให้ฉันออกไปอยู่นอกบ้านถึง 3 สัปดาห์

หลังจากการบำบัดยาฉันได้ปลดยาได้แค่หนึ่งเดือนและเริ่มอยู่ในวงเวียน

ของยานานถึง 9 ปี ทั้งเจอตำรวจและคุก เมื่อฉันออกจากคุก

ฉันก็ออกไปหายาเพิ่มขึ้นแทนที่จะไปหาลูกสาว

ในที่สุดเพื่อนของฉันก็เล่าให้ฟังถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าว่าปลดปล่อยยาออกจากชีวิตเธอได้อย่างไร

เธอเคยเป็นผู้อำนวยการของศูนย์บำบัดในโครอสเต

เธอแนะนำให้ฉันให้ของขวัญแก่ลูกสาวโดยการไปที่ศูนย์บำบัดเพื่อนำแม่ที่นารักของเธอกลับคืนมา

ฉันเลือกทางเลือกของตัวเองโดยการเดินไปสู่แสงสว่าง

ฉันต้อนรับพระเยซูพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของฉันและเข้าสู่ศูนย์บำบัดโครอสเต

หลังการบำบัด

ฉันกลับไปในเมืองของฉันด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือ

เด็กผู้หญิงและหญิงสาวผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันที่ฉันเคยพบ

พระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันอย่างสมบูรณ์แบบ

พระองค์ให้ความหวังแก่ฉัน

และความสัมพันธ์ของฉันกับลูกสาวก็กลับมาอีกครั้ง

ฉันรู้ว่าพระเจ้าต้องการฉันเพื่อที่จะไปทำงานในศูนย์บำบัด  
ฉันไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจ สำนึกผิด และอุทิศชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์

## การนำเสนอ "การเย็บผ้าปูที่นอนชิ้นเล็กๆ เข้าด้วยกัน" สิ่งที่ต้องเตรียมและนำเสนอ

แจกดินสอสีหรือปากกาและกระดาษให้แต่ละคน  
ตั้งที่บทเรียนได้นำเสนอไป ให้ทุกคนร่วมกันสร้างชิ้นส่วนของผ้าห่ม  
แต่ละรูปวาดแทนแต่ละส่วนของบทเรียน จากข้อความของโปรแกรม 8  
ขั้นตอน ให้วาดภาพที่บรรยายถึงการให้อภัยแก่ผู้ที่ติดยา  
เขียนชื่อของผู้ที่ผ่านการบำบัดและคนที่กำลังออกไปโน้มน้าวคนเหล่านั้น  
เพื่อช่วยพวกเขา

ให้ใช้กระดาษแทนผ้าห่ม  
แจกปากกาและเศษผ้าห่มสีเหลืองเพื่อแทนบทเรียนแต่ละบทเรียน  
ขอให้ใครก็ได้เย็บผ้าเหล่านั้นเข้าด้วยกัน

ทำผ้าห่มที่สามารถส่งไปที่ยูเครน

อีกแนวคิดหนึ่งคือให้แต่ละคนอธิบายถึงเรื่องราวของเซอร์เก  
อองเดรย์ โอลยา และโรมา  
ให้แต่ละคนสวมผ้าห่มที่ทำจากผ้าหรือกระดาษและมัดผ้าแน่นไว้ด้วยเชือก  
อบๆ คอของพวกเขา  
ขึ้นกระดาษแต่ละชิ้นถูกแปะเข้าไว้ด้วยกันเป็นผนังบนกระดานขนาดใหญ่  
หน้าห้องเพื่อให้ผู้ที่ออกมาอธิษฐานจำได้

## ทางเลือกที่ 2 ขั้นตอนในการฟื้นฟู

นำกล่องรองเท้าแปดกล่องมารวมกัน  
เขียนหมายเลขของขั้นตอนในการบำบัดที่แต่ละส่วนของกล่อง  
ตั้งบนโต๊ะขนาดใหญ่ไว้หน้าห้อง  
วางกล่องลงที่ชั้นบันไดนั้นตามลำดับหมายเลขเพื่อแสดงถึงโปรแกรมในการ  
บำบัด 8 ขั้นตอนที่พัฒนาขึ้นโดยโรมา รวมถึงเรื่องราวของเซอร์เก  
อองเดรย์ โอลยา และโรมา  
ตามที่เราได้พูดถึงขั้นตอนในการฟื้นฟูเมื่อเขาติดตามพระเยซูเพื่อให้อภัย  
บาปแก่พวกเขา

### หมายเหตุ

เวลานี้อาจจะเป็นเวลาที่ดีในการบอกถึงความต้องการรองเท้าในเครือรัฐเอกราช โครงการนี้เป็นโครงการหมายเลข เอซีเอ็ม 1725 เพื่อรองเท้า เงิน 15 ดอลลาร์สหรัฐสามารถซื้อรองเท้าได้หนึ่งคู่ คนจำนวนมากในเครือรัฐนี้มีรองเท้าใส่เพียงแค่คู่เดียวเท่านั้น โครงการนี้เชื่อเชิญให้แต่ละคนมอบเงิน 50 เซ็นต์ต่อรองเท้าแต่ละคู่ที่ตนเองมีอยู่ จะเก็บเงินบริจาคใส่ไว้ในกล่องรองเท้า

### เมนูอาหาร

ไก้คารวีฟ ชื่อนี้มาจากชื่อของเมืองหลวงในยูเครนคือเมืองคารวีฟ ความหลากหลายของเมนูนี้ทำให้กลายเป็นอาหารยอดนิยมไปทั่วโลก ไก้คารวีฟ

- เนื้ออกไก่ไม่ติดกระดูก ไม่ติดหนัง 4 ชิ้น
- เนยเหลว 4 ช้อนชา
- โบพลาสลีสต์ หรือโบก๊วยซ่าย 4 ช้อนชา
- พริกไทย 1/4 ช้อนชา
- เกลือ 1/4 ช้อนชา
- ไข่ไก่ตีให้เข้ากัน 2 ฟอง
- ขนมหั้วป่น 1/2 ถ้วย
- แป้ง 1/4 ถ้วย

ผสมโบพลาสลีสต์และหรือโบก๊วยซ่ายด้วยเกลือ พริกไทย

และเนยละลาย แยกทั้ง 4 ชิ้นออกจากกันและแช่จนแข็ง ห่ออกไก่ด้วยกระดาษไขและหุบจนกระทั่งไก่หนา 1/4 นิ้ว วางแต่ละชิ้นลงบนเนยเหลว

โดยให้ส่วนผสมอยู่ตรงกลางตรงส่วนที่แบนของอกไก่

ห่อไก่โดยให้เนยอยู่ภายในอกไก่

นำไก่ไปชุบแป้งและชุบไข่ไก่จากนั้นจึงนำไปคลุกกับขนมหั้วป่น



วางไถ่ลงในจานที่ทาน้ำมันไว้ ปิดฝาและอบเป็นเวลา 45 นาทีที่อุณหภูมิ 350 องศา และเปิดฝาดูจากนั้นนอบต่ออีก 15 นาที เสิร์ฟได้ 4 ที่

*หมายเหตุ*

ชาวยูเครนนิยมเสิร์ฟอาหารกับมันบดและถั่วเขียวกับอาหารจานหลัก

แอปเปิ้ลทรีต

- ไช้ไก่ตี 2 ฟอง
- นม 1 ถ้วย
- ผงฟู 1 ช้อนชา
- เกลือ 1/2 ช้อนชา
- แป้ง 2 ถ้วย
- แอปเปิ้ลขนาดกลาง 4 ลูก
- น้ำมันพืชสำหรับทอด

แกะแกนกลาง ปอกเปลือกแอปเปิ้ลและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ

ผสมส่วนผสมต่างๆ เข้าด้วยกัน คนให้เข้ากัน ตั้งน้ำมันในกระทะให้ร้อน ตักแอปเปิ้ลที่ผสมแล้วหนึ่งช้อนเต็มลงในน้ำมัน

ทอดให้เหลืองสุกทั้งสองด้าน พักลงในกระดาษซับ และโรยด้วยน้ำตาล สำหรับ 6-8 ที่

### การตอบสนอง

ใช้เวลาแก่ผู้อธิษฐานแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปลดปล่อยของพระองค์และขอกำลังใจจากพระองค์ในการดำเนินชีวิตของผู้ติดยาเสพติดในยูเครนและผู้ติดยาเสพติดทั่วโลก

แจกการ์ดเปล่าเพื่อให้แต่ละคนเขียนข้อความสั้นๆ

เขียนข้อความให้กำลังใจกับผู้ที่รับการรักษา รวมถึงให้กำลังใจแก่ผู้นำในศูนยบำบัดในยูเครน ส่งการ์ดเหล่านี้ไปที่

21050

Ivan Luch

10 Sverdlova

Vinnitsa, Ukraine

21050

ศูนย์บำบัดอาจจะต้องใช้สิ่งของเหล่านี้ บุทลีดำและเสื้อคลุม  
ยีนส์สีดำ สมุดโน้ต ปากกาลูกกลิ้งอย่างดี ชักชวอนให้กลุ่มย่อย  
(กลุ่มชั้นเรียนวันอาทิตย์ เรียนพระคัมภีร์ กลุ่มอธิษฐาน)  
รวบรวมของเหล่านี้และส่งพัสดุไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ข้างต้น

# บทที่ 3

## สันติสุขและการปกป้องในยามถูกกดขี่ข่มเหง

ลิน ดิโดมินิซิส

### จุดประสงค์

เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของมิชชันนารีนาซารีนผู้ได้รับความทุกข์ยากจากการถูกกดขี่ข่มเหง ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อหนุนใจให้พวกเราอธิษฐานเพื่อในด้านความปลอดภัยของมิชชันนารีผู้ที่กำลังรับใช้อยู่ในทุกวันนี้

### เนื้อหาบทเรียน

#### บทนำ

ตั้งแต่ที่พระคริสต์ถูกตรึงบนกางเขน คริสเตียนประมาณ 70 ล้านคนยอมมอบชีวิตของพวกเขามากกว่าที่จะปฏิเสธความเชื่อของพวกเขา ในศตวรรษที่ 20 มีคริสเตียนมากกว่า 40 ล้านคนที่ถูกฆ่าและทรมานเพื่อพระคริสต์ มีคริสเตียนกว่าพันล้านคนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ถูกจำกัดเสรีภาพทางศาสนาของพวกเขา และในปี 1998 มีคริสเตียนมากกว่า 156,000 รอบโลกถูกฆ่าและทรมานเพื่อพระคริสต์

“จงระลึกถึงคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้วว่า “ปาวมิได้เป็นใหญ่กว่านาย” ถ้าเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลายด้วย” (ยอห์น.15:20)

เมื่อพูดถึงคำว่า การกดขี่ข่มเหง ทำให้เรานึกถึงภาพของความทรมาน, ความกลัว และความตาย หลายคนต้องการที่จะเชื่อว่าการถูกกดขี่ข่มเหงนั้นเกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่เราไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยเห็นที่อยู่ในประเทศที่ห่างไกล หลายคนเชื่อว่าการถูกกดขี่ข่มเหงนั้นถูกกำหนดไว้สำหรับยุคสุดท้าย และจะไม่เกิดขึ้นกับพวกเรา

แต่อย่างไรก็ตามคริสเตียนในยุคแรกก็ได้รู้ถึงการกดขี่ข่มเหงแล้ว จากหลักฐานทางพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องการตายของสตีเฟนโดยการถูกหินขว้าง และการกดขี่ข่มเหงคริสเตียนจากเฮโรด ในพระธรรมกิจการบทที่ 7 และ 8

ไม่ใช่แค่ความเจ็บปวด, ความทรมาน และความตาย  
ที่คนของพระเจ้าจะต้องเจอ  
แต่การกดขี่ข่มเหงนั้นยังรวมถึงการสูญเสียอิสรภาพ,  
ถูกตัดขาดจากการงานและคนที่รัก, อนาคตที่ไม่แน่นอน  
และการถูกตัดขาดจากความต้องการขั้นพื้นฐานของชีวิต  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือการกดขี่ข่มเหงที่มีขั้วบนารีนานาชาติและสมาชิกนานาชาติที่  
สัตย์ซื่อทั่วโลกจะต้องเผชิญ

### **เอเวอลิน วิธฮอฟฟ์ และเจอร์ราติน แชนเพิล**

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เอเวอลิน วิธฮอฟฟ์ และเจอร์ราติน  
แชนเพิล อาร์.เอ็น.  
ได้เดินทางไปอินเดียเพื่อจะทำงานที่โรงพยาบาลโรนัลด์เมโมเรียล  
ระหว่างเดินทางไปอินเดียพวกเขาแวะที่มะนิลาและพวกเขาถูกกักขังอยู่ภา  
ยในกำแพงของมหาวิทยาลัยเก่า ๆ ในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ กับ  
อีก 3,700 คนจากฝ่ายแอไลต์ เป็นเวลา 37 เดือน  
ที่พวกเขาจะต้องอดทนกับความเจ็บป่วยและความหิวโหยที่ค่ายซานโตโต  
มาสอินเทิร์นเมนท์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากที่พวกเขาถูกปล่อยตัวในปี  
1945 ดร. วิธฮอฟฟ์ และพยาบาลแชนเพิล  
ได้ลงบทความเรื่องราวของเขาเกี่ยวกับความยากลำบาก, การถูกพราก  
และการช่วยเหลือของพระเจ้า ในหนังสือที่ชื่อว่า “3  
ปีกับการถูกกักขังในซานโตโตมาส”  
และแม้ว่าการถูกจองจำนั้นจะทำร้ายสุขภาพร่างกายของพวกเขา แต่ว่าทั้ง  
ดร. วิธฮอฟฟ์ และนางพยาบาลแชนเพิล  
ก็ยังคงรับใช้ในอินเดียภายหลังสงคราม

### **แมรี สก็อต**

3 ปี ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่ 2 แมรี สก็อต  
เริ่มมีส่วนรับผิดชอบในด้านการสอน ในทามมิง ประเทศจีน  
วันหนึ่งทหารได้แจ้งให้เหล่ามิชชันนารีเก็บข้าวของ  
เพราะพวกเขาต้องย้ายออกภายใน 2 ชั่วโมง แมรีจึงเก็บเสื้อผ้า, ที่นอน  
และเครื่องพิมพ์ดีด เธอและมิชชันนารีผู้หญิงคนอื่น ๆ  
ถูกพาขึ้นรถบรรทุกของทหาร และถูกพาไปยังเมินโนไนท์

บ้านของหญิงโสดในตัวเอง มีผู้หญิงจำนวน 13 คน  
แออัดกันอยู่ในบ้านนั้นที่สร้างสำหรับ 3-4 คน

2-3 อาทิตย์ต่อมา กลุ่มของแมรีถูกส่งไปที่ปักกิ่ง  
ไปยังออเรียนทัลมิชชันนารีโซไซตี้ ประมาณ 6 เดือน  
พวกเขาถูกบังคับให้อยู่แต่ภายในบริเวณกำแพงเมืองเท่านั้น  
จากนั้นก็มีการส่งใหม่ออกมาให้มิชชันนารีรับเก็บของและถูกบังคับให้เดินเป็น  
ขบวนไปยังทางรถไฟเงินเมิน พวกเขาขึ้นรถไฟชั้น 3 ซึ่งแน่นขนัด  
ที่มีเพียงม้านั่งทำจากไม้และแข็ง เพื่อเดินทางไปยังเทียนจิน  
และที่นั่นพวกเขาก็เปลี่ยนขบวนรถไฟอีกคันเพื่อไปยังรถบัสที่รออยู่  
และสุดท้ายก็ถูกพาไปยังเมืองบอลฟิลด์  
พวกเขาได้อ่านกฎหมายและลงทะเบียนสำหรับที่พักชั่วคราวสำหรับพวกเขา  
ค่ายนี้จะเป็นบ้านของพวกเขาไปอีก 2 ปีครึ่ง

“บ้าน” ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงสูง 8 ฟุต  
เหล่ามิชชันนารีต้องนอนกับพื้นใน 2-3 คั้นแรก  
เพื่อรองนกว่ากระเป่าและที่นอนของพวกเขาจะมาถึง บ้านพักนั้นแออัด,  
ขาดแคลนในเรื่องสุขอนามัย  
แถมยังต้องต่อสู้กับพวกตัวแมลงในที่นอนอยู่ตลอด  
การจัดระเบียบหน้าที่ในค่ายเริ่มขึ้นทันที  
ซึ่งงานแรกคือการทำความสะดวกสถานี่พันธกิจนี้  
เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเรื่องของการสุขภาพและการจัดระเบียบของโรงพยา  
บาล และคลินิก/โรงพยาบาลได้ดำเนินการภายใน 8 วัน มีเด็กจำนวน  
400 คน ในค่ายที่จะต้องได้รับการรักษา  
ชีวิตในค่ายก็เริ่มมีระบบระเบียบขึ้นทีละน้อย

หลังจาก 3 ปีครึ่งของการต่อสู้และความยากลำบาก  
ชัยชนะก็มาถึงนักโทษเหล่านี้ เสียงเชียร์ดังไปรอบค่าย  
เมื่อเครื่องบินมาถึง ผู้คนก็รีบวิ่งออกมาข้างนอกเพื่อโบกผ้าปูที่นอน,  
ผ้าห่ม และผ้าเช็ดตัว  
นักกระโดดร่มก็โดดลงมาจากเครื่องบินเพื่อให้ความช่วยเหลือ  
แมรีคือหนึ่งในนักโทษคนสุดท้ายที่ได้ออกมา  
เธอระลึกถึงประสบการณ์อันยากลำบากในจีนที่ได้สร้างความทรงจำและม  
อบรางวัลอันล้ำค่าให้กับเธอ แมรีกล่าวว่า “เธอจะไม่ยอมรับเงินจำนวน 1

ล้านดอลลาร์ หรือจะไม่ยอมให้เงินจำนวนห้าเซนต์ (ประมาณ 1 บาท) แก่ใคร เพื่อแลกกับประสบการณ์นั้น ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นหน้าที่หรือน้ำพระทัยของพระเจ้า”

งานที่ยอดเยี่ยมของแมรี สก็อต มิชชันนารีผู้รับใช้ รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในประเทศจีนตอนเหนือ คือการทำงานที่ประเทศจีนทางตอนเหนือช่วง 3 ปีครึ่ง และจากนั้นก็ไปงานพันธกิจในประเทศจีนตอนใต้ จนกระทั่งถูกบังคับให้ออกไปโดยคอมมิวนิสต์ ในปี 1950 เธอได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการผู้บริหารของสมาคมมิชชันนารีสตรีนานาชาติ (ซึ่งปัจจุบันคือพันธกิจนาซารีนมิชชันสากล) สำหรับคริสตจักรนาซารีนเธอได้รับใช้อย่างเต็มความสามารถจนกระทั่งปี 1975

## อาร์แมน ดอล และ ฮิวจ์ ฟรีเบิร์ก

อาร์แมน ดอล ถูกจับในประเทศโมแซมบิก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 1975 และฮิวจ์ ฟรีเบิร์ก ก็ถูกจำคุกในวันถัดมา รัฐบาลใหม่สงสัยว่าพวกเขา 2 คนเป็นคนของรัฐบาลเดิม แม้ว่าเขาจะอยู่ในตึกเดียวกันในเมืองมาปูโต แต่อาร์แมนและฮิวจ์ ก็มีโอกาสดูเห็นหน้ากันแค่บางครั้งบางคราวในระหว่างช่วงอาทิตย์แรกของ การถูกจับกุมเท่านั้น และพวกเขาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกันในช่วงนั้นอีกด้วย

สุดท้ายอาร์แมนถูกส่งตัวไปยังห้องด้านล่างพร้อมกับฮิวจ์และนักโทษคนอื่น ๆ พวกเขาถูกสอบถามเกี่ยวกับองค์กร, การเงิน, งานวรรณกรรมและงานการส่งเสริมด้านคริสตจักร

วันหนึ่งพวกเขาพบออกแกนอยู่ในห้อง อาร์แมนจึงเล่นและผู้ชายคนอื่น ๆ ก็ร้องเพลงด้วยกัน สุดท้ายแล้วมีผู้ถูกกักขังจำนวน 35 คนที่ได้ยินถึงข่าวประเสริฐแล้ว

และได้สามัคคีธรรมร่วมกันอย่างมีความสุข วันพฤหัสบดีที่หกหนึ่งวัน นักโทษทั้งหมดถูกขังให้อยู่ในห้องขังเดี่ยวของพวกเขา ประมาณ 4 ชั่วโมงผู้คุมก็เข้าไปยังห้องขังทีละห้อง ทีละห้อง และสั่งให้พวกเขาส่งหนังสือ, พระคัมภีร์ และเงินทั้งหมดมาให้เขา

ขอบคุณพระเจ้าที่ฮิวจ์ได้เก็บพระคัมภีร์ใหม่ของเขาซ่อนไว้ในกล่อง และพวกผู้ชายก็ได้ผลัดกันอ่าน

อาร์แมนได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการถูกคุมขังของเขาในจดหมายที่เขาเขียนถึงพอลไลน์ภรรยาของเขา จดหมายลับได้ถูกลักลอบออกไปจากคุก บางฉบับก็ถูกเขียนลงบนเศษกระดาษชิ้นเล็ก ๆ ใส่งไปในหลอดยาสีฟัน เขาเขียนถึงความเจ็บปวดร้ายแรงจากการถูกแยกจากคนที่รัก

และการได้รับรู้ว่าครอบครัวต้องตกอยู่ในความกระวนกระวายอย่างใหญ่หลวง ขณะที่อาร์แมนและฮิวจ์ถูกจับกุมตัวไป

ความตึงเครียดในประเทศยิ่งทวีขึ้นเมื่อข้าราชการระดับสูงคนหนึ่งถูกลอบสังหาร การบุกเข้าจับกุมของทหารทำให้มีนักโทษเพิ่มมากขึ้น

และจากนั้นการประชุมอธิษฐานก็ถูกห้าม

การนำจดหมายออกจากคุกก็เป็นเรื่องยากขึ้นด้วย

เนื่องจากนักโทษจะถูกตรวจตั้งแต่หัวจรดเท้า

หลังจาก 8 เดือนในเรือนจำ ฮิวจ์และมิชชันนารีคนอื่น ๆ ก็ถูกปล่อยตัว ส่วนอาร์แมนได้รับแจ้งว่า

เขายังคงต้องทำงานต่อไปเพื่อจะได้ถูกปล่อยตัว แต่ก็ไม่มีวีแวว

อาร์แมนกังวลว่าการปล่อยตัวของฮิวจ์จะกระทบกระเทือนจิตใจของพอลไลน์ เขาจึงเขียนจดหมายบอกให้เธอเข้มแข็ง

เวลาผ่านไปและอาร์แมนก็ยังคงอยู่ในเรือนจำ

วันครบรอบแต่งงานของดอล ผ่านมาและผ่านไป 1 ปี

อาร์แมนถูกย้ายเดือนถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า

ขณะที่เขาอ่านถึงความเมตตาและการพิพากษาที่กำลังจะมาถึงของพระเจ้า

ในอิสยาห์.50:7-8

ในเดือนมิถุนายน ปี 1976 ฮิว ได้รับ การต้อนรับด้วยเสียงเชียร์, เสียงปรบมืออันดังลั่น, ด้วยน้ำตาแห่งความขอบคุณ

และการยืนต้อนรับอย่างอุ้นหนาฟาคัง เมื่อเขาถูกแนะนำตัวต่อผู้แทนของ สมิทซาสากล และเพื่อน ๆ ในดักลาส, เท็กซัส

การถูกปล่อยตัวของเขาคือคำตอบของคำอธิษฐาน

และนาซารีนก็สัญญาที่จะอธิษฐานเพื่อสำหรับอาร์แมน ดอล ต่อไป

ในขณะที่เดียวกันอาร์แมนยังคงที่จะเขียนโน้ตและจดหมายลับต่อไป

เขาหาเวลาที่จะฟังวิทยุในเรือนจำ วันหนึ่งเขาก็ได้ยินเพลง “นับพระพร”

และเขาก็ทำตาม

เขาเขียนจดหมายถึงพอลไลน์ว่า

“ถ้าพวกเขาคิดว่าพวกเขาจะหยุดฉัน พวกเขาคิดผิด  
ตรงข้ามฉันกลับยิ่งรู้สึกเข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณและร่างกายมากขึ้นกว่าเดิม  
และฉันตัดสินใจที่จะรับใช้พระเจ้ามากขึ้นและต่อสู้กับมารซาตานมากกว่า  
เดิมที่เคยผ่านมา”

บ่ายวันหนึ่งของวันที่ 17 กันยายน 1976  
สถานทูตอเมริกาได้แจ้งแก่อาร์แมนว่าเขาจะได้รับการปล่อยตัว  
จดหมายที่อาร์แมนได้เขียนเมื่อเร็ว ๆ นี้จะเป็นฉบับสุดท้ายที่เขาจะเขียน  
อาร์แมนหวังแค่เพียงว่าจะมีเพียงกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้นที่มาทักทายเขาในวันที่  
19 กันยายน เมื่อเขามาถึงนิวยอร์ก  
แต่ตรงกันข้ามเขากลับได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และยินดีปรีดา  
ภรรยาและครอบครัวของเขาพร้อมด้วยฮิวจ์และ เอเวอลิน ฟริเบิร์ก  
และเพื่อนนาซารีนคนอื่น ๆ อีก 300 คน  
และเจ้าหน้าที่คริสตจักรมาต้อนรับเขาพร้อมกับร้องเพลง  
ขณะที่เขาเดินลงมาจากเครื่องบิน ไฮเวิร์ด คัลเบิร์ตชัน  
เพื่อนมิชชันนารีกล่าวว่า

“เพื่อนมิชชันนารีคนนี่ของผมคือคำพยานที่พิเศษต่อพระสัญญาของพระเจ้า  
า ในอิสยาห์.40:21-31  
เวลาหลายเดือนในเรือนจำได้มอบความกล้าหาญให้แก่เขา  
คำพยานต่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเขาได้ส่งผลให้กับคนหนุ่มสาวที่  
จะยินดีมอบถวายตัวในการเป็นมิชชันนารี ทั้ง ๆ  
ที่รู้แน่ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ”

## ดอน ค็อกซ์

ใครจะรู้บ้างว่าการกระทำที่ง่าย ๆ  
ในการนำรถไปแสดงในงานนั้นจะส่งผลร้ายแรงได้? มิชชันนารีดอน  
ค็อกซ์ ทำงานอยู่ที่ สำนักงานภาคพื้น ในคิโตประเทศเอกวาดอร์  
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและนักบริหารธุรกิจ  
มีผู้ชาย 3 คนแต่งกายดีและพูดจาสุภาพมาเพื่อจะดูรถ  
และดูเหมือนว่าเป็นลูกค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ในระหว่างการทดลองขับรถ ซึ่งดอนก็อยู่ในรถด้วย



คนขับก็ขับรถด้วยความเร็วออกไปไกลจากออฟฟิศและได้จอดรับผู้ชายอีก  
3 คนขึ้นมาในรถ

ตอนถูกผลักไปนั่งข้างหลังรถซึ่งขณะนั้นเขาก็กำลังไม่สบายอยู่ด้วย  
และเขาก็รู้ความจริงที่ว่าเขากำลังถูกลักพาตัว ตอนถูกพาไปที่ป่าแอนดิน  
และให้เดินนำหน้าพวกโจรลักพาตัวไป ไม่นานทางเดินก็หายไป  
พวกเขาเดินผ่านพงหญ้าหนาที่บ ประมาณ 4

ชั่วโมงที่พวกเขาต้องเดินสูงขึ้นและสูงขึ้นจนหมดแรง  
กระทั่งพวกเขามาถึงพื้นที่โล่งบนยอดเขา ดอดถูกผลักให้ไปอยู่บนพื้น  
เข้าถัดมาเขาก็ได้ทานแค่กาแฟกับขนมปัง 1 ชิ้น จากนั้นผู้ชาย 2  
คนก็พาเขาลงมาอยู่ที่พื้นตรงไหล่เขา และทิ้งเขาไว้ที่นั่น

เมื่อมาถึงจุดหมายปลายทาง  
ดอนก็รู้ว่าเสื้อโค้ทและผ้าห่มที่เขาไม่นั้นไม่เพียงพอที่จะปกป้องเขา  
เพราะยุงที่นั่นทำร้ายเขาอย่างมาก  
โจรคนหนึ่งเห็นใจและให้เสื้อเชิ้ตแก่เขาเพื่อจะปกป้องศีรษะของเขาได้  
เขาต้องอาศัยอยู่กับยุงที่ทั้งตอมและกัดเขาวันแล้ววันเล่า

ขณะที่ แชรอล ภรรยาของดอน ได้รับโทรศัพท์เรียกค่าไถ่  
ซึ่งพวกโจรได้เรียกถึง 500,000 ดอลลาร์  
ดอนถึงกับตะลึงเมื่อรู้ข่าวว่าพวกเขาต้องการเงินจำนวนครึ่งล้านดอลลาร์  
และเขาก็ไม่รู้จักใครที่จะมีเงินมากขนาดนี้ เพราะเขาต้องการที่จะต่อสู้กับ  
“จิตใจที่ขลาดกลัว” ดอนจึงขอที่จะอธิษฐานดัง ๆ ซึ่งพวกเขาก็ยินยอม  
คำอธิษฐานของเขาดังไปทั่วป่า

จากนั้นดอนก็รวบรวมความกล้าที่จะขอพระคัมภีร์และพวกนั้นก็มอบให้เขา  
หลายอาทิตย์ผ่านไป

ขณะที่คริสตจักรได้พยายามหาอิสรภาพให้แก่ดอน  
มีผู้เจรจาต่อรองคนหนึ่งจากแคนซัสซิตีได้มาเพื่อจะรับโทรศัพท์ของผู้ร้าย  
ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเผชิญกับสภาวะวิกฤตินานา  
ชาติได้ส่งผู้แทนมา

ข้อมูลทุกอย่างที่ดอนได้มีโอกาสส่งมาเป็นหลักฐานให้ครอบครัวรู้ว่า  
สถานการณ์ของเขาเป็นอย่างไรรวมทั้งสุขภาพของเขาด้วย

ครอบครัวของดอนนั้นกระวนกระวายใจและนอนไม่หลับอยู่หลายคืน  
ขณะเดียวกันพวกเขาและสมาชิกนาซารีน คนอื่น ๆ รอบโลก  
ได้อธิษฐานเพื่อและคาดหวังการกลับมาอย่างปลอดภัยของดอน แชรอล

และลูก ๆ ได้รับคำแนะนำให้กลับมาที่อเมริกา แม้ว่าเธอจะเข้าใจถึงความต้องการที่จะปกป้องครอบครัวให้ปลอดภัย แต่ แชรอล ก็ยังคงทรงมานับความรู้สึกที่ว่าเธอกำลังละทิ้งดอน อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขา และสุดท้ายการช่วยกู้ก็มาถึงในวันคริสตมาส เมื่อตำรวจพบที่ตั้งค่ายของผู้ลักพาตัวดอน และได้นำเขากลับลงมาจากภูเขา เค็นท์ ชวานซ์ ตีพิมพ์ประสบการณ์อันยากลำบากของดอน

ลงในหนังสือพันธกิจของNMIที่ชื่อ “Shouts at Sunrise” ในปี 2006-07

## การนำเสนอ “บทเรียนเรื่องการจัดเตรียมของพระเจ้า” สิ่งที่ต้องเตรียมและนำเสนอ

- จัดห้องเรียน, เลือกวิธีที่จะนำเสนอข้อมูลบทเรียน :
  - ครูนำเสนอบทเรียน หรือ
  - นักเรียนรายงานปากเปล่า หรือ
  - พิมพ์ข้อมูลเตรียมไว้เป็นหนังสือเรียน
- แบ่งกลุ่มนักเรียนและขอความช่วยเหลือจากนักเรียนให้มีส่วนร่วมที่จะตกแต่งสถานที่ในคริสตจักรหรือในห้องเรียน แต่ต้องแน่ใจว่ามีอุปกรณ์เพียงพอสำหรับแต่ละกลุ่ม
  - ก. ภูมิศาสตร์  
วาดและระบายสีแผนที่ของพื้นที่ที่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น
  - ข. การเขียน เขียนหัวข้อข่าวเกี่ยวกับแต่ละเหตุการณ์
  - ค. ศิลปะ ทำใบประกาศเกี่ยวกับแต่ละเรื่อง
  - ง. ป้ายประกาศ  
ทำป้ายเกี่ยวกับคำหนึ่งคำที่บรรยายถึงเรื่องแต่ละเรื่องได้ดีที่สุด
  - จ. โคลง/กลอน เขียนกลอนเกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหงและความหวัง

- ฉ. จิตรกรรมฝาผนัง ใช้กระดาษขนาดใหญ่ วาดภาพและระบายสีเพื่อทำเป็นภาพวาดบนฝาผนัง ว่าพระเจ้าทรงทำงานของพระองค์อย่างไร
- ช. ศิลปะ ทำที่คั่นหนังสือ หรือแม่เหล็กติดตู้เย็น
- ซ. ดนตรี สอนนักเรียนในกลุ่มร้องเพลงที่เกี่ยวกับงานพันธกิจ

## ทางเลือกที่ 2 : “อิสราเอล!” – คำพยานชีวิต

1. เปิดเพลง - “พระคุณพระเจ้า” หรือเพลงที่เหมาะสม
2. การนำเข้าสู่บทเรียน - ย่อหน้าที่ 1 ของเนื้อหาบทเรียน
3. คำแนะนำเพิ่มเติม -  
วันนี้เราจะมาฟังคำพยานเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้า และการช่วยเหลือในสภาวะการณ์ที่ยากลำบาก พระองค์ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์ที่ว่า พระองค์ไม่เคยละทิ้งหรือทอดทิ้งเรา
4. คำพยาน - ดอน ค็อกซ์
5. เพลง - “พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยง” หรือเพลงอื่น ๆ ที่เหมาะสม
6. คำพยาน - ดร.เอเวอลิน วิธฮอฟฟ์
7. เพลง - “เดินกับพระเยซู” หรือเพลงอื่น ๆ ที่เหมาะสม
8. คำพยาน - อาร์แมน ดอล
9. ข้อพระคัมภีร์ - อิสยาห์.50:7-8
10. คำพยาน - แมรี สก็อต
11. เพลง - “เพราะพระองค์ทรงอยู่” หรือเพลงอื่น ๆ ที่เหมาะสม
12. ช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานและการผูกพันอุทิศตัว

## ทางเลือกที่ 3 : “ผู้รอดชีวิต – รูปแบบของนาซารีน”

บทเรียนนี้จะแนะนำมิชชันนารีผู้ได้รับความทุกข์ยากลำบากและการกดขี่ข่มเหง ซึ่งห่างไกลจากบ้านของตน

เลือกตัวแทน 5 คน  
 อย่างรอบคอบที่จะออกมาแสดงเป็นมิชชันนารีที่มีเรื่องราวของเขาปรากฏ  
 อยู่ในบทเรียน ให้ผู้แสดงเขียนสิ่งที่แต่ละคนจะต้องเผชิญออกมา

และมิชชันนารีก็จะเล่าเรื่องราวด้วย  
หรืออาจจะให้เล่นละครโดยมีผู้บรรยายอ่านเรื่องจากบทเรียน

## ตัวอย่าง

1. อาร์แมน ดอล แต่งกายในชุดนักโทษ,  
เขียนจดหมายลงบนเศษกระดาษ และม้วนใส่ลงในหลอดยาสีฟัน
2. แมรี สก็อต เร่งรีบที่จะเก็บกระเป๋าและเครื่องพิมพ์ดีด,  
รีบวิ่งออกจากฝูงชน, มีแมลงชุกชุมไปทั่ว, เดินทางโดยรถไฟชั้น 3
3. ดอน ค็อกซ์ นั่งอยู่บนเชิงฝา,  
ต่อสู้กับยุงพร้อมด้วยเสื้อที่นำมาปิดศีรษะไว้,  
อธิษฐานเสียงดังอยู่กับผู้คุมในป่า

## การตอบสนอง

1. ทำที่คั่นหนังสือ หรือแม่เหล็ก  
เพื่อไว้เตือนใจให้อธิษฐานเพื่อคริสเตียนที่เผชิญการกดขี่ข่มเหงในทุก  
วันนี้
2. หาข้อมูลของประเทศที่ถูกจำกัดด้านศาสนาจากอินเทอร์เน็ต  
และอ่านให้ที่ประชุมฟัง แบ่งปันข้อมูลให้บางคน
3. พูดคุยกับศิษยาภิบาลของคุณเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่คริสตจักรของ  
คุณจะให้การสนับสนุนวันแห่งการระลึกถึงการข่มเหง
4. หนุนใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมในวันอธิษฐานเพื่อคริสตจักรที่ถูกข่มเหง  
นานาชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

# บทที่ 4

## เรื่องราวของการถูกกดขี่ข่มเหง

### เกล สอว์รี

#### จุดประสงค์

- เพื่อที่จะเข้าใจว่าการกดขี่ข่มเหงนั้น ยังคงกำลังเกิดขึ้นในโลก และคริสตจักรนาซารีนกำลังตอบสนองต่อความท้าทายนี้อย่างไร
- เพื่อที่จะมีความรู้สึกร่วมต่อความเจ็บปวดของพี่น้องคริสเตียนผู้ที่อยู่ในครอบครัวของเรา
- เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการยืนหยัดในความถูกต้องของพี่น้องที่มีความเชื่อในพระเจ้าทั่วโลก
- เพื่อที่จะหนุนใจและช่วยเหลือพวกเขาผ่านทางคำอธิษฐานวิงวอน

#### เนื้อหาบทเรียน

##### บทนำ

ในปี 1996 มีผู้เชื่อมากกว่า 160,000 คนที่ถูกฆ่าหรือทรมานเพื่อพระคริสต์ ในศตวรรษที่ 20 (World Mission Digest) มีผู้ที่ถูกข่มเหงเกือบถึง 100 ล้านคน ในศตวรรษที่ 20 มีผู้ถูกข่มเหงเพราะความเชื่อในพระคริสต์จำนวนมากกว่าคนที่เสียชีวิตในสงครามที่เกิดขึ้นในโลกนี้ในศตวรรษเดียวกัน (James and Marti Hefley, *By Their Blood, and U.S. House Resolution*. Scripps-Howard News Service, September 28, 1996 จากสถิติของ WEF Religious Liberty Commission)

การถูกกดขี่ข่มเหงของคริสเตียนนั้นเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากที่จะรับรู้รับฟัง, เป็นเรื่องยากที่จะใคร่ครวญถึง และเจ็บปวดมากเมื่อคุณอธิษฐานร้องทูลขออย่างจริงจัง แต่ในความเจ็บปวดนั้นก็ยังมีชัยชนะ

เรื่องต่อไปนี้อาจจะทำให้คุณกลัว, ร้องไห้  
หรืออย่างน้อยก็รู้สึกไม่สบายใจ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณตระหนักกว่านี่คือเรื่องจริง  
และเป็นประสบการณ์ที่คล้าย ๆ กัน  
และบางครั้งอาจจะร้ายแรงกว่าซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในโลกของเรา  
เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องของครอบครัวนาซารินของเรา  
คุณควรจะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องของคุณในความพากเพียรต่อ  
ความเชื่อของพวกเขา

### **การกดขี่ข่มเหงเป็นเรื่องจริงและเกิดขึ้นแก่นาซาริน**

ฉันได้วางโทรศัพท์และนั่งในความเงียบ

เมื่อฉันได้คุยกับศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่มีสมาชิกคนหนึ่งซึ่งคิดว่าการถูก  
กดขี่ข่มเหงนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่เราไม่ควรวิตกกังวล  
เมื่อศิษยาภิบาลของเขาได้แบ่งปันเพื่อให้อิทธิฐานเพื่อ  
และหลังจากนั้นฉันก็ได้รับโทรศัพท์จากศิษยาภิบาลอีกหลายคนในทำนอง  
เดียวกันนี้

มีหลายเหตุผลว่าทำไมผู้คนอาจจะไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการกดขี่ข่ม  
เหง่นี้เป็นเพียงบางตัวอย่าง

- **เป็นเวลาหลายปีที่การกดขี่ข่มเหงไม่ได้ถูกพูดถึง**

เป็นเรื่องจริงที่ว่าไม่มีใครอยากที่จะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องไม่ดี  
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อไม่กี่ปีมานี้

พระกายของพระคริสต์ได้มองเห็นว่ามีความต้องการที่จะต้องเปิดเผย  
เรื่องราวเกี่ยวกับการทนทุกข์ของผู้ที่เชื่อไม่ได้รับการเปิดเผย

อันเนื่องมาจากความปลอดภัยของพวกเขาเอง

แต่ถึงอย่างไรการเปิดเผยเรื่องนี้ก็

เพื่อพวกเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาผ่านคำอธิษฐานและการแส  
ดงออกของพวกเขา

- **บ่อยครั้งที่เราคิดว่าคนอื่น ๆ**

ดำเนินชีวิตและนมัสการพระเจ้าเหมือนกับที่พวกเราทำ จริง ๆ

แล้วพวกเราไม่รู้มากพอเกี่ยวกับความยุ่งยากในเรื่องกฎหมายและศา  
สนา ซึ่งส่งผลกระทบต่อพี่น้องในพระคริสต์ของพวกเรา

- การกดขี่ข่มเหงมาจากแหล่งต่าง ๆ เช่นความเชื่อในศาสนา  
รัฐบาล ผู้ก่อการร้าย และกลุ่มต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น

- พวกเราอยากจะให้คุณได้พบกับพี่น้องของพวกเราบางคนที่อยู่  
ในสถานการณ์อันยากลำบาก

ลองจินตนาการภาพครอบครัวขึ้นเองในความคิดของคุณจากเรื่องราว  
ที่จะเล่าต่อไปนี้

เรื่องราวเหล่านี้ถูกส่งมาจากทั่วโลก

ซึ่งไม่ได้พูดถึงชื่อและประเทศไว้เพื่อความปลอดภัย

ซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ถูกข่มเหงแล้วเพื่อที่เราจะสรรเสริญพระเจ้า

แต่อย่างไรก็ตามคนทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวแทนของเรื่องราวอื่น ๆ

ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อของคริสตจักรที่ถูกข่มเหงเพื่อจะอธิษฐานเผื่อ  
คุณต้องการแค่เพียงใจปรารถนาที่จะอธิษฐานเผื่อ

## ประเทศที่ 1

นิโคลัส (นามสมมติ), เด็กหนุ่มวัยเพียง 24 ปี  
ซึ่งเป็นบุคคลที่ชีวิตของเขาในอดีตเต็มไปด้วยความขมขื่นและได้เจอกับคว  
ามโหดร้าย เขาเป็นคนหนึ่งต่อต้านรัฐบาลในพื้นที่ของเขา  
เพราะพวกรัฐบาลข่มเหงคริสเตียน และเขาเป็นคนที่ฉลาด  
เขามาจากกลุ่มผู้ที่ต่อต้านรัฐบาล เขาเคยมีประสบการณ์ในการถูกตี  
ถูกจำคุก

ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังไม่หยุดในการดำเนินชีวิตในความเชื่อต่อไป

เป็นที่โจษขานกันว่าครอบครัวของนิโคลัสนั้นยังคงติดต่อกับกลุ่มที่ต  
ต่อต้านรัฐบาลกลุ่มอื่นๆ

อย่างเป็นทางการลับด้วยซึ่งคอยวางแผนเพื่อต่อต้านสังคม

ซึ่งการกระทำนี้ยังทำต่อเนื่องซึ่งยังได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวด้วย

ผู้นำที่อยู่ในพื้นที่ของนิโคลัสได้ปรึกษากันและตัดสินใจว่ามันถึงเวลา  
ที่จะหยุดสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว

สมมติว่าคุณเป็นนักศึกษาที่มีความสามารถแต่มีตราประทับในหนังสือ  
เดินทางของเขาว่า เขาเป็นผู้ต่อต้านรัฐบาล

นี่เป็นสาเหตุที่เด็กหนุ่มที่มีความสามารถอย่างเขาไม่สามารถเข้าเรียนต่อใ

นมหาวิทยาลัยได้ และนี่คือชีวิตของนิโคลัส หลาย ๆ

ครั้งที่เด็กหนุ่มคนนี้ถูกเรียกตัวให้ไปที่ออฟฟิศของคณบดีที่มหาวิทยาลัยเพื่

อที่จะพบกับตำรวจ

เพื่อพูดคุยกับเขา

และพยายามให้เขากลับด้วยการข่มขู่ของตำรวจ

แนนอนนิโคลัยเป็นคริสเตียนที่ถูกข่มเหงและได้รับการต่อต้านจากรัฐบาล

นักศึกษาอายุ

24

ปีคนนี้มีคำถามที่กล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับผู้ที่กล่าวหาเขา

และพูดอย่างตรงไปตรงมาต่อคำข่มขู่ของพวกที่ต่อต้านเขาว่า

“คุณได้ข่มขู่, ทำร้าย, และคุมขังคริสเตียนในครอบครัวของผม ซึ่งพวกคุณบางคนอาจจะได้ฆ่าไปแล้ว

แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนใจของพวกเขาได้ และผมก็ไม่มีทางช่วยคุณ อยากรทำอะไรก็เชิญ”

สิ่งที่นิโคลัยได้ยืนยันถึงความเชื่อนี้

เป็นเหตุให้สถานการณ์ในประเทศของเขาเปลี่ยนแปลง

ในเวลานั้นมีการประชุมใหญ่ของวัยรุ่น

และมีวัยรุ่นหลายคนได้รับเชื่อในพระคริสต์.

หลังจากจบการศึกษาด้านการช่างและวิศวกรรมโยธา

นิโคลัยได้เป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรแห่งหนึ่งที่เติบโตและในขณะเดียวกัน

เขาก็ทำงานในสาขาที่เขาเรียนมาด้วย.

จากคริสตจักรแม่ที่นิโคลัยเป็นศิษยาภิบาล

ได้มีคริสตจักรที่เข้มแข็งเกิดขึ้นในหมู่บ้านใกล้เคียงมากมาย

นิโคลัยไม่ได้อยู่เพียงลำพัง มีศิษยาภิบาล 3 คนและฆราวาสอีก 6 คนที่อยู่ในห้องนั่งเล่นด้วยกัน

ซึ่งแต่ละคนก็แบกภาระเพื่อพระคริสต์และเพื่อชุมชนของพวกเขา

พวกเขาเป็นคณะกรรมการองค์การบริหารของคริสตจักรนาซารีนในประเทศนี้

การทุ่มเทของพวกเขา นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก

เช่นถึงแม้ว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือไม่สามารถได้รับปริญญาได้

และครอบครัวของพวกเขาจะได้รับการข่มเหงจากรัฐบาลและจากตำรวจ

และคนหนุ่มสาวพวกนี้กำลังอยู่ในวัยทำงานและมีครอบครัว

แต่พวกเขาก็ยังปรารถนาในการรับใช้พระเจ้าด้วยชีวิตของเขา

หลายคนยังคงยืนยันในการรับใช้พระเจ้าในพื้นที่นี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้



บโอกาสในการรับใช้พระเจ้าในทวีปยุโรปซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้รับการข่มเหง

แน่ที่เดียวคนรุ่นนิโคลัสได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความจริงให้แพร่ไปในประเทศโดยการอุทิศตนของพ่อและลุงของเขา ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังมีนิมิตในการที่จะร่วมมือกับนาซารีนเพื่อที่จะหายุทธวิธีในการที่จะใช้ในอนาคตเพื่อที่จะยกย่องพระนามของพระเจ้า

## ประเทศที่ 2

คุณหมอผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในสามของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ในประเทศของเขา

ได้รับการฝึกฝนในวิชาเฉพาะทางของเขาจากสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุด ต่อมาสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น

คุณหมอนี้ได้เรียนรู้ถึงพลังการรักษาของพระเยซูคริสต์

หลังจากที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด คุณหมอได้ถูกปลดออกจากงานด้านการแพทย์ของเขา

และเขาต้องทำงานกับชนชั้นต่ำ

จากนั้นพระเจ้าก็ทรงตรัสแก่คุณหมอ/กรรมกรคนนี้

และเรียกให้เขาเป็นศิษยาภิบาลของนาซารีน

คุณหมอ/กรรมกร/ศิษยาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้

และรับใช้พระเจ้าอย่างแรงกล้า

## ประเทศที่ 3

อังคารวันหนึ่ง

มีนายทหารคนหนึ่งใส่ชุดทหารเดินเข้ามาที่การประชุมอธิษฐานของคริสตจักรนาซารีน เคาะประตูเสียงดังและต้องการที่จะรู้ว่าใครเป็นผู้นำ

ศิษยาภิบาลยื่นมือของเขาออกอย่างประหม่าและเชิญนายทหารคนนั้นให้นั่งลง เพื่อคนในกลุ่ม 20 คนจะฟังเขา

ขณะที่ศิษยาภิบาลสัมผัสมือของเขา สีหน้าของนายทหารก็เปลี่ยนไป เขากล่าวว่า “ศิษยาภิบาล, คุณคือคนของพระเจ้า

เมื่อผมสัมผัสมือของคุณ

ผมเกือบจะถูกบังคับให้ก้มลงกับพื้นด้วยพลังที่เหนือธรรมชาติ

ผมมาเพื่อจะฆ่าคุณ

แต่ได้โปรดท่านศิษยาภิบาล

ขอโปรดที่จะอธิษฐานเพื่อผม

มันเป็นสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่วันหนึ่งได้กลายมาเป็นสมาชิกในคริสตจักรของ  
คุณ”

เขาได้เขียนชื่อของเขาลงในกระตาคมอบให้แก่ศิษยาภิบาลและจากไป

ศิษยาภิบาลมองออกไปนอกคริสตจักรและเห็นรถบรรทุกคันหนึ่งเต็ม  
ไปด้วยทหาร

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาคือผู้ต่อสู้กองโจรและมาเพื่อที่จะลอบสังหารศิษ  
ยาภิบาล แต่แผนการณ์ของเขาก็ถูกเปลี่ยน

วันนั้นคริสตจักรมีการประชุมอธิษฐานที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา  
ศิษยาภิบาลและผู้เข้าร่วมขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปกป้องพวกเขาจากป  
ระสบการณ์ที่เลวร้าย พวกเขาได้เห็นว่าพระวามะของพระเจ้านั้นเป็นจริง  
“พระเจ้าทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ ตั้งแต่เวลานี้สืบต่อไปเป็นนิตย์”

(สดดี.125:2ข)

จากสถิติได้แสดงให้เห็นว่า จากปี 2003-2006  
มีคริสตจักรแห่งการประกาศในพื้นที่นั้นมากกว่า 300 แห่งที่ถูกปิด  
และในปี 2003 มีศิษยาภิบาลถึง 44 คนที่ถูกลอบสังหาร

\* \* \*

ในเดือนมีนาคม 2005 ศิษยาภิบาลคนหนึ่งในเมืองอื่น  
ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้น ได้พบซองจดหมายอยู่ที่ข้างประตู

เขาฉีกซองออกและเริ่มอ่านจดหมาย

ซึ่งเขาต้องประหลาดใจเมื่อเขาสังเกตเห็นว่ามันมาจากกลุ่มผู้ก่อการกบฏ  
ซึ่งได้ข่มขู่ผู้คนนับพัน

ในจดหมายกล่าวว่า

*ถึงประชากรของ คริสตจักรแห่งการประกาศด้วยความจริงใจ  
เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าพวกเราทราบเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับพวกคุณ  
พวกเราไม่ต้องการที่จะใช้ความรุนแรง*

*พวกเราเป็นครอบครัวใหญ่และคุณก็ได้ยินเรื่องราวของพวกเราซึ่งมี  
อยู่ทั่วโลก นี่คือการสั่งให้คุณย้ายออกจากคริสตจักรของคุณ*

*ถ้าคุณไม่ตอบรับตามนี้ พวกเราก็จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้น  
กลุ่มผู้ก่อการกบฏ*

ศิษยาภิบาลและครอบครัวของเขาก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทันที  
แต่อย่างไรก็ตาม  
จดหมายนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องแสวงหาพระเจ้าโดยคำอธิษฐาน  
คริสตจักรได้เริ่มการประชุมอธิษฐานดี 5 ของทุกวัน  
และมีการอดอาหารอธิษฐานในทุกวันเสาร์

มากกว่า 1 ปีผ่านไป ตั้งแต่ที่ศิษยาภิบาลถูกข่มขู่  
คริสตจักรไม่ได้ย้ายไปที่ไหน  
และศิษยาภิบาลก็เชื่อว่าคริสตจักรจะอยู่ที่นั่น  
โดยพระเจ้าผู้เป็นแสงไฟในท่ามกลางช่วงเวลาที่มืดมิด

พระเจ้าทรงระลึกถึงความสัตย์ซื่อและความเชื่อของประชากรของพระองค์  
พวกเขาอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูและคริสตจักรก็เติบโตและเข้มแข็งมากขึ้น  
**ประเทศที่ 4**

ฉันตกใจที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ถึงแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางเสียงของการ  
ดินทางบนถนนที่ขรุขระ เพื่อจะไปภาคกลางของประเทศ  
ในขณะที่เดินทางนั้นฉันได้ผ่านผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังขนน้ำ  
มีวัวที่ลากเกวียนที่บรรทุกของมากมาย และรถเมลล์ที่มีคนแน่น

พวกเราเห็นว่าสีหน้าของผู้นำชีวิตลงขณะที่เขากำลังฟังโทรศัพท์  
จากนั้นเขาก็บอกข่าวซึ่งทำให้พวกเราช็อค คือผู้แทนการประชุมสามัญ  
25 คน รวมถึงศิษยาภิบาลและลูกชายวัยรุ่นของเขา  
ได้ถูกจับโดยฝ่ายตรงข้าม พวกเขาถูกทุบตี,  
พวกเขาไม่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวที่ใช้ได้  
ถึงกระนั้นก็ยังถูกริบโทรศัพท์เมื่อฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าพวกเขาใช้ติดต่อกับบุคคล  
ภายนอก

เมื่อพวกเรามาถึงจุดหมายปลายทางของเรา  
พวกเรารู้มากขึ้นเล็กน้อยเกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือสถานการณ์ของศิษยา  
ภิบาล, ลูกชายของเขา, และผู้นำคนอื่นอีก 2 คน เป็นผู้ชาย 1  
คนและผู้หญิง 1 คน ว่าได้ถูกจับเข้าคุก  
พวกเขาถูกกล่าวหาว่าใช้กำลังข่มขู่ให้ผู้คนเปลี่ยนศาสนาไปเชื่อพระคริสต์

และปฏิญาณตนเป็นคริสเตียน

มีพวกผู้นำกลุ่มหนึ่งที่เราไม่ทราบได้จับผู้นำของนาซารีนและคนที่เดินทาง  
ไปด้วยกันอีก 21 คนที่มาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งด้วย

พวกเราอธิษฐานกันอย่างไม่หยุด

และร้องทูลพระเจ้าอย่างเร่งด่วนที่จะทรงนำทีมงานของพวกเราออกจากแผน  
การณ์ชั่วร้าย, ที่จะปกป้องรักษาชีวิตของพวกเขา

และเสริมกำลังความเชื่อของพวกเขา พวกเราโทรหาภรรยาของ  
ศิษยาภิบาลและให้เธอรับรู้ถึงความห่วงใยของเรา

แม้ว่าเธอจะต้องลำบากในการที่จะเข้าใจภาษาของพวกเราก็ตาม  
เธอร้องให้คร่ำครวญและพวกเราก็ตกเศร้าง่ายไปกับเธอและลูกสาวของเธอ

พวกเราเปลี่ยนแปลงเวลาในการประชุมสัปดาห์เพื่อความปลอดภัย,  
เขาคิดว่าฝ่ายตรงข้ามได้ข้อมูลเพื่อที่จะโจมตีในที่ประชุมสัปดาห์ได้  
ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงเวลา

และการเทศนาให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน  
ซึ่งการประชุมนี้ใช้เวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมงและทุกคนก็ออกจากบริเวณนั้น

ระหว่างชั่วโมงแห่งความยากลำบากซึ่งยืดเยื้ออยู่เป็นวัน ๓

พวกเราเฝ้ามองสถานการณ์และวางแผน สุดท้ายผู้นำ 4  
คนก็ได้รับการปล่อยตัว

และพวกเราได้เรียนรู้ถึงการถูกข่มเหงของพวกเขา หลายวันต่อมา

เราได้ทราบว่าตัวแทนอีก 21 คน – ปราศจากเงิน, อาหาร, หรือที่กำลัง  
ได้กลับบ้านของพวกเขาซึ่งอยู่ห่างไกลหลายกิโลเมตร

เมื่อพวกเราถามศิษยาภิบาลว่า

ลูกชายของเขาอดทนต่อการถูกกดขี่นี้ได้อย่างไร

ศิษยาภิบาลได้ตอบอย่างหนึ่ง ๓ ว่า

“ตอนนี้ลูกชายของผมได้รู้แล้วว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาเพื่อที่จะเทศนา

ขณะที่พวกเรากำลังถูกลงโทษอยู่ในเรือนจำ

เขาปรารถนาที่จะวางชีวิตของเขาเพื่อพระคริสต์และเพื่อกางเขน

เขาปรารถนาจะแบ่งปันความรักของพระเยซูกับผู้ที่ยังอยู่ในความมืดและ  
ะยังไม่เชื่อ เช่นพวกนั้นที่จับและปฏิบัติไม่ดีต่อเรา  
ความเชื่อของเขาก้าวหน้ามากกว่าที่ผมจะสามารถจินตนาการได้”

## ประเทศที่ 5

คุณอัลฟา (นามสมมติ) เป็นผู้ที่รับเชื่อในปี 1986  
และเป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุดในกลุ่มผู้เชื่อที่มีชีวิตอยู่  
เมื่อประเทศของเขาถูกทำลายโดยสงครามภายใน  
ซึ่งระหว่างนั้นผู้ที่ยึดอำนาจได้  
ก็ทำการข่มเหงคริสเตียนตามรายชื่อที่เขามีอยู่ในมือ  
โดยการทำร้ายและฆ่า  
ในจำพวกนี้มีคริสเตียนที่รอดชีวิตมาได้แค่สามคนเท่านั้น  
และมีสองคนที่รอดชีวิตได้อพยพไปอยู่ที่ประเทศอื่น  
ดังนั้นผู้รอดชีวิตและได้อาศัยอยู่ในประเทศเดิมก็มีแต่อัลฟาเท่านั้นโดยการ  
ซ่อนตัวไม่ให้ใครเห็น

เมื่อ 2-4  
ปีผ่านไปคุณอัลฟาก็เริ่มที่จะประกาศข่าวประเสริฐในหมู่บ้านของเขา  
และเขาได้กลายเป็นผู้นำคริสตจักรตามบ้าน  
เขาเป็นคนที่มีความเชื่อเสียงในด้านการพูดเพราะเขาเป็นผู้นำที่ทำให้สมาชิกได้รับ  
ความปลออดภัย  
เขาเป็นคนที่มีความเข้าใจกับทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเขา

ในปี 2005  
เขาเริ่มพันธกิจของเขาโดยเริ่มต้นจากการเป็นอาจารย์เพื่อที่จะให้การอบรม  
มัชฌิมาภิบาลในที่ต่าง ๆ  
ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ทำให้เขาได้พบปะและสามัคคีธรรมกับคนจากหลาย  
ๆ ประเทศ และคำพูดของเขานั้นก็หนุนใจนักศึกษาของเขาทุกคน

แต่ในปี 2005 สุขภาพของเขาเริ่มไม่ดีและเขาเสียชีวิตในปีเดียวกัน  
ถึงแม้ว่าหมู่บ้านของเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนทั้งหมดแต่พวกเขาที่ยินดีที่จะดู

แลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคุณอัลฟา

พวกนักศึกษาของเขาก็มีการถวายเงินเพื่อที่จะมอบให้กับครอบครัวของเขาด้วย เพื่อเป็นทุนที่จะช่วยเหลือการลงทุนของครอบครัวของเขา

ลูกของเขาทั้งสองคนก็ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการพันธกิจเมตตาด้วย ยังมีการเฉลิมฉลองและกล่าวถึงความซื่อสัตย์ของเขาในการเป็นพยานรวม

ถึงพันธกิจของเขาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้น เมื่อเขาเสียชีวิตมีคนรับเชื่อ 100

คนและมี 30 ที่เข้าร่วมสัปดาห์นมัสการในคริสตจักรตามบ้าน

## ประเทศที่ 6

คริสตจักรนาซารีนแห่งหนึ่งเติบโตขึ้นจากการศึกษาพระคัมภีร์ในปี 2001 เป็นชุมชนที่ 4

เท่านั้นที่มีการประชุมนมัสการของนาซารีนท่ามกลางผู้คน 8

ล้านคนในประเทศที่ยากลำบาก

ในปีแรก ๑

ที่มีการข่มเหงอย่างรุนแรงนั้นก็เนื่องมาจากการสอนในเรื่องของความบริสุทธิ์

ซึ่งทำให้บางกลุ่มรับไม่ได้ ในปี 2002

มีการสร้างคริสตจักรที่มีอาคารและมีหลังคาซึ่งทำมาจากต้นหญ้าจึงทำให้อาคารคริสตจักรนั้นถูกเผาจากคนในชุมชน

และผู้นำของคริสตจักรนาซารีนถูกจับเพราะคำสอนที่เกี่ยวกับความบริสุทธิ์

ว่าเป็นคำสอนเทียมเท็จ

นาซารีนไม่ได้รับอนุญาตให้ฝังศพในสุสานของชุมชน

สัตว์เลี้ยงของพวกเขาถูกกีดกันจากฝูงสัตว์เลี้ยงของชุมชน

รวมทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคก็ถูกกีดกันด้วย

ผู้นำมิชชันนารีหลายคนเริ่มที่จะทำงานกับองค์การใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2004

มีคนหนึ่งจากประเทศนั้นได้รับการเลือกให้เป็นประธานองค์การบริหารฯ

ในปีนี้เป็นวันที่มีดมนที่สุดในการถูกข่มเหงของผู้เชื่อเหล่านั้น

ผู้ประกาศในลัทธิอื่นๆ เยาะเย้ยนาซารีนด้วยคำพูดที่ว่า

ผู้ประกาศในลัทธิอื่นๆ เยาะเย้ยนาซารีนด้วยคำพูดที่ว่า

“จะไม่มีนาซารีนอีกต่อไป มิซซันนารีของพวกเขาถูกพาไปหมดแล้ว”

ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2004

การศึกษาได้ขยายไปสู่ศิษยาภิบาลและประธานองค์การบริหาร

และเริ่มฝึกฝนพวกเขาในหลักการของการขยายคริสตจักร

ผลที่ได้คือการทำงานอันยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเวลา 18

เดือนอันสั้น !

คริสตจักรเริ่มในปี 2001 และกลายเป็นคริสตจักรแม่ในชุมชนนั้น และมีเด็กใหม่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้จากการบริจาคของชุมชน

วันนี้ในพื้นที่นั้นมีคริสตจักร ถึง 105 แห่ง และมีคริสตจักรสมบูรณ์ 20 แห่ง

ถ้าอย่างนั้นการขยายและเติบโตของคริสตจักรแห่งความบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นอย่างไร? จิตวิญญาณกำลังได้รับการช่วยกู้ในแต่วัน,

ชีวิตกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

ชีวิตที่เคยติดแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดกำลังได้รับการฟื้นฟูให้พ้นจากจาก

พฤติกรรมที่ไม่ดี

ซึ่งบางคนกำลังจะกลายมาเป็นศิษยาภิบาลศาสนาเทียมเท็จที่ไม่มีคนไปนมัสการที่คริสตจักร

ภรรยาไม่ถูกทำร้ายอีกต่อไปและเงินในครอบครัวก็ไม่ถูกใช้อย่างเปล่าประโยชน์ เด็ก ๆ หลายคนก็กำลังที่จะไปโรงเรียนเป็นครั้งแรก

เพราะมีเงินที่จะจ่ายค่าเทอม

เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับการทำงานของพระองค์ในเมืองนี้

**เราจะทำอะไรได้บ้าง ?**

- คิดถึงเกี่ยวกับคนเหล่านี้ที่ถูกกดขี่ข่มเหง, ฟังเรื่องราวของพวกเขา และเห็นอกเห็นใจพวกเขา อธิษฐานเพื่อสำหรับพวกเขา
- เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับคนอื่นฟัง เกี่ยวกับความสัตย์ซื่อของพวกเขาต่อพระเจ้าและต่อคริสตจักร และเกี่ยวกับความอยุติธรรมที่พวกเขาประสบ

- สนับสนุนพวกเขาโดยการเขียนหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ทำงานร่วมกับคริสตจักรอื่น ๆ ในพื้นที่ของคุณ และติดต่อกับองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการหาข้อมูลของคริสเตียนที่ถูกข่มเหง

## การนำเสนอ “อธิษฐานเพื่อสำหรับคริสตจักรที่ถูกกดขี่ข่มเหง” สิ่งที่ต้องเตรียมและนำเสนอ

เตรียมการอธิษฐานช่วงเย็นสำหรับวันอธิษฐานสากลเพื่อการอธิษฐานเพื่อคริสตจักรที่ถูกกดขี่ข่มเหง (จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี) ในการร่วมมือของทั่วโลกในเทศกาลแห่งการอธิษฐานทำให้เรามีส่วนร่วมในการอธิษฐานเพื่อผู้ที่ถูกข่มเหงได้ จัดเตรียมหัวข้ออธิษฐานเพื่อสำหรับการถูกกดขี่ข่มเหง

### ทางเลือกที่ 2 “อัลบั้มรูปครอบครัว”

ให้ 2 คน (ไม่จำกัดอายุ) ดูอัลบั้มรูปภาพเก่า ๆ ขณะที่พวกเขากำลังเปิดดู ให้ตัวแทนก้าวออกมาและเล่าเรื่องราวของทั้ง 6 ประเทศ แม้ว่าคริสตจักรของคุณจะเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ก็สามารถจัดกิจกรรมนี้ได้ โดยใช้คนอย่างน้อย 7 คน (หรืออาจจะน้อยกว่า ถ้าให้บางคนเล่ามากกว่า 1 เรื่อง) หนุนใจให้ทุกคนมีส่วนร่วม

### ทางเลือกที่ 3 “ความเชื่อของคุณหนักแน่นเพียงใด ?”

แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 8 คนให้คนหนึ่งเขียนความคิดของกลุ่มและอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อของพวกเขาหนักแน่นเพียงไร

ให้ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับแต่ละคนเพื่อทุกคนสามารถแบ่งปันได้

ให้ตัวแทนอ่านกิจการ.12:1-19 จากนั้นให้อภิปรายเรื่องเกี่ยวกับว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขาเป็น ปีเตอร์, โรดา, หรือคนอื่น ๆ ในกลุ่มอธิษฐาน ใช้เวลาประมาณ 7 นาทีสำหรับส่วนนี้



แจกเรื่องให้แต่ละกลุ่ม ๆ กลุ่มละ 2 เรื่อง  
และให้พวกเขาอภิปรายว่าพวกเขาจะตอบสนองอย่างไร  
ถ้าพวกเขาเป็นบุคคลในเรื่อง ให้เวลาประมาณ 7 นาทีสำหรับส่วนนี้  
รวมกลุ่มให้เป็นกลุ่มเดี่ยวอีกครั้งและเปรียบเทียบการอภิปราย

### การตอบสนอง

- ใคร่ครวญถึงข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหงต่อไปนี้ :
  - ฮีบรู.13:3
  - ยอห์น.15:20
  - 1 โครินธ์.12:26
  - กิจการ.11:19-26
  - มัทธิว.25:31-46
  - กิจการ.12:1-19
- แบ่งช่วงเวลาในการนมัสการของคุณ  
เพื่อเน้นย้ำถึงวันอธิษฐานสากลเพื่อการอธิษฐานเพื่อคริสตจักรที่ถูกกดขี่ข่มเหง ในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน
- จัดช่วงเวลาของการอธิษฐานเพื่อสำหรับคริสเตียนที่ถูกกดขี่ข่มเหง
- หาแหล่งข้อมูลเตรียมไว้ให้แก่กลุ่มของคุณ  
เพื่อที่พวกเขาจะได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับคริสเตียนที่ถูกกดขี่ข่มเหงอยู่ทั่วโลกในทุกวันนี้
- อธิษฐานเพื่อสำหรับการปกป้องของพระเจ้าที่จะมาเหนือผู้นำของนาซารีนที่กำลังรับใช้อยู่ในพื้นที่อันตราย

# บทที่ 5

## การอธิษฐานวิงวอนเพื่อผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ

เมลินดา วูล์ฟ มิลเลอร์

### จุดประสงค์

เพื่อจะเข้าใจในความท้าทายของการอธิษฐานโดยเฉพาะเพื่อความต้อองการของมิชชันนารีและงานพันธกิจได้ดียิ่งขึ้น  
เพื่อกระตุ้นให้มีการอธิษฐานที่มีวัตถุประสงค์และได้มีส่วนร่วมในการประชุมอธิษฐาน

### เนื้อหาบทเรียน

#### บทนำ

พันธกิจของคริสตจักรนาศารินในกว่า 151 ประเทศทั่วโลก ซึ่งอิรักและซานชิบาร์ได้เพิ่มมาในปี 2006 ในปีนั้นเอง มีมิชชันนารีประมาณกว่า 800 คน (ซึ่งรวมอาสาสมัครจำนวน 293 คนด้วย) ในคริสตจักรของนาศาริน มิชชันนารีเหล่านี้มาจากกว่า 35 แห่ง  
มิชชันนารีส่วนใหญ่จะกลับไปเยี่ยมประเทศบ้านเกิดเพื่อไปทำงานที่ได้รับมอบหมาย (formerly called deputation) ในทุกสองหรือสามปี ในช่วงเวลานี้เองที่พวกเขาจะได้พบกับครอบครัวของพวกเขา ในปี 2006 ผู้คนกว่า 6,000

คนได้รับข้อมูลเครือข่ายอธิษฐานเพื่อพันธกิจของนาศาริน (PML) ทางอีเมลทุกวันอังคารและวันศุกร์

เครือข่ายอธิษฐานของนาศาริน (PML) นี้เป็นแหล่งที่รวมหัวข้ออธิษฐานเพื่อมิชชันนารีของนาศาริน, ผู้ทำงานในพันธกิจต่าง ๆ , และภาระใจต่องานพันธกิจโลก  
เมื่อผู้คนอธิษฐานเพื่อตามหัวข้อที่มีใน PML ก็เป็นการทำให้พวกเขาได้ฝึกในการอธิษฐานเพื่อผู้อื่นด้วย

มิชชันนารีต้องเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายที่แตกต่างกันไป  
แม้ว่าการดำรงชีวิตในประเทศซึ่งไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดและการทำงานพันธกิจที่ข้ามวัฒนธรรมนั้นจะได้รับค่าตอบแทน  
แต่ก็นำมาซึ่งความน่ากลัวและการหมดกำลังใจได้เช่นกัน  
ในหลายครั้งที่มิชชันนารีมีปัญหาทางด้านสุขภาพ  
จากการที่ต้องอยู่ห่างไกลจากครอบครัว  
มิชชันนารีต้องอาศัยคำอธิษฐานของครอบครัวในคริสตจักรที่จะเป็นส่วนช่วยเหลือพวกเขาในช่วงเวลาที่มีปัญหาและอันตราย  
ในขณะที่ต้องเผชิญกับการท้าทายต่าง ๆ  
มิชชันนารีได้รับการปลอบประโลมจากการที่ได้รับรู้ว่าบรรดาเพื่อนและครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการอธิษฐานวิงวอนเพื่อพวกเขาและอธิษฐานขอต่อพระบิดา

### **แมรีและเมแกน โจนส์**

เมแกน โจนส์ อายุ 19 ปี เป็นลูกสาวของเอลดอนและแมรี โจนส์ มิชชันนารีในเคนยา ได้มีปัญหาทางสุขภาพในช่วงปลายปี 2005 บรรดาหมอในเคนยาได้แนะนำให้พาเธอไปยังแอฟริกาใต้ ที่ซึ่งมีความก้าวหน้าทางการแพทย์ ในเดือนมกราคม 2006 แมรีและเมแกนเตรียมตัวในการเดินทางจากเคนยาไปยังแอฟริกาใต้ แมรีได้ส่งอีเมลเพื่อขอการอธิษฐานเพื่อไปยัง

องค์การพันธกิจนาซารีนระหว่างประเทศ (Nazarene Missions

International - NMI) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่แคนซัสซิตี

เพื่อขอให้มีการอธิษฐานเพื่อเมแกน

หัวข้ออธิษฐานนี้ได้ถูกบรรจุในเครือข่ายอธิษฐาน

และครอบครัวนาซารีนทั่วโลกได้มีส่วนร่วมในการวิงวอนเพื่อเมแกนร่วมกัน

ในตอนที่แมรีได้ส่งหัวข้อขอการอธิษฐานเพื่อนั้น

ครอบครัวโจนส์ยังไม่รู้ว่าจะต้องการคำอธิษฐานอย่างมากอย่างไร

ในระหว่างทางไปสนามบิน

เมแกนและแมรีต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถยนต์ซึ่งชนรถยนต์หลายคัน

ชายคนหนึ่งในรถยนต์ที่อยู่ในรถอีกคันได้เสียชีวิตและมีหลายคนได้รับบาดเจ็บ

ดเจ็บบาส่าหส์ ขอบคูนพระเจ้าที่แมรีและเมแกนไม่ได้รับบาดเจ็บบ  
พวกเขาได้ส่งอีเมลไปยังสำนักงาน NMI ทันที  
เพื่อขอบคูนพระเจ้าสำหรับการทรงปกป้อง,  
ขอบคูนสำหรับคำอธิษฐานเพื่อ,  
และขอให้อธิษฐานเพื่อครอบครัวของชายที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุด้วย

- **ประเด็นการอธิษฐาน (ช่วงการตอบสนอง) -**  
ใช้เวลาสักครู่อธิษฐานเพื่อมิชชันนารีของนาซารีนในทั่วโลกที่จะได้รับ  
ความปลอดภัย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิชชันนารีที่ต้องเดินทางเป็นประจำในงานพันธกิจ  
จรับใช้  
อธิษฐานให้พระเจ้าประทานความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับการ  
ทำงานพันธกิจของมิชชันนารีทั่วโลก  
และอธิษฐานเพื่อสุขภาพของเมแกนด้วย

ในบางครั้ง การอธิษฐานเพื่อนั้นอาจไม่เจาะจงก็ได้ เช่น  
เราอธิษฐานเพื่อความปลอดภัยของมิชชันนารีนาซารีนทั่วโลก  
มิชชันนารีต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม,  
มีปัญหาในเรื่องของภาษาและความขัดแย้ง,  
และบางครั้งก็ต้องเผชิญกับอันตราย  
ซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่าจะเหตุใดเราจึงต้องอธิษฐานเพื่อความปลอดภัยของ  
มิชชันนารี แต่คำอธิษฐานเพื่อของเรานั้นก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ  
คำอธิษฐานนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน  
พระเจ้าทรงฟังทุกคนในคำอธิษฐานและมิชชันนารีก็วางใจในพระเจ้า

### **จอร์จ และ แนนซี มิลเลอร์**

เดือนกุมภาพันธ์ 2006 จอร์จ มิลเลอร์ มิชชันนารีที่เกาะโซโลมอน  
เป็นสิ่งที่เตือนถึงความสำคัญของการอธิษฐานสนับสนุนงานของครอบครัว  
นาซารีน ในเวลาตีสาม จอร์จถูกปลุกจากเสียงกริ่งประตูหลังที่ดังขึ้น  
เขาได้มองไปรอบบ้านและพบว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี เมื่อเขาตื่นแล้ว  
จอร์จได้เปิดคอมพิวเตอร์เพื่อเช็คอีเมลและเฝ้าเดี่ยว

ในขณะนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงจากนอกบ้าน  
เขาจึงได้เดินไปยังประตูเพื่อตรวจดูด้านนอก  
แล้วก็ทำการล็อกประตูเพื่อความปลอดภัยของภรรยา คือ แนนซี  
และแขกของพวกเขา

ชายสวมหน้ากากสองคนเผชิญหน้ากับจอร์จที่นอกบ้านและบอกเขาว่า  
จะเอาเงิน พวกเขาสั่งให้จอร์จปลดล็อกประตูเพื่อเข้าไปในบ้าน  
เพื่อที่พวกเขาจะเข้าไปย่องเบาเอาของในบ้าน  
จอร์จเริ่มเดินเข้าไปในบ้านเพื่อเข้าไปเอาเงินสดที่มีเพียงเล็กน้อย  
แต่จอร์จก็รู้สึกการที่พระวิญญูณาณ์ให้หยุดไม่ให้เปิดประตูเข้าไปในบ้าน  
โจรทั้งสองขู่ว่าจะฟันเขาด้วยมีดตัดกิ่งไม้ (มีดขนาดใหญ่)  
หนึ่งในสองได้โยนเหรียญสลึงลงมาที่จอร์จ  
พวกเขาโจรได้ฟันเข้าที่แขนของจอร์จสามแผล แต่เป็นแผลที่ไม่ใหญ่  
จากนั้นก็โยนก้อนหินก้อนใหญ่ใส่จอร์จ แต่เขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส  
หนึ่งในแขกของจอร์จได้เขียนเบนความสนใจของพวกโจรและทำให้พวกโจ  
รวิ่งหนีไป จอร์จรีบวิ่งไปเปิดประตูเข้าไปในบ้าน  
ในขณะที่พวกโจรวิ่งหนีไปนั้นได้ขว้างหินเข้าใส่รถยนต์ของมิลเลอร์และ  
ทำให้กระจกหน้าแตก

ขอบคุณสำหรับการปกป้องของพระเจ้า จอร์จ  
ได้ไปที่คอมพิวเตอร์ของเขาทันทีและส่งอีเมลไปยังคนที่อธิษฐานเพื่อ  
ขอบคุณสำหรับการสัตย์ซื่อในการอธิษฐานของพวกเขา

- **ประเด็นอธิษฐาน (ช่วงการตอบสนอง)** - จัดการกับคอมพิวเตอร์,  
หรือนาฬิกาปลุกที่ใช้ในการเตือนคุณในการอธิษฐานเพื่อมิชชันนารี  
ในเวลาที่จะจะจงในวันนั้น หรือเขียนโน้ตไว้ในพระคัมภีร์,  
หน้าตู้เย็น, หรือที่หน้าปัดรถยนต์

มิชชันนารีมักจะกล่าวว่า  
“พวกเราประทับใจในการสนับสนุนของท่านเป็นอย่างมาก การ์ด,  
จดหมาย, อีเมล,  
และกล่องของขวัญนั้นได้หนุนใจและเป็นประโยชน์ต่อพวกเรา  
แต่อย่างไรก็ตามเหนือสิ่งอื่นใด เราขอการอธิษฐานเพื่อจากท่าน  
เราให้ความสำคัญต่อการอธิษฐานว่าเป็นการยกให้แก่พระเจ้า”

## เกร็ก และ เอมี ครอฟฟอร์ด (ไฮติ)

ในขณะที่เกร็กและเอมี ครอฟฟอร์ด กำลังเรียนที่โรงเรียนสอนภาษา พวกเขาได้รับจดหมายที่สอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่เพิ่มผ่านมาไม่นาน

ผู้เขียนจดหมายได้แบ่งปันว่าพระเจ้าได้ปลุกให้เธอตื่นขึ้นในตอนกลางคืน และเธอก็ได้อธิษฐานเพื่อครอบครัวครอฟฟอร์ด

ซึ่งเธอสงสัยว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตของครอบครัวครอฟฟอร์ดซึ่งทำให้เธอต้องอธิษฐานเพื่อ เอมีจึงได้เขียนตอบกลับไปว่า

“ถึง ลิบบี้,

ขอบคุณสำหรับคำอธิษฐานเพื่อ คำอธิษฐานนั้นเกิดผล ทำให้ไม่มีเรื่องใด ๆ เกิดขึ้น”

(จากหนังสือ *Jagged Edge of Somewhere*, ของ เอมี ครอฟฟอร์ด)

มิชชันนารีและผู้นำในคริสตจักรนารีนั้นบ่อยครั้งก็ไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายที่ต้องประสบในชีวิตพื้นฐานประจำวัน อย่างไรก็ตาม พระเจ้าก็ทรงสัตย์ซื่อในการตอบคำอธิษฐานของผู้ที่วิงวอนเพื่อมิชชันนารีหลายครั้งพระเจ้าทรงเลือกที่จะตอบคำอธิษฐานในแบบที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง

## ทีบี ลูเบริสเช (ไฮติ)

ทีบี ลูเบริสเช ศิษยาภิบาลในไฮติและเลขานุการส่วนกลางของไฮติ ต้องพบกับเหตุร้ายที่ไม่คาดฝันในช่วงเย็นของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2006 ลูเบริสเชถูกลักพาตัวในขณะที่กำลังเดินทางกลับจากการประชุมอธิษฐานที่คริสตจักร เมื่อข่าวการลักพาตัวนี้ไปถึงสำนักงานในแคริเบีย น จอห์น

ซมี ผู้อำนวยการเขตได้ติดต่อไปยัง NMI

เพื่อขอให้ใส่หัวข้ออธิษฐานเพื่อลูเบริสเชไว้กับเครือข่ายอธิษฐานด้วย 24 ชั่วโมงต่อมาก่อนที่หัวข้ออธิษฐานจะถูกส่งออกไป

เขาก็ได้รับการปล่อยตัวโดยไม่ได้รับบาดเจ็บใด ๆ

ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับผู้ลักพาตัวที่จะปล่อยตัวประกันมาไปลักษณะนี้ ในวันอาทิตย์ต่อมา สมาชิกคริสตจักรของท่านกว่า 100

คนได้มาอย่างล้นหลาม และผู้คนกว่า 900

คนได้มาเพื่อฟังเรื่องราวของท่าน! ความเป็นจริงในการทรงเรียกของท่าน  
ท่านได้ใช้โอกาสนี้ในการประกาศพระกิตติคุณ

และผู้คนที่หลงหายนั้นได้เลือกที่จะติดตามพระเจ้านับแต่นั้น

เรารับใช้พระเจ้าผู้ยังทรงกระทำการอย่างอัศจรรย์!

- **ประเด็นอธิษฐาน (ช่วงการตอบสนอง) - ไฮติ**

เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก

ที่ซึ่งมีผู้เชื่อในคริสตจักรนาศาารีนมากกว่าประเทศใด ๆ – ประมาณ  
96,000 คน แต่เป็นที่น่าเศร้าใจที่

ผู้เชื่อชาวไฮติจะต้องรับมือกับความวุ่นวาย,

ความไม่สงบทางการเมือง, และสถานการณ์ความรุนแรง

ในช่วงเวลาที่ตึงเครียดในไฮติ

บรรดามิชชันนารีจะถูกอพยพออกจากไฮติไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย

ในระหว่างเหตุการณ์ที่ไม่สงบในไฮตินี้

ขอให้อธิษฐานเพื่อเพื่อความปลอดภัยของผู้เชื่อชาวไฮติด้วย

*หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายอธิษฐานของ NMI  
หรือต้องการรับข้อมูลหัวข้ออธิษฐานทางอีเมลล์ซึ่งจะถูกส่งมาทุกวันอังคาร  
และวันศุกร์ คุณสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เวบไซต์ :*

*[www.nazarenemissions.org/pml](http://www.nazarenemissions.org/pml)*

**การนำเสนอ : “บันทึกประจำวันของเรือเอกชะเมลเซ็นบาก”**

**สิ่งที่ต้องเตรียมและนำเสนอ**

ในเช้าวันอาทิตย์ (หรือช่วงเช้าของวันธรรมดา)

นำการอธิษฐานในกลุ่มอธิษฐาน แบ่งปันเกี่ยวกับบทเรียนภายในกลุ่ม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นพยานที่เกี่ยวกับคำอธิษฐาน

และใช้เวลาที่จะอธิษฐานร่วมกัน

ข้อเสนอแนะเพื่อการเกิดผลในช่วงของการอธิษฐาน :

- ให้แต่ละคนอธิษฐานเพื่อตามหัวข้อที่ถูกเสนอมาคนละประโยค

- อธิษฐานเพื่อในหัวข้อที่มีในเครือข่ายอธิษฐาน (PML) หรืออธิษฐานเพื่อสำหรับมิชชันนารีในโครงการสายสัมพันธ์แห่งรัก (LINKS) หรือมิชชันนารีที่มาจากเมืองของคุณ
  - ติดต่อประธานเขตของ NMI เพื่อรายชื่อที่อยู่ ซึ่งมีชื่อและพื้นที่ที่มิชชันนารีที่รับใช้อยู่ (ไม่ใช่ที่อยู่) ให้แบ่งรายชื่อออกเป็นส่วนย่อย ๆ จัดเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยให้รายชื่อของมิชชันนารีที่แบ่งย่อยนั้น ให้ทุกกลุ่มอธิษฐานเพื่อมิชชันนารีแต่ละคนรวมทั้งครอบครัวของพวกเขาด้วย
- หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมอธิษฐาน  
ก็รวมกันที่ร้านเบเกอรี่หรือไม่กี่ร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน และเป็นเวลาแห่งการสานสัมพันธ์กัน

## ทางเลือกที่ 2 : เกมสับคำ

แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม

แจกกระดาษที่เขียนคำตามด้านล่างให้กับแต่ละทีม

ให้มีคนที่ผลัดกันขึ้นมาเป็น “ผู้สับคำ”

ในขณะที่คนที่เหลือในทีมจะต้องทายคำ

จุดประสงค์ของเกมนี้ก็เพื่อให้ผู้สับคำให้แก่ทีมโดยห้ามพูดคำที่ขีดเส้นใต้ไว้, หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคำที่ขีดเส้นใต้,

หรือแม้แต่คำที่อยู่ใต้คำที่ขีดเส้นใต้ คนสับคำห้ามพูดว่า

“ออกเสียงเหมือน” หรือแม้แต่สะกดคำ

ผู้สับสามารถใช้การเคลื่อนไหวของมือในการสับคำได้

<u>อธิษฐาน</u>	<u>คริสตจักรที่ถูกข่มเหง</u>	<u>เครือข่ายอธิษฐาน</u>
พูดคุย	ความเชื่อ	วันอังคาร
การสื่อสาร	การถูกจองจำ	วันศุกร์
พระเจ้า	ความตาย	คำขอ
การร้องขอ	คริสเตียน	อีเมล
ถาม	พฤศจิกายน	โทรศัพท์



<u>มิชชันนารี</u>	<u>หน้าต่าง 10/40</u>	<u>การเข้าหาอย่างสร้างสรรค์</u>
การทรงเรียก	โลก	ไวต่อความรู้สึก
เกี่ยวกับมนุษย์	ประเทศ	อันตราย
โลก	เส้นละติจูด	การประกาศ
ข้ามวัฒนธรรม	ยังเข้าไม่ถึง	มิชชันนารี
งานพันธกิจรับใช้	พระกิตติคุณ	ประเทศ

หลังจากการเล่นเกมส์ ให้ทุกคนมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่  
เล่าเรื่องราวของการอธิษฐาน 2 – 3 เรื่องจากในส่วนเบื้องหลังบทเรียน  
อธิษฐานเพื่อมิชชันนารีในโครงการสายสัมพันธ์แห่งรัก ( LINKS)  
แจกการ์ดขนาด 3” x 5” ให้แต่ละคน แล้วให้แต่ละคนเขียนข้อความสั้น ๆ  
ถึงครอบครัวมิชชันนารี  
บอกบรรดามิชชันนารีว่าพวกเขาได้รับการอธิษฐานเพื่อใน (วันที่/เวลา)  
ใส่ซองใหญ่และทำการปิดผนึกส่งให้แก่มิชชันนารีในโครงการสายสัมพันธ์  
แห่งรัก ( LINKS) ของคุณ

### การตอบสนอง

- ดูประเด็นการอธิษฐานในบทเรียน
- เข้าเว็บไซต์ของ NMI เพื่อเปิดหน้าเครือข่ายอธิษฐาน (Prayer Mobilization Line - PML) ที่ [www.nazarenemissions.org/pml](http://www.nazarenemissions.org/pml) พิมพ์หัวข้ออธิษฐานและแบ่งให้แก่ชั้นเรียนพระคัมภีร์หรือในกลุ่มเล็ก ๆ (แปลเป็นภาษาไทย หากจำเป็น)
- ให้ความสำคัญกับ สัปดาห์แห่งการอธิษฐานโลกของนาซารีน (Nazarene World Week of Prayer) -  
ขออนุญาตใช้ห้องในคริสตจักรให้เป็นห้องอธิษฐาน  
ใช้ห้องนี้เพื่อการอธิษฐาน 20  
นาทีก่อนที่จะเริ่มการนมัสการในช่วงสัปดาห์แห่งการอธิษฐานโลกของ  
นาซารีน (สัปดาห์ของวันศุกร์แรกของเดือนมีนาคม)

เตรียมเพลงเบา ๆ

และหัวข้ออธิษฐานให้แก่ผู้ที่เข้ามาอธิษฐานในช่วงสัปดาห์ที่พิเศษนี้  
รวม **วันอธิษฐานโลก** (วันศุกร์แรกของเดือนมีนาคม),

**สัปดาห์แห่งการอธิษฐานโลกของนาซารีน**

ให้เป็นเวลาแห่งการงานนในการอธิษฐานอดอาหารและนำมาซึ่งการ  
ฟื้นฟู

---

## บทที่ 6

# สิ่งที่ไม่ควรใส่...หรือพูด...หรือกระทำ!

มาริลิน วิลลิส-ไกรเดอร์

### จุดประสงค์

เพื่อที่จะเข้าใจความท้าทายต่าง ๆ ที่มีชั้นนารีต้องประสบ และเพื่ออธิษฐานเผื่อมีชั้นนารีที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่นั้น เพื่อตระหนักถึงประสบการณ์ของผู้คนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมของพวกเรา และเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือให้คนเหล่านั้นปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ได้

### เนื้อหาบทเรียน

#### บทนำ

คริสตจักรได้รับมอบหมายให้ “ออกไปทั่วโลก” ซึ่งหมายถึงในทุกศตวรรษ, ทุกประเทศ, และทุกวัฒนธรรม พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า บารนาบัสและเปาโลถูกส่งไปโดยคริสตจักรในอันติโอก, ฟิลิปประกาศแก่ชาวสะมาเรีย ความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ทำให้เกิดความหลากหลายและน่าตื่นเต้น สำหรับการทำงานของคริสตจักร : ความแตกต่างเหล่านั้นนำมาซึ่งความท้าทายเมื่อผู้คนที่มีความเชื่อต่าง ๆ พยายามที่จะทำงานร่วมกัน

นักสังคมวิทยา กล่าวว่า “ไม่มีคำว่า ‘แน่นอน’ ในวัฒนธรรม” ส่วนที่ “แน่นอน” ของชีวิตนั้นคือส่วนที่ท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ต้องเผชิญ : การปฏิบัติและการตอบสนองที่ไม่ได้ถูกเขียนออกมาเป็น “กฎ” ที่ว่าด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับวัฒนธรรมนั้น ๆ ในแต่ละสังคมก็มีการพัฒนาการปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกันไป จึงเป็นการยากที่จะแย้งว่าวัฒนธรรมหนึ่งดีกว่าอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ดังนั้น

ความคาดหวังที่มีคือการที่ผู้คนเข้าไปสู่วัฒนธรรมใหม่นั้นจะสามารถเรียนรู้วิธีการปฏิบัติได้

การสื่อสารกัน, ความเข้าใจ, การยอมรับ, และเจตนาที่ดีถูกหยิบยื่นและได้รับการยอมรับในการปฏิสัมพันธ์กันในวัฒนธรรม

ในขณะที่แนวคิดเกี่ยวกับความมีและไม่มีจริยธรรมในวัฒนธรรมนั้นสามารถรวมเข้ากับการปฏิบัติตามแนวทางของคริสเตียนได้

ความไม่มีจริยธรรมนั้นควรจะถูกถอดออกไปหรือรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ การปฏิสัมพันธ์ที่เกิดผลในต่างวัฒนธรรมนั้นต้องการ การไวต่อความรู้สึก, สติปัญญา, การมองไกล, และมีอารมณ์ขัน

### **แน่นอน ฉันจะมาตรงเวลา :**

สิ่งแรกที่เรียนรู้ในวัฒนธรรมใหม่ก็คือการเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเวลา การสนทนาที่คล้ายคลึงกันนี้เกิดขึ้นทั่วโลก

“การประชุมจะเริ่มต้นในเวลา 9.00 น. ฉันเราบอกคนในหมู่บ้าน ก. ให้มีถึงที่นี้ตอน 8.00 น. และหมู่บ้าน ข. 8.30 น. หมู่บ้าน ค. ก็บอกเวลาที่เริ่มจริงเลย ส่วนหมู่บ้าน ง. อาจจะมาไม่ตรงเวลา ถ้าฉันให้เราบอกเป็นเวลา 7.00 น. ก็แล้วกัน ซึ่งพวกเขาอาจจะมาถึงในตอนบ่าย”

ในขณะที่บางวัฒนธรรมค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลา “หยุดและเริ่ม”

แต่ในอีกหลายวัฒนธรรมก็มักจะถือเรื่องของการตรงต่อเวลา

การใช้เวลาสำหรับการนมัสการนั้นก็หลากหลายเช่นกัน

หลายคริสตจักรในอเมริกาเหนือและยุโรปชอบที่จะใช้เวลาในการนมัสการประมาณ 60-75 นาที

ในขณะที่อเมริกาใต้และแอฟริกันมักจะมีการประชุมที่ยาวนานราว 2-4 ชั่วโมง

### **แน่นอน ฉันใช้เวลาอย่างฉลาด :**

ไม่เสมอไปสำหรับคนทำงานที่จะเข้าใจวิธีที่คนอื่น ๆ  
ใช้เวลาของพวกเขา

ผู้นำท่านหนึ่งได้กล่าวถึงมิชชันนารีผู้ที่มีเจตนาดีและทำงานหนักว่า :  
“มิชชันนารีของเรานั้นเป็นคนที่ดี

มีส่วนในการสร้างและร่วมในงานพันธกิจการฉายภาพยนตร์ ‘พระเยซู’  
และทำงานได้ดีเยี่ยม เขามักจะยุ่งตลอดเวลาและไม่ค่อยได้อยู่กับที่  
แต่เขาไม่สามารถพัฒนาผู้นำได้เลย เพราะการที่ไม่มีเวลา  
เขาทำให้ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดี แต่หากคุณต้องการที่จะสร้างใครสักคน  
คุณจะต้องใช้เวลากับพวกเขา

คุณจะต้องหมั่นใจและแสดงให้เห็นให้พวกเขาจะพัฒนาขึ้นได้อย่างไร  
ในฐานะผู้นำ

หลายครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่จะใช้เวลาในการรับเรื่องราวของผู้คนแทน  
ที่จะบอกว่าพวกเขาควรจะทำอะไร”

มิชชันนารีจากโลกตะวันตกมักจะรู้สึกตกใจบ่อยครั้งเมื่อชีวิตในวัฒนธรรม  
ใหม่ ๆ นั้นไม่มีการทำอะไรในช่วงบ่าย

ในขณะที่พวกเขาน่าจะนอนกลางวันหรือไม่ก็ดื่มชาพร้อมสนทนาเบา ๆ

ในแต่ละวัฒนธรรมได้ให้คุณค่าตามกฎมารยาททางสังคมของพวกเขาเอง  
ซึ่งดูเป็นสิ่งที่ปกติธรรมดา

บ่อยครั้งที่มิชชันนารีต้องเรียนรู้ประโยคที่สำคัญที่ว่า “เมื่ออยู่ในโรม  
จะทำเหมือนที่คนโรมทำ” ในภาษาอังกฤษ หรือ

“เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม” ในภาษาไทย

**แน่นอน ฉันรู้ว่าจะต้องรับผู้มาเยี่ยมอย่างไร :**

การเรียนแสดงให้เห็นว่าเราสื่อสารถ้อยคำกับบุคคลอื่นโดยใช้ท่าทาง

และการเคลื่อนไหวกว่า 50 – 90 เปอร์เซ็นต์ ยกตัวอย่างเช่น

การทักทายกันซึ่งมีความหลากหลายในแต่ละสังคม

อาจเป็นไปได้ที่อาจกลายเป็นการกีดกันการเข้ากับวัฒนธรรมก่อนที่จะได้พูด  
ออกมาเป็นคำ

มิชชันนารีกล่าวว่า “เมื่อเป็นเด็ก ข้าพเจ้าถูกสอนให้เคาะประตูก่อน,

ไม่เดินเข้าไปในบ้านก่อนจะได้รับเชิญ,

และไม่นั่งในบ้านก่อนที่จะได้รับเชิญเช่นกัน

แต่ผู้คนในวัฒนธรรมใหม่ของข้าพเจ้านั้นไม่มีการเคาะประตู พวกเขาจะส่งเสียงว่า ‘ก๊อก ก๊อก’ เมื่อข้าพเจ้าเปิดประตู พวกเขา ก็จะเดินเข้ามาในบ้าน แต่หากประตูคับแคบ พวกเขา ก็จะเบียดตัวผ่านข้าพเจ้า เข้าไปนั่ง และมองมาที่ข้าพเจ้า รอคอยให้ข้าพเจ้าเข้าไปทักทายแต่ละคนด้วยการจับมือและมีการไต่ถามสารทุกข์ของคนในครอบครัว”

“พวกเขาคิดว่ามิชชันนารีนั้นไม่มีมารยาทและไม่มีมอดทนเลย เพราะว่ามีชชันนารีจะเคาะประตูและกล่าวว่า ‘สวัสดี’ แล้วก็ทำการคุ้ยคุ้ยที่หน้าประตู พวกเขาจะงุนงงกับวิธีการเข้าหาแบบนี้ ซึ่งต้องใช้เวลาลึกกระยะกว่าที่จะเคยชิน”

มิชชันนารีได้เรียนรู้ว่าการทักทายที่เหมาะสมในแต่ละส่วนของโลกนั้น รวมถึงการก้มหัว, จับมือ, การกล่าว “สวัสดี” อย่างสุภาพ, การกอดและการหอมแก้มกัน, หรือการวางมือขวาบนไหล่ซ้ายของแขก การทักทายที่เหมาะสมในวัฒนธรรมใหม่นั้นเป็นมากกว่าการเรียนรู้ว่า “ยินดีที่ได้พบคุณ” ในภาษาถิ่น

**แน่นอน ฉันรู้ว่าผู้คนนั้นสำคัญกว่างาน :**

สิ่งที่ยากในการปรับตัวสำหรับมิชชันนารีที่มาจากสังคมที่ให้ความสำคัญ ของงานและเวลา ก็คือการเข้าใจถึงความจำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ ผู้นำในท้องถิ่นอธิบายว่า “พวกเราเป็นพวกให้ความสำคัญกับการสร้างสัมพันธ์ และไม่ใช้พวกบ้าน บางครั้งผู้คนมักจะให้ความสำคัญกับงานมากกว่าการสร้างความสัมพันธ์ และความแตกต่างนี้เองที่ทำให้เกิดปัญหา เมื่อมีคนมาเยี่ยมข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอาจจะยุ่งมาก มีรายงานที่ต้องทำให้เสร็จ จดหมายที่ต้องเขียน และโทรศัพท์ที่สำคัญที่ต้องติดต่อ แต่ข้าพเจ้าก็จะเอางานเหล่านี้วางไว้ เพื่อที่จะได้มีเวลาพูดคุยกับแขก โดยที่ข้าพเจ้าอาจจะใช้เวลาในช่วงกลางคืนในการทำงานเหล่านั้นแทน แต่ข้าพเจ้าก็ยังมีความสุขเพราะข้าพเจ้าได้สร้างความสัมพันธ์ขึ้น บางครั้งการที่เป็นมิชชันนารีในลักษณะที่ให้ความสำคัญกับงานอาจจะรู้สึก

ไม่มีความสุขเพราะว่ารายงานก็เสร็จไม่ทัน

หรือมีหลายสิ่งที่น่าจะทำเสร็จไปแล้วหากไม่มีผู้คนมาหา”

“นี่เป็นสิ่งที่เราจะได้รับความกดดันในงาน แต่สำหรับเรา การสร้างความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญมากกว่า นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม การเยี่ยมชมเยียนกันในแอฟริกา ผู้มาเยี่ยมจะไม่ถามว่าแขกต้องการกาแฟหรือไม่ แต่เจ้าของบ้านจะเสิร์ฟกาแฟให้แก่ผู้มาเยี่ยมโดยอัตโนมัติ การที่ไม่ยอมรับกาแฟนั้นอาจหมายถึงการปฏิเสธตัวเจ้าของบ้านอีกด้วย แต่ในวัฒนธรรมตะวันตกจะถามผู้มาเยี่ยมว่า ‘จะรับกาแฟหรือไม่?’ แทนที่จะนำมาให้เลย ซึ่งชาวแอฟริกันส่วนมากก็จะตอบว่า ‘ไม่เป็นไร ขอขอบคุณค่ะ/ครับ’ ด้วยความเกรงใจเจ้าของบ้าน เมื่อเจ้าของบ้านไม่เสิร์ฟกาแฟให้ นั่นกลับเป็นปัญหาสำหรับพวกเรา (ที่มาจากแอฟริกา) เพราะมันเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์”

**แนนอน ผู้นำถูกเลือกและทำหน้าที่ไม่ใช่มาจากความนิยมชมชอบเท่านั้น**

:

การปกครองดูแลคริสตจักรของนาซารีนนั้นสะท้อนถึงรากฐานในรูปแบบของคณะบุคคลในอเมริกา และชัดเจนในความหนักแน่นในวัฒนธรรม นอกเหนือจากความสามารถและประสบการณ์นั้น ความสัมพันธ์กันในเครือญาติจะเป็นปัจจัยในการพิจารณาผู้นำในวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่ซึ่งครอบครัวและความสัมพันธ์นั้นสำคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติงาน ดังนั้น การเลือกผู้นำขึ้นมากลับกลายเป็นสิ่งที่ท้าทาย ในหลายครั้ง

คนทำงานในคริสตจักรนั้นถูกเลือกจากคนในวัฒนธรรมนั้นซึ่งยกพวกเขาขึ้นเป็นหัวหน้า ซึ่งผู้นำที่คาดหวังที่จะได้รับการยอมรับจากผู้ตาม นับแต่ที่สังคมได้สอนพวกเขาว่า “ความรู้ันนั้นมีอำนาจ” ผู้นำเหล่านี้เชื่อว่าพวกเขาจะต้องเก็บความรู้ทั้งหมดที่มีไว้(ไม่แบ่งปันความรู้ที่มีอยู่ให้กับผู้อื่น)เพื่อที่คนที่ติดตามพวกเขาจะไม่มีอำนาจกว่า

มิชชันนารีได้กล่าวอธิบายว่า

“พวกเราพยายามที่จะช่วยผู้นำคริสตจักรในท้องถิ่นที่จะเข้าใจว่าพวกเขาไป

ไม่ควรยึดติดในอำนาจหรือความรู้  
ซึ่งทำให้การสนทนากลายเป็นสิ่งที่ถูกเว้นไป

พวกเราได้หนุนใจให้พวกเขาคิดว่า ‘ความรู้ มีอำนาจ ยิ่ง *แบ่งปัน* มาก  
คุณยิ่ง *ได้รับ* มาก’ นี่เป็นแนวคิดที่ท้าทายอย่างมาก”

ผู้นำท่านหนึ่งสังเกตว่า

“คณะผู้ดูแลคริสตจักรนาซารีนในแอฟริกาเน้นให้ความสำคัญและมีความเป็น  
ประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก

แต่ความเป็นประชาธิปไตยนั้นไม่ได้หมายถึงแค่การเลือกตั้งและตำแหน่ง  
ท่านั้น ข้าพเจ้าเชื่อในระบบที่เราใช้อยู่ อีกทั้ง ข้าพเจ้าเชื่อว่า

วิธีการสรรหาคน, การอยู่ร่วมกัน, และการตัดสินใจตามแบบของแอฟริกัน  
“อุ บูน ทุ” ควรจะพื้นฐานในการดูแลคริสตจักรด้วย”

ทุกคนถูกทำให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบส่วนตัวในการมีส่วนร่วมในการ  
ตัดสินใจ ซึ่งนี่จะต้องเป็นไปตามวัฒนธรรมของแอฟริกันด้วย”

### **แน่นอน พวกเราต้องการผู้ดูแลที่ฉลาด :**

การที่ต้องเกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางด้านการเงินและทรัพยากรที่  
มีนั้นเป็นการต่อสู้ดิ้นรน

การเพิ่มการผสมผสานในวัฒนธรรมนั้นได้เพิ่มความท้าทาย

ดังที่จะเห็นได้จากตัวอย่างดังนี้ :

มิชชันนารี ก. กล่าวว่า

“หากเราต้องการให้คริสตจักรที่นี่เป็นคริสตจักรนาซารีนที่แท้จริง  
เราจำเป็นต้องเตรียมสิ่งของให้พวกเขาเพื่อที่จะสามารถเข้าร่วมได้ใน  
ทุกงานรับใช้ที่มี เราจะต้องให้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการ”

มิชชันนารี ข. กล่าวว่า “เราไม่ควรจะสร้างคริสตจักรที่นี่  
ในขณะที่ผู้คนยังไม่สามารถมีส่วนช่วยเหลือได้  
เราควรจะให้สิ่งของที่จำเป็นแก่พวกเขาและให้พวกเขาเสนองานพันธกิจที่  
เหมาะสมกับวัฒนธรรมและสถานการณ์ของพวกเขาแทน”

มิชชันนารี ค. กล่าวว่า เราไม่ควรที่จะให้แต่สิ่งของผู้คนตลอดเวลา  
เราควรจะให้สิ่งที่ใช้ในการฝึกฝนพวกเขาที่จะพัฒนาตนเองขึ้น  
เราจะต้องยกพวกเขาขึ้น ไม่ใช่เอาแต่หยิบยื่นให้อย่างเดียว”



ผู้นำท้องถิ่นกล่าวว่า  
“เป็นสิ่งที่ยากมากที่จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะทำ”

พวกเราหลายคนตระหนักถึงความรู้สึกอย่างแรงกล้าถึงสิ่งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมที่ถูกกำหนดขึ้นโดยวัฒนธรรม มันเป็นไปได้ที่บทเรียนหนึ่งนั้นจะนำมาซึ่งความเข้าใจในมุมมองของมิชชันนารีที่ต้องเผชิญในงานพันธกิจที่ต่างวัฒนธรรมหรือหลากหลายวัฒนธรรม และสนับสนุนในคำอธิษฐานของพวกเขาในทุกๆ ที่หลากหลายวัฒนธรรมในโลกได้ทุกคน

### **การนำเสนอ : “มองจากมุมมองของฉัน”**

**สิ่งที่ต้องเตรียมและนำเสนอ**

“มองจากมุมมองของฉัน” (เดินด้วยรองเท้าของฉัน)  
มาจากวลีที่กล่าวว่า “เดินทางไกลด้วยรองเท้าของฉัน (เพื่อคุณจะได้เข้าใจฉัน)” ในบทเรียนนี้เราจะมองวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติที่เหมาะสม เลือกหัวข้อ (ในส่วนของ “แน่นอน” ที่เลือกเพื่อทำการนำเสนอ)  
เพื่ออธิบายถึงประเพณีหรือมุมมองที่ได้อภิปรายไว้ในแต่ละส่วนนั้น คุณและผู้นำเสนอแต่ละคนควรจะมีแว่นตาที่ดูใหญ่ เป็นพลาสติก เพื่อช่วยในการถ่ายทอดตามหัวข้อ “มองจากมุมมองของฉัน”  
ถวายทรัพย์สินลงในกล่องใส่แว่นตา

### **การนำเสนอ**

- **ชั้นวางนำเสนอ :**

วางแว่นสายตาและแว่นกันแดดที่หลากหลายรูปแบบ, ขนาด, และสีสั้นไว้บนโต๊ะ เขียนป้ายขนาดใหญ่ไว้กลางโต๊ะว่า

คุณ  
เห็นใน  
มุมมองของฉันหรือไม่?

(วันที่ / เวลา)

**ตัวเลือกเพิ่มเติม : “แน่นอน!”**

ในการนำเสนอบทเรียนนี้ จะมาจากรายการโชว์ในอเมริกาเหนือ” ซึ่งเป็นละครสั้นที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ทำลายเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ผู้ร่วมแสดง : นักแสดง 3 คนที่มีบทบาทของตนเอง และพิธีกรหนึ่งคน

อุปกรณ์สนับสนุน : กระดาษบอกคิวที่เขียนคำว่า “แน่นอน!”

**พิธีกร :** ขอต้อนรับสู่รายการ “แน่นอน!”

วันนี้บรรดานักแสดงของเราจะมาจำลองสถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ในงานพันธกิจรับใช้ที่ “การทำสิ่งที่ถูกต้อง” นั้นถูกควบคุมโดยวัฒนธรรมท้องถิ่น *ไม่มี* อะไรที่ “แน่นอน” การปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับวัฒนธรรมหนึ่งนั้นอาจจะใช้ไม่ได้ในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ให้เรามาเริ่มต้น

ดิฉัน/ผมจะแนะนำนักแสดงทั้งสามของเราที่จะทำหน้าที่  
(แนะนำนักแสดงที่เลือกไว้ก่อนแล้วจากที่ประชุม)

**พิธีกร :** ในสถานการณ์มีหัวข้อว่า “แน่นอน ฉันจะมาตรงเวลา”

พร้อมหรือยังครับ/ค่ะ ท่านผู้ชม? (ชูกระดาษบอกคิวที่บอกว่า “แน่นอน!” ขึ้นมา)

**ผู้ชม :** แน่นอน!

**พิธีกร :** หากการประชุมเริ่มขึ้นในเวลา 9.00 น. คุณควรจะมีมาถึงกี่โมง?

**นักแสดง 1 :** เราจะประกาศเวลาการเริ่มประชุมกี่โมงดี?

**นักแสดง 2 :** เราควรบอกพี่น้องทางใต้ว่าการประชุมเริ่มต้น 8.00 น.

ทางตะวันออก 8.30 น. ทางเหนือบอกเวลาจริงที่เริ่ม

และทางตะวันตกอาจจะมาไม่ตรงเวลา เอาเป็นว่าให้มาเวลา 7.00 น.

ก็แล้วกัน ซึ่งพวกเขาน่าจะมาทันช่วงอาหารกลางวัน

**นักแสดง 3 :** อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าทุกคนจะอยู่ที่นี้ในเวลาอาหารกลางวัน

**ผู้ชม (พูดตามกระดาษบอกคิว) :** แน่นอน!

**พิธีกร :** สถานการณ์ต่อไปคือ “จะต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมอย่างไร”  
ท่านผู้ชมพร้อมมั๊ยครับ/ค่ะ?

**ผู้ชม (พูดตามกระดาดชบอกคิว) :** แน่นอน!

**พิธีกร :**

นักแสดงของเราจะแสดงให้เห็นว่าจะต้อนรับผู้มาเยี่ยมอย่างสุภาพได้อย่างไร

**นักแสดง 1 และ 2 (พวกเขาจะพูดประโยคนี้) :** ก๊อก! ก๊อก!

**นักแสดง 3 (เปิดประตู)**

**นักแสดง 1 และ 2**

(ทั้งสองเดินผ่านหน้าเจ้าของบ้านเข้าและนั่งโดยไม่พูดอะไร)

**นักแสดง 3 (จับมือทักทายแขกทั้งสองพร้อมคำทักทาย) :** สวัสดี  
สบายดีมั๊ย? ดีใจที่พวกคุณมาที่นี่ พ่อแม่เป็นอย่างไรบ้าง?  
พวกคุณสบายดีหรือไม่? แล้วลูก ๆ เป็นอย่างไรบ้าง?  
น้องสาวสุขภาพแข็งแรงดีนะ?

**นักแสดง 3 :** จะรับกาแฟมั๊ยครับ/ค่ะ?

**นักแสดง 1 :** ไม่เป็นไร ขอขอบคุณครับ/ค่ะ

**นักแสดง 2 :** ขอขอบคุณ แต่ไม่ดีกว่า

**นักแสดง 3 (ออกไปจากห้อง)**

**นักแสดง 1 :** คุณเห็นนั่นไหม? เขาเดินออกไป!

แต่ไม่ได้เอากาแฟมาให้เราเลย! มารยาทของเขาหายไปไหน?

**นักแสดง 2 :** แต่พวกเราบอกเขาไปว่า “ไม่เอา” นี่

**นักแสดง 1 :** มันก็จริงนะ ที่ฉันบอกว่า “ไม่เอา” ก็เพราะเกรงใจ  
แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่อยากได้กาแฟนี่นา ในความจริงแล้ว  
กาแฟน่าจะดีสำหรับช่วงเวลาตอนนี้! (สั่นหัว)  
ฉันคิดอะไรไม่ออกแล้ว .... ที่นี้มันช่างแตกต่างเหลือเกิน

**ผู้ชม (พูดตามกระดาดชบอกคิว) :** แน่นอน!

**พิธีกร :** สถานการณ์ต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกคน  
ท่านผู้ชมพร้อมมั๊ยครับ/ค่ะ?

**ผู้ชม (พูดตามกระดาดชบอคว)** : แน่นอน!

**นักแสดง 1** : เราต้องการคนขับรถโรงเรียน

จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่มิไบบรรองและความสามารถสำหรับงานนี้

**นักแสดง 2** : ลูกพี่ลูกน้องของฉันท่านน่าจะเหมาะกับงานนี้นะ!

เขาเป็นคนตลกและต้องการที่จะรับใช้ในคริสตจักร

เขาเรียนขับรถโรงเรียนได้แน

**นักแสดง 3** : เพื่อนบ้านของฉันท่านไปคริสตจักรที่ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้

แต่เขามีประสบการณ์ในการขับรถประจำทางเป็นเวลาหลายปี

**นักแสดง 1** : งั้นดีละ ฉันท่านคิดว่าเราน่าจะจ้างเพื่อนบ้านของคุณ—

**นักแสดง 2** : แต่ลูกพี่ลูกน้องของฉันท่านก็สามารถเรียน...

**นักแสดง 1** :

คุณคิดว่าลูกพี่ลูกน้องจะยินดีที่จะมาสอนในชั้นเรียนรวีวารศึกษาใหม่ ?

**นักแสดง 2** : อ้อ .. นั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า

**ผู้ชม (พูดตามกระดาดชบอคว)** : แน่นอน!

**พิธีกร** : ในสถานการณ์สุดท้ายนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างคริสตจักร

**นักแสดง 1** : ให้เราสร้างคริสตจักรที่สามารถจุคนได้ 2,000 คน

พร้อมด้วยระบบเสียงและโรงยิมที่ดี

**นักแสดง 2** : แต่ในหมู่บ้านของเรามีคนเพียงแค่ 400 คนเท่านั้นนะ!

**นักแสดง 3** : เรา จำเป็น

ที่จะสร้างคริสตจักรตามขนาดของสมาชิกในท้องถิ่นจะสามารถช่วยไ  
ด้

เราสามารถที่จะเตรียมสิ่งที่จำเป็นและให้พวกเขาเลือกสิ่งเหมาะสมกับ  
พวกเขาที่สุด

**นักแสดง 1** : เราอาจจะไม่ต้องเอาสิ่งของให้พวกเขาทั้งหมดก็ได้

บางที่เราน่าจะเตรียมสิ่งที่จะฝึกให้พวกเขาพัฒนาพวกเขาขึ้นมา

**นักแสดง 2** : บางที่พวกเขาอาจจะต้องการคนที่ช่วยยกพวกเขาขึ้น

ไม่ใช่หยิบยื่นให้อย่างเดียวเท่านั้น

**นักแสดง 3 :** เป็นสิ่งที่ยากเหลือเกินที่จะรู้ว่า อะไรเป็นสิ่งที่ **ดีที่สุด**

แต่พวกเขา ก็ต้องการคริสตจักร!

**พิธีกร :** อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็น

ผู้รับใช้พระเจ้า จำเป็นที่จะต้องมีสติปัญญาในการทำพันธกิจในวัฒนธรรมที่ต่างออกไป

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนและละคนนี้จะ เป็นประโยชน์ต่อท่าน

**ผู้ชม (พูดตามกระดาศบอกรัก) :** แน่นอน!

### **การตอบสนอง**

- วางแผนจัดงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่ผู้คนสามารถจัดแสดงสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมตกทอดที่พิเศษของแต่ละคน
- ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการเริ่มหรือการสนับสนุนการสอนภาษาของคุณให้แก่คนต่างแดนที่เข้ามาในวัฒนธรรมของคุณ
- เชิญผู้ที่เพิ่งเข้ามาในประเทศของคุณให้แบ่งปันสิ่งที่ทำทนายสำหรับเขาหรือเธอ ที่ต้องประสบเมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศ
- เข้าเรียนภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเราและเรียนรู้วัฒนธรรมของพวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- เข้าสู่โปรแกรมการเดินทางเป็นพยานหรือทำงาน หากเป็นไปได้ หรือเชิญบางคนที่เคยมีประสบการณ์นั้นมาแบ่งปันมุมมองที่ได้รับจากการทำงานในวัฒนธรรมที่ต่างไป

# บทที่ 7

## การทำงานกับชนพื้นเมืองนาวาโฮ

### ทอม และ เฟิร์น ไครเดอร์

### จุดประสงค์

เพื่อแสดงวิธีที่พระเจ้าทรงใช้คริสตจักรนาซารีนในการนำพระกิตติคุณไปยังชนพื้นเมืองนาวาโฮ

### เนื้อหาบทเรียน

#### บทนำ

ชนพื้นเมืองนาวาโฮนั้นเป็นชนพื้นเมืองที่มีประชากรมากที่สุด (มากกว่า 300,000 คน) ในบรรดาชนพื้นเมืองอื่น ๆ ในอเมริกาเหนือ ชนพื้นเมืองนาวาโฮนี้เป็น “ชนพื้นเมืองที่อยู่ในชนพื้นเมือง” อาศัยในพื้นที่กว่า 26,000 ตารางไมล์ใน ยูทาห์, อารีโซน่า, และนิวแม็กซิโก สหรัฐอเมริกา การคงอยู่ของชนพื้นเมืองนาวาโฮนั้นอยู่ล้อมรอบด้วยชนพื้นเมืองอื่นของอเมริกา

การคงอยู่ของชนพื้นเมืองโฮปีนั้นถูกล้อมรอบโดยการคงอยู่ของชนพื้นเมืองนาวาโฮอย่างสิ้นเชิง เมืองหลวงของชนพื้นเมืองนาวาโฮคือ วินโดว์ ร็อค มลรัฐอารีโซน่า

#### ก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

ภาษานาวาโฮเป็นภาษาที่เป็นเพียงภาษาพูด แต่ในสงครามครั้งที่ 2 นั้นภาษานี้ได้ถูกสร้างให้เป็นรหัสลับซึ่งญี่ปุ่นไม่สามารถที่จะถอดรหัสได้ ผู้ที่ใช้รหัสภาษานาวาโฮนั้นประจำการอยู่ในทุกส่วนที่มีการสู้รบหลักในสงครามโลกครั้งที่ 2

ส่วนสำคัญในโครงสร้างสังคมของชนพื้นเมืองนาวาโฮนั้นคือ กลุ่มคนที่มีสิ่งที่เหมือนกัน โดยมีประมาณ 60 กลุ่มของกลุ่มคนที่มีสิ่งที่เหมือนกัน สมาชิกของแต่ละกลุ่มนี้เกิดขึ้นจากทางฝั่งมารดาของพวกเขา

ในปี 2005

สำนักงานชนพื้นเมืองอเมริกาตะวันตกเฉียงใต้ของคริสตจักรนาซารีนมีรายชื่อกับสมาชิกคริสตจักรกว่า 1,559 คน

### คำคมของชนพื้นเมืองนาวาโฮ

“ถึงนาวาโฮ เวลาวิ่งไป ซึ่งทำให้หยุดไม่ได้  
ความแน่นอนของเวลาเป็นสิ่งสำคัญเพียงเล็กน้อย”

-- ผู้นำ/นายทหาร ในพื้นที่ของนาวาโฮ

“สวนองุ่นที่เต็มไปด้วยหินนั้นไม่ได้ต้องการคำอธิษฐาน  
แต่ต้องการใช้ขวาน”

- สุภาสิตของชาวอินเดียนแดง นาวาโฮ

“คุณไม่สามารถปลุกคนที่แก้งหลับให้ตื่นได้”

-- สุภาสิตของชาวอินเดียนแดง นาวาโฮ

“ไม่มีอะไรที่มีวาทศิลป์เหมือนกับหางของงูหางกระดิ่ง”

-- สุภาสิตของชาวอินเดียนแดง นาวาโฮ

“ความคิดเราก็เป็นเหมือนลูกศร เมื่อปล่อยออกไป มันก็จะไปยังเป้าหมาย  
จงปกป้องมันให้ดี เกรงว่าวันหนึ่งคุณจะเป็นเหยื่อของมันเสียเอง”

-- สุภาสิตของชาวอินเดียนแดง นาวาโฮ

“ฉันเคยไปยังที่สูญปลายของแผ่นดินโลก

ฉันเคยไปยังที่สูญปลายของน่านน้ำ

ฉันเคยไปยังที่สูญปลายของท้องฟ้า

ฉันเคยไปยังที่สูญปลายของภูเขา

แต่ฉันไม่พบว่าจะไม่มียิ่งใดเลยที่ไม่สามารถเป็นเพื่อนฉันได้”

-- สุภาสิตของชาวอินเดียนแดง นาวาโฮ

## ประวัติศาสตร์ตอนต้น

คริสตจักรนาซารีนได้จัดความสำคัญเกี่ยวกับการทำพันธกิจทั่วโลกในช่วงต้นของยุคนั้นไว้เป็นอันดับต้น ๆ ดร. ฟินีอัส เอฟ เบรซี ผู้ก่อตั้งคริสตจักรนาซารีนได้ให้ความสำคัญอย่างมากในพันธกิจที่เปี่ยมไปด้วยความรักและการเข้าถึงคนยากไร้ในลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงต้นปี 1900 ในปี 1920 นาซารีนได้เข้าหากลุ่มชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในอเมริกา นั่นคือชนพื้นเมืองของอเมริกา ในช่วงกลางของปี 1940 เขตอินเดียแดง-อเมริกาเหนือก็ได้ถูกตั้งขึ้น มีคริสตจักรที่ตั้งอยู่ใน โอกลาโฮมา, นิวแม็กซิโก, อารีโซน่า, และแคลิฟอร์เนีย และงานนี้ยังคงเจริญเติบโตต่อไป

## แฟรงค์ อี. พอล – ผู้นำทางการศึกษาและการเมือง และศิษยาภิบาล

จากการได้รับเลือกให้เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ในวันจบการศึกษามัธยมปลายที่รามาร์ห์ นิวแม็กซิโก แฟรงค์ อี. พอล ได้รับการหนุนใจให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปอีก สำนักงานจัดหางานที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมแรงงานอินเดียแดงได้หางานให้แฟรงค์ อี. ซึ่งเป็นงานที่ทำในช่วงกลางคืน และอยู่ห่างออกไปไม่กี่ไมล์จาก วิทยาลัยพาสาดินา

(Pasadena) ปัจจุบันได้ย้ายที่ตั้งและเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัย

พอยท์โลมา นาซารีน (Point Loma Nazarene) ในแคลิฟอร์เนีย แฟรงค์ อี. ได้เข้าเรียนในช่วงกลางวัน

เขาได้ย้ายจากบ้านเกิดนาวาโจของเขาทางตะวันตก

เช่นเดียวกับเด็กทั่วไป แฟรงค์ อี.

ได้เรียนเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนจากมิชชันนารีของนาซารีน

ต่อมาเขาได้เข้าร่วมคริสตจักร รามา นาวาโจ ซึ่งเป็นของนาซารีน ในชั้นเรียนในวิทยาลัย ชั้นเรียนศาสนศาสตร์ของ ดร. เอช. ออร์ตตัน ได้ทำให้เกิดการปลุกใจในความคิดของแฟรงค์ เขาได้กล่าวว่า

“ฉันต้องค้นหาคำตอบของชีวิตให้ได้”

“ข้าพเจ้าเริ่มต้นพิจารณาในขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของอินเดียแดง



นาวาโจที่ข้าพเจ้าได้เติบโตมา เช่นเดียวกับวัฒนธรรมอื่น จุดประสงค์ของชีวิตคืออะไร? ชีวิตเราสิ้นสุดที่ไหน? อะไรเป็นเรื่องจริง? อะไรที่ไม่จริง?”

การทำงานในช่วงหยุดภาคฤดูร้อนที่สำนักงานใหญ่ของชนนาวาโฮที่เมือง วินโดว์ ร็อค มลรัฐอาร์ิโซน่า

ได้จุดประกายความสนใจของแฟรงค์เกี่ยวกับการเมือง  
ในเวลาไม่นาน

หลังจากที่แฟรงค์ได้เป็นนักศึกษาชนพื้นเมืองคนแรกที่จบการศึกษาที่วิทยาลัย พาสาดีนา(Pasadena)

เขาก็เริ่มต้นทำงานให้บริการสาธารณะให้แก่ สำนักงานเขตของนาวาโฮ (Navajo Nation)

เขากล่าวว่าการที่เขาเป็นรู้จักในคริสตจักรนาซารีนในแต่เดิมนั้นเป็นการจัดเตรียมให้มีความปรารถนาที่จะปรนนิบัติผู้อื่น เขากล่าวว่า

“หากไม่ใช่การทำเพื่อคริสตจักร

ข้าพเจ้าอาจจะดำเนินชีวิตตามความพอใจของตนเอง

ทำงานเพื่อเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ

แต่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงการช่วยเหลือผู้อื่น”

ในปี 1979

แฟรงค์ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานกรรมการของสำนักงานเขตนาวาโฮ (Navajo Nation) ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการนั้นมีคริสเตียนจากนาซารีน (รวมทั้งศิษยาภิบาล)

ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของสำนักงานเขตนาวาโฮ

ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการออกบัญญัติต่าง ๆ ของนาวาโฮ ปี 1992-1996

แฟรงค์ได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติในนิวแม็กซีโก

อีกทั้งยังได้ดูแลคริสตจักรไพน์ ฮิลล์ (Pine Hill Church) นิวแม็กซีโก

เป็นเวลากว่า 12 ปี

**ครอบครัวเนลล์ – จากคนเลี้ยงแกะเป็นครอบครัวแห่งการรับใช้**

ไอรีน เนลล์ เติบโตขึ้นในกลุ่มของอินเดียนแดงนาวาโฮ ได้ยินจูนีเยร์ ลูกชายที่กำลังช่วยเธอทำงานที่คอกแกะ พูดกับเธอว่า “แม่ครับ

จำตอนที่ป้าบอกให้ผมไปเรียนรวิที่คริสตจักรนาซารีนได้ไหม?  
ผมชอบมาก ๆ เลย ครูรวิบอกผมว่า พระเยซูรักผม  
และพระองค์ก็ต้องการให้ผมรักพระองค์ด้วย  
ผมได้มอบหัวใจให้กับพระเยซูแล้ว และพระองค์ก็รักแม่ด้วยนะ  
แม่ต้องการอธิษฐานขอให้พระเยซูยกโทษความผิดบาปของแม่และให้พระ  
องค์มาเป็นเพื่อนไหม?”

คำพูดของจูเนียร์ได้ตะแคงในส่วนลึกในจิตใจของไอรีน – ในการเป็นที่รัก,  
เป็นเพื่อนของพระเยซู, และเพื่อรู้ถึงสันติสุขในพระเจ้า

ในเวลาต่อมา เรนา

ลูกสาวของไอรีนไม่สบายขณะเรียนที่โรงเรียนประจำและต้องรักษาตัวที่โร  
งพยาบาล

ไอรีนได้ขอให้หมอบประจำชนพื้นเมืองทำการสวดมนต์และร้องเพลงสวดต่อ  
พระเจ้าที่ไม่รู้จัก อย่างไรก็ตาม

ผลการเอ็กซเรย์ได้แสดงให้เห็นถึงความเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้น

ซึ่งต้องได้รับการผ่าตัดในไม่ช้า

หมอบประจำชนพื้นเมืองได้ทำให้เธอผิดหวัง

ขณะที่เธอนั่งข้างเตียงของเรนา

ไอรีนได้นึกถึงคำสนทนาที่ได้เคยคุยกับจูเนียร์

แล้วเธอจึงได้มอบชีวิตของเธอต่อพระเยซู

พระเยซูไม่ได้กลายเป็นเพียงเพื่อนของเธอเท่านั้น

แต่พระองค์ยังได้ทรงสำแดงพระองค์เป็นแพทย์ผู้รักษาด้วย

การเอ็กซเรย์ต่อมาแสดงให้เห็นว่าไม่มีความเจ็บป่วยใด ๆ นั่นคือ

เรนาได้หายจากอาการป่วยแล้ว

จูเนียร์รู้สึกตื่นเต้นกับข่าวที่ได้รับเกี่ยวกับแม่ที่ได้ต้อนรับพระเยซู  
เขาจึงได้กระตุ้นว่า “ให้พวกเราอธิษฐานเพื่อพ่อกัน”

ผ่านไปเดือนแล้วเดือนเล่า ชีวิตที่ติดสุราของรอยยังคงมีอยู่

เขาพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ไปที่คริสตจักรนาซารีนในเมืองดิลคอนตาม

ที่ไอรีนและจูเนียร์ชวน อย่างไรก็ตาม คืบหนึ่ง

ประตูดังเปิดออกในระหว่างช่วงที่มีการนมัสการพื้นฟูอยู่

ไอรีนและลูก ๆ

ได้ยินเสียงฝีเท้าสะดุดและต้องประหลาดใจที่เห็นรอยผู้ที่ติดสุรานั้นเดินโซเซ

เข้าไปยังด้านหน้าธรรมมาสน์และคุกเข่าลง ด้วยการร้องไห้อย่างมากมาย

เขาได้ร้องออกมาว่า

“ข้าพระองค์ต้องการพระเจ้าของภรรยาและข้าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือ! ในขณะที่ผู้คนกำลังอธิษฐานเพื่อเขาตัวเอง รอยได้สารภาพความผิดบาปและมอบชีวิตของเขาให้แก่พระเจ้า ครอบครัวเนลสันนั้นจึงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จากป่าสู่หลายชาย สู่แม่ สู่ลูกชายและสื่ฟู่อ -- ทุกชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในความรักของพระเจ้า

**ครอบครัวเนลสัน -- 40 ปีต่อมา :**

- ป้าและไอรีนยังคงนำผู้คนมารู้จักพระเจ้า
- รอยได้เป็นศิษยาภิบาลและเทศนาตราบจนสิ้นชีวิต เขาได้ไปอยู่กับพระเจ้าในเดือนพฤศจิกายน 2005
- จอห์น ลูกชาย เป็นผู้ดูแลเขตนาวาโฮ ตั้งแต่ช่วงต้นปี 1985 จนกระทั่งมีการรวมเขตอินเดียนแดงนาวาโฮ ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ในปี 2003 ซึ่งกลายมาเป็นเขตชนพื้นเมืองอเมริกันฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งมีคริสตจักรอยู่ใน นิวแม็กซิโก, อารีโซน่า, และแคลิฟอร์เนีย
- ปัจจุบัน จอห์น เนลสัน เป็นผู้นำที่ดีของคริสตจักรนาซารีนในชุมชนพื้นเมืองนาวาโฮและคริสตจักรนาซารีน ของชนพื้นเมืองอื่น ๆ ในอเมริกา
- วินเซนต์ ลูกชาย เป็นศิษยาภิบาลที่ ฟอเรสต์ เลค อารีโซน่า ซึ่งเป็นคริสตจักรของนาซารีน เป็นเวลากว่า 5 ปี ในเขตชนพื้นเมืองอเมริกาฝั่งตะวันตกเฉียงใต้
- เฮอริแมนน์ ลูกชาย เป็นศิษยาภิบาลที่ รามาร์ นิวแม็กซิโก ซึ่งเป็นคริสตจักรของนาซารีน เป็นเวลากว่า 10 ปี ในขณะที่เดียวกันก็ได้นำกลุ่มอนุชนวันรุ่งเดินทางทำพันธกิจในแม็กซิโก, เยอรมัน, และแคนาดา เขาได้เทศนาในทั้งสามประเทศ เขารู้สึกถึงการทรงเรียกให้ทำพันธกิจกับชนพื้นเมืองอเมริกาที่อาศัยอยู่ในแคนาดาและเขาก็ได้รับการถวายสิ่งของต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานรับใช้ที่นั่น

- กาเบรียล เป็นลูกชายของเฮอร์แมน ซึ่งกำลังเรียนในระดับวิทยาลัย รู้สึกถึงการทรงเรียกสู่งานพันธกิจรับใช้
- ลูกสะใภ้ทั้งสองคนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมัคนายกในคริสตจักรนาซารีน

### แอนน์ อี. ยัสซี – ล่ามแปล, ผู้นำฝ่ายวิญญาณ

แอนน์ อี. ยัสซี ชอบที่จะไปค้าขายกับคุณย่าของเธอ ที่ซึ่งผู้เชื่อมาประชุมร่วมกันนี้ดูมีความสุขกันมาก เธอประทับใจที่เห็นผู้คนจำนวนมากอดอาหารอธิษฐานเพื่อเพื่อน ๆ และครอบครัว ในไม่ช้าชีวิตของป่าและญาติ ๆ ของเธอก็เปลี่ยนแปลงและได้รับการรักษา เธอต้องการไปที่ชั้นเรียนพระคัมภีร์และคริสตจักรทุกวันอาทิตย์ แต่ว่าพ่อที่ติดสุราของเธอคงไม่อนุญาตเป็นแน่ แต่แอนน์ก็ไม่ได้หมดกำลังใจในการที่ต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและมีชีวิตที่มีความสุขเช่นเดียวกับคริสเตียนคนอื่น ๆ ที่ได้ไปคริสตจักร

บางครั้งคู่สามีภรรยา มิซซันนารีก็มาเยี่ยมพ่อแม่ของแอนน์ที่บ้านและพาล่ามแปลมา เพื่อแบ่งปันพระกิตติคุณ แอนน์พูดได้ทั้งภาษานาวาโจและภาษาอังกฤษ และมีอยู่ครั้งหนึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เน้นย้ำเธอว่าเธอควรจะเป็นล่ามแปล พระเจ้าได้ใช้เธอในการเป็นล่ามแปลเป็นเวลาหลายปี

แอนน์ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนในอัลบูเคอร์คี (Albuquerque) ในนิวแม็กซิโก เธอร่วมนมัสการที่คริสตจักรนาซารีนซึ่งเป็นคริสตจักรที่ชีวิตของเธอได้ถูกสร้างขึ้น เมื่อแอนน์ย้ายไปที่ กัลลอป (Gallup) ในนิวแม็กซิโก

เธอได้เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร Twin Buttes

ซึ่งเธอได้รับใช้โดยการเป็นล่ามแปลต่อ

เมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิตของเธอ

แอนน์เห็นถึงการที่พระเจ้าทรงได้ทรงนำเธอ

เช่นเดียวกับที่ผู้เขียนพระธรรมสดุดีได้เขียนว่า

“พระวอนขอของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่าง

างแก้มรรคาของข้าพระองค์” (สดุดี 119:105)

จะมีใครบอกได้หรือไม่ว่ามีชีวิตที่ชีวิตที่ประทับใจในงานรับใช้ของแอนน์ในการเป็นครูสอนชั้นเรียนพระคัมภีร์, คณะกรรมการ, ล่ามแปล, และผู้นำฝ่ายวิญญาณในช่วงเวลาเกือบ 20 ปีนี้?

## หลุยส์ ดอดสัน – จากผู้ข่มเหง เป็นศิษยาภิบาล

หลุยส์ ดอดสัน

เติบโตขึ้นในชุมชนของชนพื้นเมืองนาวาโจในอาริโซน่า

หลังจากที่เข้าเรียนที่โรงเรียนของอินเดียนแดงในอาริโซน่าและโอเรกอน

เขาก็ได้เข้าไปอยู่ในกองทัพ เมื่ออยู่ในกองทัพ

เขาก็เป็นคนที่ติดเครื่องตี

แอลกอฮอล์ เมื่อกลับมายังอาริโซน่า

เขาก็ได้ทำงานให้กับฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน

ซึ่งทำให้เขาต้องอยู่ห่างกับภรรยาและลูก ๆ เขาจมสู่ความตกต่ำ,

ตี้มมากขึ้น, และในที่สุดเขาก็สูญเสียทั้งการงานและครอบครัว

ต่อมา หลุยส์ แต่งงานกับ เอตตา

แม่ของเขาได้เป็นคริสเตียนจากการประกาศของอัลวินและมาร์จี โซ

ซึ่งอยู่เมืองข้าง ๆ หลุยส์ยังคงตี้มอย่างหนักและเริ่มข่มเหงเอตตา เธอ,

ลูกชายสองคน,

และลูกสาวจึงเก็บผ้าห่มและอาหารเพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้หนีออกไปข้างนอก

ก่อนที่หลุยส์จะกลับมาบ้าน

หลายครั้งที่คนทั้งสี่ใช้เวลายามค่ำคืนที่คอกแกะหรือเดินกว่า 5

ไมล์เพื่อไปยังบ้านแม่ของเอตตา เพื่อหลีกเลี่ยงจากความรุนแรงของหลุยส์

การตี้มของหลุยส์เริ่มลดลงเมื่อบรรดาเพื่อนและครอบครัวเริ่มหนีหายจาก

ารที่เขาติดการตี้มอย่างหนัก

มีครั้งหนึ่งเมื่อหลุยส์รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล อัลวินและมาร์จี โซ

ได้มาเยี่ยมเขาและได้ทิ้งข้อพระคัมภีร์ที่ขีดเส้นใต้ไว้ให้เขาอ่าน

หลุยส์จึงได้อ่านข้อความนั้นและเมล็ดแห่งพระกิตติคุณก็ได้ถูกหว่านในชีวิต

ของเขา

หลุยส์และเอตตาก็ได้เริ่มมองหาความช่วยเหลือจากหมอประจำชนพื้นเมือง

นาวาโจและการใช้ต้นกระบองเพชรในการรักษา

(ต้นกระบองเพชรนี้เป็นยาที่ใช้ในการประชุมในกลุ่มคนนาวาโฮ  
มีฤทธิ์ทำให้ประสาทหลอน)  
หลังจากนั้นหลุยส์และเอตตาก็ได้เข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์เป็นครั้งคราว  
ในที่สุดเอตตาและลูก ๆ ก็ได้เข้าร่วมการประชุมของคริสตจักรนาซารีน  
ในปี 1982 หลุยส์และด็อน ลูกชาย  
ได้ต้อนรับพระเยซูที่การประชุมที่ค่ายแห่งหนึ่ง  
ครอบครัวของพวกเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง  
หลุยส์เริ่มต้นการเป็นอาสาสมัครในคริสตจักรโดยใช้ความสามารถในด้าน  
ช่างไม้ของเขา และสามปีต่อมาเขาก็ได้กลายเป็นผู้เลี้ยง  
หลังจากการเป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรซอนโตกว่า 10 ปี ปัจจุบัน หลุยส์  
เป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรทวิน ฮิลล์  
คริสตจักรทั้งสองนั้นเป็นคริสตจักรที่อยู่ในพื้นที่ชนพื้นเมืองนาวาโฮที่อยู่ใน  
อาริโซนา  
ด็อนนั้นก็มีส่วนร่วมกับคริสตจักรของชนพื้นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับฟาร์มิงตัน  
นิวแม็กซิโก  
ชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ได้รับการเปลี่ยนแปลง  
จากการที่มีคนที่มีความกล้าที่จะขยายเขตแดนงานพันธกิจสู่วัฒนธรรมที่มี  
ความแตกต่าง สู่ผู้คนที่มีความเชื่อที่แตกต่าง  
จากการที่พวกเขานำคนมาเชื่อได้หนึ่งคน ซึ่งหนึ่งคนนี้ก็นำคนอื่น ๆ มา  
ปัจจุบันการประชุมคริสตจักรในเขตของชนพื้นเมืองนาวาโฮนั้นมีศิษยาภิ  
บาลที่เป็นชนพื้นเมืองนาวาโฮทั้งหมด

## การนำเสนอ : “การเล่าเรื่องรอบกองไฟ”

### สิ่งที่ต้องเตรียมและนำเสนอ

ภาษานาวาโฮเป็นภาษาพูด และการเล่าเรื่องก็เป็นที่นิยมในอดีต  
วางแผนโดยจัดการนำเสนอเป็นเหมือนการจัดรอบกองไฟหรือหน้าเตาผิง  
ขอ “คนเล่าเรื่อง” 4  
คนที่จะเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับชนพื้นเมืองนาวาโฮแต่ละคนที่อยู่ในเบื้องหลัง  
บทเรียน  
รวมทั้งการเล่าเรื่องจากคำถามและสิ่งที่จำเป็นของบทเรียนการเฝ้าเดี่ยวแล  
ะอธิษฐานที่มีใน “การตอบสนอง” และจากแหล่งต่อไปนี้ :

หนังสือ : *Snowbound* (หนังสือพันธกิจมิชชันเด็กปี 2005)  
เขียนโดย Wes Eby และ *Our Original Citizens*  
(หนังสือพันธกิจมิชชันผู้ใหญ่ปี 1971) เขียนโดย Clara Verner  
เว็บไซต์ : [www.nazarenemissions.org](http://www.nazarenemissions.org),  
[www.navajocentral.org](http://www.navajocentral.org), [www.discovernavajo.com](http://www.discovernavajo.com),  
[www.indianschool.org](http://www.indianschool.org) (Sun Valley Indian School), [www.nmtc.us/](http://www.nmtc.us/)  
(Nazarene Mission Training Center)

ร้องเพลงต่อไปนี้ และเสริฟสตูว์เนื้อแกะกับขนมปังของนาวาโฮ  
(ดูได้จากส่วนผสมด้านล่าง)

### “ฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซู”

Shi k'ad Jesus bikee' yishaal doo,	ซี คาด จีซัส บี-เคย์ ยิช-ซาท โด
Shi k'ad Jesus bikee' yishaal doo,	ซี คาด จีซัส บี-เคย์ ยิช-ซาท โด
Shi k'ad Jesus bikee' yishaal doo,	ซี คาด จีซัส บี-เคย์ ยิช-ซาท โด
T'aa' ei dooda, T'aa' ei dooda.	ทา ไอ โด-ดา ทา ไอ โด-ดา

### วิธีการออกเสียง :

Shee kahd Jesus bee-kay yish-ahlth doh  
ซี คาด จีซัส บี-เคย์ ยิช-ซาท โด  
(ร้องซ้ำอีกสองรอบ)  
tah ay doh-dah, tah ay doh-dah  
ทา ไอ โด-ดา, ทา ไอ โด-ดา

### ทางเลือกเพิ่มเติม : “ค่ายนัดพบพร้อมอาหารเย็นนั่งบนพื้น”

การจัดประชุมค่ายนัดพบนั้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการประกาศ  
ท่ามกลางกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกัน  
เป็นการเข้าร่วมของบรรดาชนพื้นเมืองที่มีความแตกต่างกัน  
ผู้ที่เข้าร่วมจะมีส่วนร่วมไม่ว่าจะในการเป็นพยาน, ร้องเพลง,

หรือแบ่งปันพระกิตติคุณ

ชนพื้นเมืองอเมริกันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณที่โดดเดี่ยวและอยู่ห่างไกลคริสตจักร

การรับประทานอาหารเย็นด้วยกันบนพื้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เกิดขึ้นบ่อยเช่นเดียวกับเหตุการณ์อื่น ๆ ในสังคม

ทาโก้ของนาวาโจนั้นได้กลายเป็นสิ่งที่นิยมกัน

ทาโก้ของนาวาโจนี้เป็นอย่างไร? ทาโก้จะมีขนมปังปิ้งที่ทำเองราดด้วยส่วนผสมของหน้าทาโก้ที่เป็นที่นิยม

แล้วมันมีหน้าตาไม่เหมือนทาโก้ทั่วไปหรือ!!

วางแผนจัดการประชุมโดยใช้เพลงแห่งชีวิตคริสเตียนและคำพยาน หากเป็นไปได้ ให้จัดในลักษณะเหมือนค่าย มีม้านั่ง, ผ้าห่ม, พัดลมตั้งโต๊ะ, มีชีลล์อยู่บนพื้น (อาจจะใช้ในโรงยิม, ศูนย์รวมครอบครัว, หรือที่จอดรถด้านนอกในการจัดให้เป็นเหมือนค่ายนัดพบและ “รับประทานอาหารเย็นบนพื้นร่วมกัน”) ขอให้คน 4 คนที่จะเป็นพยานจากเบื้องหลังบทเรียน,

ใช้บทเรียนการเผ่าเดี่ยวที่เตรียมไว้, ถวายทรัพย์เพื่อโรงเรียน Sun

Valley Indian หรือ Native Mission Training Center

แล้วเพลิดเพลินกับทาโก้ของนาวาโฮและ “รับประทานอาหารเย็นบนพื้น” ร่วมกัน

## สตูว์เนื้อแกะ

- ขาหน้าส่วนบนหรือขาหลังส่วนบนของแกะ 1 ชิ้น
- มันฝรั่ง หั่นเป็นคำขนาดพอรับประทาน
- ผักคื่นช่าย หั่น
- แครอท หั่น
- หัวหอม สับ (จะใส่หรือไม่ก็ได้)

ผสมส่วนผสมทั้งหมดในหม้อทำสตูว์ เติมน้ำและต้มตามธรรมเนียมแล้ว จะไม่เติมเกลือในขณะที่กำลังต้มอยู่ แต่จะใส่เพิ่มเมื่อตักใส่ถ้วยแล้ว



## ขนมปังปิ้งของนาวาโฮ

ส่วนผสมที่ผสมเข้าด้วยกัน :

- แป้ง 3 ถ้วยตวง
- ผงฟู 1½ ช้อนโต๊ะ
- เกลือ 1 ช้อนชา

เติม :

น้ำ 1 ถ้วยตวงเพื่อทำเป็นส่วนโด (เติมน้ำเพิ่ม ½ - 1 ถ้วยตวงหากจำเป็น)

คลึงหรือตีเบา ๆ เพื่อให้แป้งเป็นแผ่นบาง (เช่นเดียวกับอาหารเม็กซิกัน) และวางลงบนกระทะที่ร้อนที่มีน้ำมันอยู่ ใช้เวลาทอดไม่กี่วินาที กลับด้านหนึ่ง และตัดออกเมื่อเป็นแป้งเป็นสีน้ำตาลอ่อน ชับน้ำมันบนกระดาษและเก็บไว้ให้อุ่น แป้งนี้รับประทานพร้อมกับสตูว์เนื้อแกะ

## ทาโก้ของนาวาโฮ

ขนมปังปิ้ง – ดูส่วนผสมด้านบน

ถั่ว Pinto จำนวนหนึ่ง, ผงเครื่องเทศทาโก้เนื้อ, ผักกาดฉีก, มะเขือเทศหั่นเต๋า, หัวหอมหั่น, ซีสซูดฝอย, พริกเขียวหั่น, ผลมะกอกดำหั่น, ผง Salsa, ซาวด์ครีม, และ guacamole (ส่วนผสมดั้งเดิมประกอบด้วยผลอะโวคาโด, เกลือ, มะเขือเทศ, พริก, หัวหอม, กระเทียม, พริกไทยดำ ฯลฯ)

## การตอบสนอง

- ถวายทรัพย์สินเพื่อ Sun Valley Indian School หรือ Native Mission Training Center
  - วางแผนจัดงานซึ่งเชิญคนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างมาร่วมกันในคริสตจักร
  - วางแผนวิธีการที่จะเข้าถึงความต้องการของวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ (ชั้นเรียนภาษา, งานเฉลิมฉลอง)
  - วางแผนการเดินทางเพื่อทำงานและเป็นพยานที่ Sun Valley Indian School, Native Mission Training Center, หรือ the Southwest Native American District
-

# บทที่ 8

## การเรียนรู้ด้านศาสนศาสตร์ในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก

ลิซ่า เลห์แมน

### จุดประสงค์

เพื่ออธิบายถึงความท้าทายของการเรียนศาสนศาสตร์ในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก การท้าทายซึ่งคริสตจักรนาซารีนต้องพบเจอโดยทั่วไป

### เนื้อหาบทเรียน

#### บทนำ

วิทยาลัยพระคริสตธรรมนาซารีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Nazarene Bible College - SEANBC) เปิดอย่างเป็นทางการในปี 1998 ศจ. เคนท์ เฟลตัน ได้เป็นผู้อำนวยการตั้งตั้งแต่ปี 2003

สิ่งที่ไม่เหมือนวิทยาลัยทั่วไป คือ การที่ SEANBC

ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายของศูนย์ฝึกอบรมในแถบบริเวณเอเชียแปซิฟิกด้วย ปัจจุบันมีศูนย์กลางอยู่ทั้งในประเทศไทย, พม่า, และกัมพูชา

การสอนศาสนศาสตร์ของนาซารีนนั้นเริ่มต้นขึ้นในประเทศไทยในปี 1994 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1953

ใช้เพื่อการศึกษาและฝึกอบรมของคริสตจักรนาซารีนในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในช่วงปี 2005 มีนักศึกษาเต็มเวลาทั้งสิ้น 27 คน

และนักศึกษาบางเวลาอีกกว่า 170 คน ศจ. บรูซ อัลเดอร์

ได้ดำรงตำแหน่งประธานของวิทยาลัยศาสนศาสตร์นาซารีนในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี 1999

อาจารย์ผู้สอนใน 5 สถาบันจากทั้งหมด 13

สถาบันในแถบเอเชียแปซิฟิกนั้น ทำการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่

Asia-Pacific Nazarene Theological Seminary (กรุงมะนิลา

ประเทศฟิลิปปินส์), Nazarene Theological College (เมืองบริสเบน

ประเทศออสเตรเลีย), South Pacific Nazarene Theological College

(ฟีจี), Luzon Nazarene Bible College (บาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์), and

Visayan Nazarene Bible College (เซบู ประเทศฟิลิปปินส์) ทั้ง 13

สถาบันนี้ มีนักศึกษากว่า 98 เปอร์เซ็นต์ (มากกว่า 5,020 คน) นั้นเป็นนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ มีนักศึกษาเพียง 30 คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

## สิ่งที่เป็นปัญหาท้าทายในการศึกษาที่ข้ามวัฒนธรรม

คุณอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับซึ่งจะเป็นปัญหากับการศึกษาที่ข้ามวัฒนธรรม

เมื่อคุณ :

- อยู่ในห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือที่มีชื่อเรื่องและหัวข้อเขียนเป็นภาษาที่คุณไม่สามารถอ่านได้
- อยู่ในชั้นเรียนที่บรรยายถึงธรรมชาติของพระเจ้าในภาษาที่ปราศจากถ้อยคำแห่งความรัก
- กำลังนำเสนอการอภิปรายถึงการตัดสินใจของพระคัมภีร์ในชั้นเรียนโดยคุณใช้ภาษาที่ *สอง* กับกลุ่มนักศึกษาที่ใช้ภาษานั้นเป็นภาษาที่ *สาม*
- กำลังสอนวิชาการเทศนาให้กับชั้นเรียนศิษยาภิบาลที่กระตือรือร้นซึ่งมีความชื่นชอบในหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ที่เป็นภาษาที่ *สาม* ของพวกเขาเท่านั้น

ในเอเชียแปซิฟิก มีนักศึกษากว่า 670

คนที่กำลังศึกษาศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและปริญญาต์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นภาษาอังกฤษ แต่มีเพียง 30

คนเท่านั้นที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของพวกเขา ส่วนนักศึกษาที่อีกกว่า 4,380

คนนั้นเรียนในภาษาแม่ของตนเองหรือในชั้นเรียนที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาที่สอง มีอาจารย์สอนหลายคนทำการสอนโดยใช้ภาษาที่สอง

## เรื่องของดาเนียล

### (1) จากภูเขาสู่หมู่บ้าน

ดาเนียล ชัซวาลพิมล เกิดในครอบครัวคริสเตียนในประเทศพม่า พวกเขาต้องอพยพเข้ามาในประเทศไทยเนื่องมีการข่มเหงคริสเตียนที่นั่น ในขณะที่เขายังเป็นเด็ก

ดาเนียลได้ปฏิญาณว่าเขาจะรับใช้พระเจ้าตราบชีวิตที่เขามีอยู่หากพระเจ้าจะรักษาเขาให้หายจากความเจ็บป่วยที่เขาเป็นอยู่

พระเจ้า ได้ทำการรักษาดาเนียล เขาจึงได้เริ่มเข้าในชั้นเรียนพระคัมภีร์ (ซึ่งใช้ภาษาลาหู่\*) หลังจากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขาจะพูดภาษาไทยเฉพาะเมื่ออยู่ในชั้นเรียนเท่านั้น แต่ดาเนียลก็พยายามที่จะเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยพระคริสตธรรม แต่ทางสถาบันยังไม่สามารถรับเขาเข้าศึกษาได้เพราะอายุยังไม่ถึง 18 ปี ดาเนียลมอบ

ชีวิตเพื่อการรับใช้พระเจ้า คินนั้นเขาจึงได้อิฐฐานโดยมีคำถามเหล่านี้ คือ อายุของเขาเป็นอุปสรรคในการเตรียมเข้าสู่การรับใช้พระเจ้าหรือ? ปัญหาความจำกัดในการใช้ภาษาของเขานั้นเป็นอีกอุปสรรคหนึ่งในการเตรียมสู่การรับใช้หรือ?

ดาเนียลร้องวิงวอนต่อพระเจ้าที่พระองค์จะทรงจัดหนทางให้แก่เขาที่จะเรียนเพื่อเข้าสู่งานพันธกิจ

เข้าวันต่อมา

หนึ่งในอาจารย์ของวิทยาลัยพระคริสตธรรมได้บอกเป็นภาษาไทยว่า “ดาเนียล ทางเราได้ตัดสินใจที่จะขอสัมภาษณ์คุณวันนี้และให้โอกาสคุณที่จะได้ทำการสอบเข้าเรียนในวิทยาลัยของเรา” อาจารย์ท่านนั้นยังพูดต่อไปอีกว่า “หากคุณผ่านการสอบได้เราก็จะให้คุณเข้าเรียน แต่หากคุณไม่ผ่านคุณก็ต้องกลับบ้าน”

ดาเนียลยังคงจดจำประสบการณ์ในการสอบวันนี้ได้เป็นอย่างดี เขาเป็นนักศึกษาคนสุดท้ายที่ทำข้อสอบเสร็จและสอบสัมภาษณ์ ดาเนียลไม่สงสัยเลยว่าเขาจะต้องเป็น 1 ใน 20 คนที่สอบเข้าเรียนต่อได้ ในที่สุดการประกาศก็มาถึงมีรายชื่อของนักศึกษาที่สอบผ่าน 20 คน ชื่อของดาเนียลเป็นชื่อที่เพิ่มขึ้นมาพิเศษ— นั่นคือ ลำดับที่ 21!

เขาจึงได้สรรเสริญพระเจ้าทันทีสำหรับการที่พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของเขาอีกครั้งหนึ่ง

\* ทีมงานแปลภาษาลาหู่ของแผนกวรรณกรรมของนาซารีนา ( Nazarene World Mission Literature)

นั่นเป็นทีมที่ปฏิบัติงานมากที่สุดในการแปลสื่อเป็นภาษาลาหู่ในปัจจุบัน ได้มีการเขียนหรือแปลมากกว่า 30 เล่มนับแต่ปี 1998

## (2) การทำงานหนักและความเชื่อที่เคลื่อนไหว

ดาเนียลได้รับความลำบากในขณะที่เรียนที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมจากก

ารที่ :

- เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนนี้เขียนขึ้นสำหรับนักศึกษาที่อายุมากกว่าเขา
- ชั้นเรียนนี้ทำการสอนเป็นภาษาไทย (ภาษาที่ 2 ของเขา) และภาษาอังกฤษ (ภาษาที่ 3 ของเขา)
- อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่สอนโดยใช้ภาษาที่ 2 ของ *ผู้สอน*
- ในห้องสมุดไม่มีหนังสือที่เขียนเป็นภาษาลาหู่ ซึ่งเป็นภาษาบ้านเกิดของเขา
- ดาเนียลได้พบว่าภาษาไทยมีคำศัพท์ที่เฉพาะเจาะจงมากสำหรับการบอกถึงความคิดที่หลากหลายมากกว่าภาษาของเขา คือ ภาษาลาหู่ อาจารย์ผู้สอนอาจจะสอนว่า พระเยซูทรง “ไถ” ความบาปของเรา

แทนที่จะบอกว่า “ไถ” แก่นักศึกษา!

ด้วยความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นได้เมื่อผู้สอนพยายามสื่อสารด้วยภาษาที่เป็นภาษาที่สองหรือภาษาที่สาม

หลังจาก 3 ปีที่ของการศึกษาพระคัมภีร์เป็นภาษาไทยที่เชียงใหม่ ดาเนียลได้สมัครเข้าเรียนที่

วิทยาลัยพระคริสตธรรมนาซารีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANBC)

ดาเนียลจบการศึกษาในปี 2001

ดาเนียลก็ได้เข้าไปมีส่วนรับผิดชอบในการเดินทางไปยังหมู่บ้านในชนบทในทางตอนเหนือของประเทศไทยเพื่อจัดการฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับ *พระเยซู*

ในระหว่างการเดินทางอันเชื่องช้าผ่านหมู่บ้านบนภูเขา

ดาเนียลก็ได้รับข่าวว่าพ่อของเขาอนโกล์สิ้นลมอยู่ที่โรงพยาบาล

ทั้งการเดินทางของดาเนียลไปโรงพยาบาลที่แสนจะลำบาก

อาการที่ทรุดลงของพ่อหมายถึงการที่ดาเนียลจะไม่ได้มีโอกาสพูดแม้แต่คำคำเดียวกับพ่อก่อนที่ท่านจะสิ้นลมหายใจ

ดาเนียลกลัวว่าในระหว่างการเดินทางนี้เขาจะพลาดสิ่งที่สำคัญไป

การรับใช้พระเจ้าจะต้องเสียราคาแพงเพียงนี้เชียวหรือ?

ดาเนียลถามแม่ของเขาว่า “พ่อดีค่าสุดท้ายพูดถึงผมหรือเปล่า?”

“พ่อต้องการให้ลูกรับใช้พระเจ้า”

แม่ของดาเนียลได้ให้ความเชื่อมั่นแก่ดาเนียล

หัวใจของดาเนียลเปี่ยมไปด้วยความยินดีจากการที่พ่อเขาได้เห็นด้วยในการรับใช้พระเจ้าของเขา

ในเวลาเดียวกันนั่นเอง

ดาเนียลก็ตระหนักว่าเขามีความรับผิดชอบใหม่ที่เพิ่มขึ้นที่มีต่อครอบครัว

เขาจะทำหน้าที่แทนพ่อในการดูแลบรรดาน้องชายและน้องสาวได้อย่างไร?

เขาจะส่งน้อง ๆ ในเข้าเรียนได้อย่างไร?

เขาจึงได้นำความกระวนกระวายนี้ทูลต่อพระเจ้า “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดดูแลครอบครัวของข้าพเจ้า ให้พวกเขาที่จะมีความเป็นที่ยุติ และขอทรงจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นให้แก่พวกเขาด้วย”

พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานด้วยการให้บรรดาคริสเตียนจัดหาสิ่งของที่จำเป็นให้แก่บรรดาพี่น้องของดาเนียลเพื่อที่พวกเขาจะได้ศึกษาจนจบ

### (3) การรักษาสมฤตยธรรมที่มิต่อครอบครัวและงานพันธกิจ

ปัจจุบันดาเนียลเป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรนาซารีน ในหนึ่งสัปดาห์ ดาเนียลจะนำการนมัสการในเย็นวันพุธ, สอนอ่านและเขียนภาษาลาหู่

ซึ่งมีคนทุกวัยเรียนร่วมกัน, สอนชั้นเรียนพระคัมภีร์,

และสอนชั้นเรียนวิชาสำรวจพระคัมภีร์เดิม เช่นเดียวกับ

วิชาการเทศนาให้แก่ศิษยาภิบาลในหมู่บ้าน อีกทั้ง

ดาเนียลยังมีหน้าที่ในองค์การบริหารภาคเหนือของประเทศไทยด้วย

ซึ่งรวมถึงการเป็นเลขานุการองค์การฯ, ประธานรวีประจำองค์การบริหารฯ ,

และเป็นกรรมการบ้านพักเด็กสาวเขาที่แม่แดง

นอกจากนั้นดาเนียลยังรับผิดชอบอย่างดีในฐานะการเป็นสามีของคุณศรีวิมล และเป็นพ่อของลูกในวัยอนุบาล คือ บอมเบย์ และ ทาทาน

ภรรยาของดาเนียลจบการศึกษาจากโรงเรียนแม่แดง และก่อนที่ลูกสาวตัวน้อย คือ ทาทาน จะคลอดนั้น

คุณศรีวิมลก็ได้เรียนที่ศูนย์การเรียนภาคขยายของวิทยาลัยพระคริสตธรรมนาซารีนตะวันออกเฉียงใต้

คุณศรีวิมลจะต้องรักษาสมฤตยธรรมในการทำหน้าที่เป็นทั้งแม่และผู้ดูแลครอบครัว กับความรับผิดชอบของการเป็นนักศึกษา

เมื่อวิชาที่เปิดสอนนั้นเป็นไปตามหลักสูตร มีหลายวิชาที่จะต้องเรียนในช่วง สัปดาห์ที่ 6 ถึงสัปดาห์ที่ 8 เมื่อเธอสามารถพาลูก ๆ

ของเธอและอยู่บ้านเด็กสาวเขาแม่แดง บางครั้ง บอมเบย์ก็จะนั่งอยู่ข้าง ๆ

เธอในขณะที่เธอกำลังเรียนอยู่ในชั้นเรียน

ส่วนดาเนียลถึงแม่จะมีงานยุ่งในหมู่บ้าน

ก็ยังคงยืนยันที่จะหาเวลาที่จะอยู่ร่วมกันกับครอบครัวในช่วงที่คุณศรีวิมลยังเรียน

อยู่ที่แม่แดง ความรับผิดชอบต่อครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขา

และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเขาที่จะต้องรักษาสมฤตยธรรมในความรับผิดชอบต่าง ๆ

ที่เขาต้องดูแล

### ความท้าทายของการสอนและจัดการบริหารในการศึกษาที่ข้ามวัฒนธรรม

บรรดาผู้สอนและผู้จัดการบริหารในพื้นที่ส่วนใหญ่ในโลกนั้นยังคงมีสิ่งที่ทำทนายในการศึกษาศาสตร์  
บางประเทศที่มั่งคั่งก็ต้องการหลักสูตรทางวิชาการที่เป็นไปตามกฎข้อบังคับของรัฐบาลซึ่งกำหนดให้ที่สาธารณะและสถานศึกษาที่จะมีการทำประกันหนี้สิน -- มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงในการบำรุงรักษาอาคาร  
จากภาระทางการเงินที่เพิ่มขึ้นนี้  
ศูนย์การศึกษาศาสตร์จะต้องทำตามเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือซึ่งในสำหรับบางพื้นที่ในโลกนั้นกลับต้องการเจ้าหน้าที่ในการบริหารมากกว่าความเป็นไปทางการเงิน

บรูซ อัลเดอร์ ผู้ประสานงานกลยุทธ์ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และประธานของวิทยาลัยศาสตร์ในบริสเบน ออสเตรเลีย มีประสบการณ์เช่นเดียวกันนี้เมื่อเขากำลังมองหาความเชื่อถือจากนานาชาติบ่อยครั้งที่กระบวนการนี้ต้องการการวางแผนที่รัดกุมในหลักสูตรวิชาและการเลือกอาจารย์ผู้สอนที่มีการรับรอง  
การเลือกหนังสือที่ใช้ในการเรียนก็เป็นสิ่งที่ยาก หนังสือหลายเล่มที่สอนเกี่ยวกับหลักข้อเชื่อนั้นก็ได้รับการตีพิมพ์เมื่อหลายปีมาแล้ว  
หนังสือเหล่านี้เขียนประเด็นซึ่งมีความหมายแก่เฉพาะคนที่อยู่ในทางอเมริกาตอนเหนือเท่านั้น  
ตัวอย่างที่น่าเสนอก็คือกลับดูคลุมเครือมากกว่าจะเป็นแนวคิดที่ชัดเจนสำหรับพื้นที่อื่น ๆ ของโลก การจัดหาผู้สอนนั้นก็เป็นการที่ซับซ้อนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในลักษณะสอนบางวิชาหรือเต็มเวลาก็ตาม  
ผู้สอนจำเป็นที่จะต้องได้รับการรับรองเช่นเดียวกับมีเวลาที่เพียงพอในการเตรียมเอกสารการเดินทางและอาจจะต้องย้ายครอบครัวมาด้วย หากจำเป็น  
การทำให้ความเชื่อถือและสิ่งจำเป็นสำหรับผู้สอนนั้นอาจจะใช้เวลา 6-12 เดือนในการวางแผนก่อนที่จะเริ่มมีการเปิดสอนในวิชาใหม่นั้น

เคนท์ เพลตัน

ผู้อำนวยการของวิทยาลัยพระคริสตธรรมนาซารีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้ช่วยผู้ประสานงานกลยุทธ์ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
รู้ว่าในบางแห่ง  
การสอนศาสตร์นั้นจะถูกสอนด้วยภาษาอื่นมากกว่าภาษาอังกฤษ  
การวางแผนหลักสูตรและการเลือกผู้สอนนั้นอาจกลายเป็นส่วนที่ยากเนื่องจากอุปสรรคในเรื่องของภาษา  
มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายในการเลือกหนังสือที่เหมาะสมและอยู่ในหลักข้อเชื่อเพียง



เพื่อให้รู้ว่ายังไม่มีหนังสือเล่มใดที่แปลออกมาเป็นภาษาของผู้เรียนเลย  
ผู้สอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ยังต้องการล่ามแปลที่สามารถแปลแนวคิด  
ทางศาสนศาสตร์ได้อย่างชัดเจนถูกต้องด้วย  
ผู้พูดภาษาท้องถิ่นนั้นอาจจะขาดประสบการณ์หรือความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาข  
องวิชา

ไม่ว่าจะเป็นการสอนในเมืองใหญ่ หรือในหมู่บ้านเล็ก  
สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในด้านการศึกษาศาสนศาสตร์ของประเทศใหม่เหล่านี้  
คือการฝึกผู้นำคริสตจักรท้องถิ่นและคณะอาจารย์ในพื้นที่  
ผู้ให้การศึกษาเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องสามารถเขียนและอภิปรายประเด็นทางศาส  
นศาสตร์, พระคัมภีร์,  
และงานพันธกิจตามบริบทของแต่ละวัฒนธรรมซึ่งซับซ้อนได้ ในบางแห่ง  
การฝึกอบรมนี้สามารถเป็นไปได้จากการร่วมมือกับกลุ่มอื่นที่เข้ามาในประเทศนี้  
น ๆ ยาวนานกว่า แต่ในที่อื่น ๆ

คริสตจักรนาซารีนสามารถริเริ่มการเติบโตของการฝึกอบรมในทุกระดับได้ –  
จากการพัฒนาด้านการเป็นผู้นำในคริสตจักรท้องถิ่นเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษา  
ที่มีวุฒิการศึกษา

### **การนำเสนอ : “บันไดแห่งการเรียนรู้”**

#### **สิ่งที่ต้องเตรียมและนำเสนอ**

ให้ใช้บันไดสำหรับเป็นอุปกรณ์ในการสอน  
ทำป้ายที่เขียนปัญหาตามรายการที่อยู่ในหัวข้อ  
“สิ่งที่ปัญหาในการศึกษาที่มีลักษณะของการข้ามวัฒนธรรม”

จากเบื้องหลังบทเรียน ซึ่งรวมถึง :

การเรียนโดยใช้ภาษาที่สองหรือภาษาที่สาม,  
การรักษาสมดุลในความรับผิดชอบต่อครอบครัวและการศึกษา,  
การสอนโดยใช้ภาษาที่สอง, และการหาทุนเพื่อการได้รับการยอมรับ

เลือกคนที่น่าสนใจด้วยความตื่นเต้นมาช่วยในการนำเสนอสิ่งที่เป็นปัญหา  
ให้ผู้นำเสนอแต่ละคนวางป้ายไว้ในแต่ละขั้นบันไดเพื่ออธิบายถึงอุปสรรคปัญหา  
ที่พวกเขาจะมากล่าวแบ่งปัน แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มอธิษฐานกลุ่มเล็ก ๆ

#### **ทางเลือก : “นี่คือการปฏิบัติที่สมดุล”**

บทเรียนนี้ได้เน้นในด้านต่าง ๆ  
ของชีวิตที่ต้องการความสมดุลในการเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ข้ามวัฒนธรรม

ขอบางคนที่สามารถทำการรักษาสมดุลในด้านต่าง ๆ มาเพื่อช่วยคุณ – ไม่ว่าจะเป็น นักยิมนาสติกที่สามารถยืนบนกระดานทรงตัว, คนที่สามารถเลี้ยงช้อนบนจมูก, คนที่สามารถยืนขาเดียวได้เป็นเวลานาน, คนที่สามารถหมุนจานหรือลูกบอลสองมือพร้อมกันได้, หรือบางคนที่สามารถเลี้ยงสมดุลได้ เป็นต้น

ขอให้เขาเหล่านั้นช่วยในการนำเสนอบทเรียน

ให้คนเหล่านั้นที่สามารถทำสมดุลกับสิ่งของได้มายืนด้านหน้าห้องถามที่ประชุมว่า “มีใครบอกได้หรือไม่ว่า คนที่ยืนอยู่นี้มีอะไรที่เหมือนกัน?” หลังจากที่ได้เฉลยแล้วก็ให้แต่ละคนทำการแสดงการทำสมดุลตามที่ได้เตรียมไว้ แต่ละคนจะนำเสนอคนละเล็กน้อยจากเบื้องหลังบทเรียน การบอกเกี่ยวกับสิ่งที่ท้าทายในการศึกษาซึ่งจะต้องได้รับการทำให้สมดุล หากผู้นำเสนอสามารถทำการนำเสนอในขณะที่กำลังทำการรักษาสมดุลสิ่งของ อยู่ก็จะดียิ่ง!

*การเพิ่มความแตกต่าง :*

จัดเรียงสิ่งของที่ไม่เท่ากันซึ่งอาจจะทำให้สมดุลได้หากระมัดระวังในการวางหรือช้อนกัน

เพิ่มด้วยการให้กระดาษแผ่นใหญ่ที่มีรายการของสิ่งที่เป็นปัญหาท้าทายในการศึกษา ในขณะที่แต่ละคนได้นำเสนอปัญหาท้าทายนี้

ให้พวกเขาเพิ่มสิ่งของช้อนขึ้นไป

กลุ่มของคุณจะล้นมากเมื่อเวลาที่คุณนำเสนอเสร็จแล้วทำการวางสิ่งของช้อนต่อข้างบนอีก

## การตอบสนอง

- มีส่วนในการถวายเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพระคัมภีร์ **NMI** ทุนการศึกษานี้ช่วยนักศึกษาที่มีความจำเป็นในการเข้าศึกษาในโรงเรียนศาสนาคริสต์ เพื่อที่พวกเขาจะได้สำเร็จการศึกษาโดยที่ไม่มีหนี้สิน
- ถวายทรัพย์เพื่อโครงการ “หนังสือสำหรับศิษยาภิบาล” ซึ่งใช้เพื่อการพัฒนาแหล่งข้อมูล (Wesleyan Holiness resources) สำหรับศิษยาภิบาลในภาษาของพวกเขาเอง
- ติดต่อกรรมการด้านการศึกษานานาชาติ (International Board of Education) และสอบถามเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา

- ติดต่อหนังสือในส่วนของพันธกิจ (World Mission Literature Department) ที่ศูนย์พันธกิจสากลนาซาเร็น (Nazarene Global Ministry Center) และหาว่ามีหนังสือเล่มใดที่เป็นที่ต้องการ แล้วถวายหนังสือที่ต้องการนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ใช้แล้วหรือหนังสือใหม่ก็ได้
-

## บทที่ 9

# ชนะใจพวกเขา, ปลุกพวกเขา, สร้างพวกเขาให้เติบโต สิ่งท้าทายในการทำให้คริสตจักรเติบโต

เด็บบี ฮ็อฟเฟอร์เบิร์ท

### จุดประสงค์

เพื่อเข้าใจถึงความล้นเหลือของพระเจ้าในการช่วยเหลือให้คริสตจักรเติบโต เช่นเดียวกับผู้คนในแคมป์นัส ประเทศบราซิล ที่ได้สร้างคริสตจักรใหม่และจุดประกายงานพันธกิจใหม่โดยการนำของ อากุยกา วัลวัสโซรา (Aguar Valvassoura)

### เนื้อหาบทเรียน

#### บทนำ

ที่ตั้งของประเทศบราซิล : ตะวันออกเฉียงใต้ในทวีปอเมริกาใต้ มีชายแดนติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกในทางตะวันออก ประเทศบราซิลมีชายแดนติดต่อกับทุกประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ยกเว้น ชิลี และเอกวาดอร์

*เมืองหลวง* : บราซิลล่า มีประชากร 4 ล้านคน

*ขนาดของประเทศ* : 3.3 ล้านตารางไมล์ ;  
มีขนาดพื้นที่และประชากรมากเป็นอันดับ 5 ของโลก

*กลุ่มชน* :

- 54 เปอร์เซ็นต์ (95 ล้านคน) -- มีเชื้อสายมาจากยุโรป
- 45 เปอร์เซ็นต์ (80 ล้านคน) – ลูกหลานของชาวแอฟริกัน
- น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ (700,000 คน) – ชาวอินเดียนแดงในแถบลุ่มแม่น้ำอะเมซอน

*ศาสนา* :

- 73.6 เปอร์เซ็นต์ – โรมันคาทอลิก (แต่เพียงในนาม)
- 15.4 เปอร์เซ็นต์ – โปรเตสแตนต์

- 1.3 เปอร์เซนต์ – เชื้อเรื่องวิญญาณ
- 0.3 เปอร์เซนต์ – บันตฺ/วุด
- 1.8 เปอร์เซนต์ – อื่น ๆ

*ภาษา:* ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการ;  
ประเทศบราซิลประกาศเอกราชเป็นทางการจากโปรตุเกสในวันที่ 7  
กันยายน 1822 นอกจากนั้นยังมีการใช้ภาษาสเปน, ภาษาอังกฤษ,  
และภาษาฝรั่งเศสด้วย

### คริสตจักรนารีน

เข้าไปในประเทศบราซิลในปี 1958  
สถิติ

- จำนวนเขต : 15
- จำนวนคริสตจักร : 257
- จำนวนสมาชิก : 63,586
- ผู้ปกครองที่ได้รับการแต่งตั้ง : 217
- ผู้รับใช้ที่ได้รับอนุญาต : 344

เมื่อพูดถึง “กาแฟ” คุณจะคิดถึงประเทศอะไร? โคลัมเบียหรือ?

ให้เดาอีกครั้ง! *บราซิล* เป็นประเทศที่ส่งออกกาแฟมากที่สุดในโลก

เมื่อได้ยินเกี่ยวกับ “ฟุตบอลโลก”

ชื่อประเทศอะไรที่ผุดขึ้นมาในหัวของคุณ? น่าจะเป็น *บราซิล* ใช่ไหม?

เมื่อพูดถึงคริสตจักรนารีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกละ ก็คิดถึง บราซิล!

มีสมาชิกทั้งหมด 7,150 คน คริสตจักร Campinas Central

ในเมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล เป็นคริสตจักรนารีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

### คริสตจักรแคมป์นัส – คริสตจักรแม่

ศิษยาภิบาลอากุยอา วัลวัสโซรา (Aguiar Valvassoura)

เป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรแห่งนี้มากกว่า 27 ปี

ซึ่งเป็นช่วงที่คริสตจักรเติบโตจากสมาชิก 300 คน เป็น 7,000 คน

มีการจัดประชุมนมัสการออนไลน์และออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุในกว่า 98

เมือง, การประกาศในมหาวิทยาลัย, และการประกาศข้างถนน

เหล่านี้เป็นตัวอย่างงานพันธกิจกว่า 40

พันธกิจที่ได้รับการสนับสนุนโดยสมาชิกในคริสตจักร คริสตจักรนี้ใช้หัวข้อว่า “ครอบครัวท่านคือความใส่ใจของเรา”

คริสตจักรแคมป์นัสทำงานพันธกิจเพื่อเข้าถึงความต้องการของสมาชิก แต่ก็ได้นั้นเรื่องของการเข้าถึงทั้งชาย, หญิง, และเด็ก ด้วยพระกิตติคุณ

ศิษยาภิบาลวัลลวส์โซราได้พบว่า

วิธีที่ดีที่สุดในการประกาศก็คือการสร้างคริสตจักรใหม่ จากการที่ได้พยายาม “หลายร้อยวิธี” เพื่อนำพระกิตติคุณไปยังผู้ที่หลงหาย

ท่านพบว่ารายการและวิธีการต่าง ๆ ได้ประสบความสำเร็จเพียงบางส่วน แต่เขากล่าวว่าหากไม่มีการเริ่มตั้งคริสตจักรใหม่

“คุณจะไม่ทำอะไรที่จะลงมือกระทำเลย” หลายปีที่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นว่า

ในแต่ละครั้งเมื่อคริสตจักรท้องถิ่นได้สร้างคริสตจักรแห่งใหม่ หรือ มีส่วนในการช่วยสร้างคริสตจักรแห่งใหม่นั้น

ก็เป็นเหมือนตัวแทนของอาณาจักรที่ยั่งยืนของพระเจ้าที่ได้ถูกนำมาวางในวัฒนธรรม ในบริเวณนั้นจึงกลายเป็นพื้นที่แห่งการนำวิญญาณ

เขาไม่ได้เชื่อหรือสอนว่า การสร้างคริสตจักรใหม่เป็น เพียงวิธีการเดียวในการประกาศ แต่เขาได้พบว่ามันเป็นวิธีการ *ที่ดีที่สุด* ในการประกาศ

ศิษยาภิบาลวัลลวส์โซรา รู้สึกว่าการสร้างคริสตจักรแห่งใหม่นั้นเป็นการกระทำที่สำคัญที่สุดที่คริสตจักรท้องถิ่นสามารถทำได้

วงจรของกระบวนการเป็นดังนี้ : คริสตจักรหนึ่งสร้างอีกคริสตจักรหนึ่ง, แล้วคริสตจักรใหม่นั้นก็สร้างคริสตจักร,

และในที่สุดคริสตจักรใหม่นั้นก็จะช่วยสร้างขึ้นอีกคริสตจักรหนึ่ง ดังนั้น คริสตจักรแคมป์นัสได้สร้างคริสตจักรมาแล้วกว่า 24 คริสตจักร

และมีส่วนในการสร้างกว่า 30 แห่ง

หากจะถามว่าเขากังวลเกี่ยวกับการสูญเสียสมาชิกให้แก่คริสตจักรใหม่หรือไม่ ศิษยาภิบาลวัลลวส์โซรากล่าวว่า “ไม่เลย เราได้ ให้ สมาชิก

ในฐานะที่เป็นคริสตจักรแม่ นั่นเป็นสิ่งที่แม่ทำ— แม่เป็นผู้ให้ และไม่รับพร้อมที่จะให้ ทุกครั้งที่เราสร้างคริสตจักรในเมือง เรามีสมาชิกที่ออกไป 50,

80, หรือ 100 คน แต่เราได้สมาชิกเพิ่ม 1,000 ในแต่ละปี ดังนั้น

เป็นเหมือนการถวายเป็นสิบลดสมาชิก ซึ่งเป็นไปตามพระคัมภีร์ในการถวายเป็นสิบลด พวกเขาได้ช่วยคริสตจักรใหม่หลายอย่าง

บางครั้งเราช่วยพวกเขาในการซื้ออุปกรณ์ หลาย ๆ

ครึ่งเราช่วยพวกเขาในกระบวนการก่อสร้างหรือวัสดุก่อสร้างที่จำเป็น  
นี่เป็นส่วนทั้งสิ้นของสิ่งที่ใช้ในการสร้างคริสตจักรใหม่”

มีโปรแกรมการออกทำงานพันธกิจข้างนอกและพันธกิจใหม่ ๆ  
ที่จัดขึ้นโดยคริสตจักรแคมป์เนสนั้นเป็นเช่นกับการตอบสนองต่อความต้องการนี้  
นได้ประจักษ์แก่บรรดาเพื่อนบ้านในเซาเปาโล ที่ไร่บ้าน ANA (Nazarene  
Association of Assistance) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1985 เพื่อดูแลเด็กปัจจุบัน  
มีเด็กวัยรุ่นกว่า 250 คนที่มีพื้นเพที่ถูกดูหมิ่นหรือถูกทอดทิ้งนั้นได้รับความรัก,  
การหนุนใจ, อาหาร, การดูแลสุขภาพ,

และการสอนเรื่องพระเจ้าในการสร้างและดูแลของ Campinas Central  
Nazarenes รัฐบาลประเทศบราซิลได้ยกย่อง ANA

จากการที่ทำงานเพื่อชุมชนอยู่บ่อยครั้ง

ในช่วงตลอดเกือบ 27 ปี ดร.อาภุยา  
วัลวัสโซราได้นำคริสตจักรแคมป์เนสในเมืองเซาเปาโลเป็นอย่างดี ส่วนภรรยา

ลูเซียก็ได้นำการพัฒนาแก่ Excola Jaime Kratz (โรงเรียน James Kratz  
ซึ่งตั้งชื่อตามมิชชันนารี เจมส์ คราสซ์)

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนในระดับมัธยมศึกษาซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อ 15 ที่ผ่านมา  
ได้ถูกจัดวางให้อยู่ในระดับท็อป 10 ของเมืองที่มีประชากร 1.2 ล้านคน  
เป็นที่ยอมรับในด้านวิชาการ มีผู้ที่สมัครเข้าเรียนในปี 2006 กว่า 1,000 คน

ทั้ง Escola Jaime Kratz และ ANA

ได้เป็นที่ยกย่องนับถือในเมืองนี้อย่างมาก

เมื่อไม่นานมานี้เอง

คริสตจักรแคมป์เนสได้ถวายที่ดินซึ่งจะใช้ในการทำการสร้างสถาบันการศึกษาแ  
ห่งใหม่ในระดับที่สูงขึ้นไปอีก นั่นคือ วิทยาลัยนาซารีนในบราซิล (Brazil

Nazarene College)

### **ดร. ลาสาโร อาภุยา วัลวัสโซรา**

อาภุยา วัลวัสโซรา และพี่น้องทั้ง 10  
นั้นเกิดในครอบครัวที่อพยพเข้ามาในตอนกลางของบราซิล เมื่อเขาอายุ 15  
อาภุยาก็ได้จากครอบครัวเกษตรกรกรรมเพื่อเข้าไปในเมือง

เขาฝันที่จะได้เรียนในระดับสูง, ได้เป็นแชมป์ฟุตบอล, และร่ำรวย  
อาภุยาเริ่มการเรียนในด้านการศึกษาและธุรกิจ

เขาอยู่ห่างไกลจากครอบครัว—ห่างไกลจากการควบคุมของพ่อ  
เขาได้เช่าบ้านของหญิงคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรนาซารีนที่ดั่งใหม่  
อาภุยาได้เข้าร่วมคริสตจักรโปรเตสแตนต์เป็นครั้งแรกในปี 1963  
ซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เลย  
การร้องเพลงนมัสการและการอธิษฐานอย่างเร่าร้อนต่อพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดูเห  
มือนเขาจะไม่เคยพบเจอมาก่อน 6 เดือนต่อมา อาภุยาในวัย 17  
ปีได้ต้อนรับพระเยซูที่ค่ายของนาซารีน ในเวลาต่อมา  
ในการประชุมอธิษฐานโต้รุ่งในคืนวันเสาร์  
พระเจ้าได้เติมเต็มเขาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  
พระเจ้าได้ทรงเรียกเขาเข้าสู่งานพันธกิจ  
เขาเป็นคนแรกในครอบครัวคาทอลิกที่เป็นโปรเตสแตนต์  
ถึงแม้ว่าบรรดาญาติจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในชีวิตของเขา  
และได้ฟังคำพยานในพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ตาม  
บรรดาญาติก็ยังไม่พอใจเป็นอย่างมาก  
อาภุยาได้แต่งงานกับ ลูเซีย หญิงสาวที่มาจากคริสตจักรนิโกลีโปลิส เกือบ  
40 ปีที่ผ่านมา  
ศิษยาภิบาลวัลวัลโซรายังคงชื่นชมในสติปัญญาและการไวต่อความรู้สึกของลู  
เซีย และได้กล่าวว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขา

## มิชชันนารีที่เป็นแบบอย่าง

ในปี 1964 จิม  
คราท์ซ์ได้เป็นศิษยาภิบาลใหม่ของคริสตจักรนาซารีนในแคมป์นัส  
เขาได้ทำพิธีบัพติศมาให้แก่อาภุยา วัลวัลโซร่า  
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกัน  
ศจ.คราท์ซ์มีผลต่อชีวิตของอาภุยาอย่างมากจากการที่เขาใช้เวลาในการสร้าง  
, อบรม, และสอนเด็กหนุ่มคนนี้ พ้นจากการเป็นทหารของจิม คราท์ซ์  
และความเป็นนักดนตรีที่มีระเบียบวินัยได้ช่วยให้มีการจัดการที่เป็นระเบียบและ  
ได้จัดระเบียบในชีวิตของอาภุยาด้วยเช่นกัน สามปีต่อมา ภายใต้การดูแลของ  
ศจ.คราท์ซ์  
อาภุยาได้มีส่วนในการสอนชั้นเรียนพระคัมภีร์ให้แก่ผู้เข้ามาชุมนุมในเมือง  
ริโอ เดอ จา เนโร  
การต่อต้านจากครอบครัวยังคงมีต่อไปจากการที่ไม่มีคนในครอบครัวของเขาเข้า  
มาร่วมในพิธีจบการศึกษาที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมนาซารีนเลย



ซัค เกตส์ และ บ็อบ คอลลินส์

ก็เป็นมิชชันนารีที่เป็นแบบอย่างคริสเตียนอย่างดีให้แก่อาภุยา  
ในช่วงเวลาที่เขาเป็นเด็ก อยู่ภายใต้การดูแลของ ดร.เกตส์ อาภุยา  
ได้เห็นบุคลิกของความสุภาพซึ่งเสริมชีวิตของเกตส์  
ศิษยาภิบาลวัลวัสโซรากล่าวว่า ไม่มีใครที่เขารู้จักที่จะปฏิบัติต่อคนด้วยความรัก  
และห่วงใยได้เท่ากับที่ ซัคเกตส์ได้ทำ

ศิษยาภิบาลอาภุยาได้กล่าวถึง บ็อบ คอลลินส์ว่า “บ็อบ  
คอลลินส์มีใจที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่าใคร ๆ ที่ข้าพเจ้ารู้จัก  
ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินคำวิจารณ์ใด ๆ จากเขาเลย  
ไม่แม้แต่คำที่บิดเบือนหรือคำด่าทอลบเลย”  
จากอิทธิพลของมิชชันนารีทั้งสามนี้เองที่ได้ปั้นแต่งชีวิตให้แก่ศิษยาภิบาลซึ่งทำ  
ให้เขาได้ให้คำปรึกษาแก่บรรดาคนที่อยู่ภายใต้เขา

## เส้นทางการเพิ่มพูนในงานพันธกิจของ ดร.วัลวัสโซรา

จากการทำงานพันธกิจของ ศจ.วัลวัสโซราในเมืองริโอ  
คนหนุ่มกว่าร้อยคนได้รับความรอดและได้รับการทรงเรียกในการรับใช้เต็มเวลา  
ปัจจุบัน มีบางคนที่ย้ายที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมที่เมืองแคมป์นัส ส่วนคนอื่น ๆ  
ก็เป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรนอกประเทศบราซิล  
เด็กหนุ่มคนหนึ่งได้รับความรอดที่เมืองริโอ คือ เกร์ลโด นูนส์  
ดร.นูนส์เป็นประธานผู้ก่อตั้งวิทยาลัยนาซารีนในบราซิลแห่งใหม่

จากการที่ศิษยาภิบาลอาภุยาได้ให้เจ้าหน้าที่คริสตจักรมีส่วนในงานของ  
คริสตจักร เขาได้เป็นที่ปรึกษาและให้การอบรมสั่งสอนพวกเขา  
ด้วยประสบการณ์ที่เคยมีกับ เจมส์ คราท์

ศิษยาภิบาลอาภุยาไม่ได้ทำเพียงแต่สอนเท่านั้น  
แต่เขาแสดงให้เห็นให้ผู้ช่วยได้ว่าจะรับใช้พระเจ้าได้อย่างไร

เขาได้ให้วางใจพวกเขาและมอบหมายความรับผิดชอบให้ “ถ้าเป็น จิมส์

คราท์ จะบอกว่า ‘ไปทำเลย’ แล้วเขาก็จะช่วยเหลือคุณให้ทำให้ถูกต้อง”  
และด้วยการกระทำเดียวกันนั้น ศิษยาภิบาลอาภุยาได้ฝึกผู้นำในทุกระดับ  
บรรดาเจ้าหน้าที่คริสตจักรส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรใหญ่  
และสนับสนุนผู้นำในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย

เมื่อได้รับเชิญให้รับผิดชอบในตำแหน่งผู้ดูแลองค์การบริหารฯในประเทศ  
บราซิล

ศิษยาภิบาลวัลวัสโซราก็ตกลงโดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะสามารถรับผิดชอบในฐานะ  
ศิษยาภิบาลได้ต่อไป เขาได้รับใช้ทั้งการเป็นผู้ดูแลองค์การบริหารฯ

และศิษยาภิบาลเป็นเวลากว่า 16 ปี ในช่วงเวลา 10 ปี เขาได้จัดพบปะกับบรรดาศิษยาภิบาลที่อยู่ในองค์การฯ นั้นทุกสัปดาห์ บรรดาศิษยาภิบาลได้พูดคุย, แลกเปลี่ยนความคิด, และฟังศิษยาภิบาล วัลวัสโซราที่พูดถึงงานพันธกิจในถ้อยคำของพระเจ้าแก่พวกเขา โดยปกติ ศิษยาภิบาลหลายคนจะอยู่หลังจากการเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อพูดคุยเป็นส่วนตัวกับผู้นำฝ่ายวิญญาณของเขา ผลที่ตามมาคือ การมีทีมศิษยาภิบาลที่เข้มแข็งในองค์การฯ มหาวิทยาลัยพอยท์ โลมา นาซารีน (Point Loma Nazarene) ได้มอบปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ วัลวัสโซรา แต่ วัลวัสโซราต้องการให้เรียกเขาว่า “ศิษยาภิบาล” มากกว่า

เขาได้รับใช้ในหลาย ๆ ด้าน เขาเป็นผู้ดูแลเขต Brazil Sudeste Paulista, บริหารดูแลในเขต และเป็นกรรมการกรรมการทั่วไป

### **การนำเสนอ : “อายุอา วัลวัสโซรา คือใคร?”**

#### **สิ่งที่ต้องเตรียมและนำเสนอ**

นำเสนอบทเรียนนี้ในลักษณะของการจัดการสัมภาษณ์ศิษยาภิบาลอายุอา วัลวัสโซราและภรรยา ลูเซีย หัวข้อในแต่ละหัวข้อย่อมนั้นสามารถเป็นคำถาม เช่น “คริสตจักรแม่” คืออะไร?

มีอะไรเกิดขึ้นกับคริสตจักรแคมป์นัสในการขยายพระกิตติคุณออกไป?

ขอคนที่จะเป็นผู้สัมภาษณ์ และเป็นศิษยาภิบาลอายุอา ให้สำเนาของคำถามและคำตอบ (จากเนื้อหาในเบื้องหลังบทเรียน) ก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะได้คุ้นเคย

การจัดฉากสามารถทำเป็นห้องถ่ายทอดโทรทัศน์ที่ป้ายที่บอกชื่อช่อง, ชื่อสถานี, และชื่อรายการ มีเก้าอี้ 3 ตัว, โต๊ะ, และไมโครโฟน ถ้ามีคนถือกล้องถ่ายด้วยก็จะเป็นการเพิ่มบรรยากาศขึ้นอีก

#### **การตอบสนอง**

- อธิษฐานเพื่อศิษยาภิบาลอายุอา วัลวัสโซราและภรรยา ลูเซีย สำหรับการทำงานในบราซิลในมุมมองใหม่ของการจัดการบริหารนี้
- อธิษฐานเพื่อคริสตจักรแคมป์นัส เพื่อการที่พันธกิจที่เข้าถึงความต้องการของครอบครัวและผู้คนที่เดินเข้ามาในคริสตจักรในแต่ละสัปดาห์

- อธิษฐานเพื่อวิทยาลัยนาซารีนในบราซิล ที่จะเปิดทำการปีแรก
- ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัยแห่งนี้

เขียนอีเมลถึง [dhofferbert@fnb.com.br](mailto:dhofferbert@fnb.com.br)

- เขียนถึง ฮอฟเฟอร์เบิร์ต ที่อยู่ที่วิทยาลัยนาซารีนในบราซิล เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพาทีมงานและเป็นพยานที่จะไปช่วยในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้
  - จดจำที่จะอธิษฐานเพื่อประเทศบราซิลทุกครั้งที่คุณดื่มกาแฟ
  - อาสาเป็นครูสอนในแผนกรวิฯ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับบรรดาเด็กในคริสตจักรของคุณ
  - อธิษฐานเพื่อมิชชันนารีทั่วโลก ที่พระเจ้าจะทรงมอบอำนาจให้พวกเขาที่จะเป็นแบบอย่างที่เกิดขึ้นและเป็นที่ยอมรับแก่ผู้คนที่พวกเขาทำงานพันธกิจด้วย
-

# บทที่ 10

## การก่อสร้างสุสานพันธกิจ

จอห์น วิลค็อกส์

### จุดประสงค์

เพื่อรู้จักประวัติศาสตร์และเงินสนับสนุนอันยาวนานของเงินเพื่อการสร้างคริสตจักร (อลาบัสเตอร์) และทีมอาสาสมัครเพื่อการก่อสร้างและการประกาศ (Work and Witness) ให้ดียิ่งขึ้น  
เพื่อกระตุ้นความปรารถนาที่จะมีส่วนในการถวายเพื่อการสร้างคริสตจักร(อลาบัสเตอร์) และ/หรือ การมีประสบการณ์ในการทำงานหรือเป็นพยาน

### เนื้อหาบทเรียน

#### บทนำ

เอลิซาเบธ เวนนัม เป็นคนที่พระเจ้าได้ทรงใช้เธอ  
ทำให้มีการถวายของอลาบัสเตอร์ในคริสตจักรนาซารีน

- 100 เปอร์เซ็นต์ของเงินถวายอลาบัสเตอร์นั้นใช้ในการก่อสร้างอาคาร
- กว่า 7,300 อาคารถูกก่อสร้างขึ้นด้วยเงินจากอลาบัสเตอร์ในช่วงเวลา 56 ปีที่ผ่านมา
- พระเจ้าทรงใช้ พอล กามิรท์เฟลเตอร์ในการนำทีมอาสาสมัครเพื่อการก่อสร้างและการประกาศ ( Work and Witness) สู่คริสตจักรนาซารีน
- ผู้คนมากกว่า 150,000 คนมีส่วนในการเดินทางกับทีมอาสาสมัครเพื่อการก่อสร้างและการประกาศ ( Work and Witness) นับแต่ปี 1974
- กว่า 5,000 ของการอุทิศทำงานอย่างหนักที่ซึ่งรับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนในทีมอาสาสมัครเพื่อการก่อสร้างและการประกาศ ( Work and Witness)
- คริสตจักรท้องถิ่นจะต้องจ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกเพื่อการส่งทีมอาสาสมัครเพื่อ

## การก่อสร้างและการประกาศ (Work and Witness) ที่เหมาะสมออกไป

### การถวายอลาบัสเตอร์ – เงินทุนเพื่อสิ่งจำเป็นในการก่อสร้าง

ในหลายหมู่บ้านและชุมชนทั่วโลก มีสิ่งก่อสร้างประเภทเดียวที่พบเห็นได้

– บ้าน ซึ่งผู้อาศัยใช้เป็นที่พักอาศัย

แต่ไม่มีอาคารเรียนหรือโรงพยาบาลหรือคริสตจักรที่ใช้ในการเรียน,

รักษาพยาบาล, และนมัสการ ในปี 1948

คริสตจักรนาซารีนได้เริ่มต้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้

เอลิซาเบธ เวนนัม

ได้รับเชิญให้มีส่วนในการช่วยกันพัฒนาพันธกิจผ่านทางเงินทุนที่มาจาก

Women's Foreign Missionary Society (WFMS ปัจจุบันคือ NMI

หรือพันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล)

เพื่อความต้องการในการก่อสร้างในงานพันธกิจในที่ต่าง ๆ

ระหว่างโดยสารรถยนต์ไฟเพื่อกลับจากการประชุมคณะกรรมการมายังบ้าน

พระเจ้าได้ทรงให้แนวคิดเกี่ยวกับ กล่องถวายเพื่อการสร้างคริสตจักร

(อลาบัสเตอร์) การถวายที่มาจากพระธรรมลูกา 7:37

ซึ่งได้บรรยายถึงการที่หญิงคนหนึ่ง “ถือผอบน้ำมันหอม (ภาษาอังกฤษใช้คำว่า

alabaster jar of perfume)

มายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์ร้องไห้ น้ำตาไหลเปียกพระบาทเอาผ

มเช็ดจุดพระบาทของพระองค์มากและเอาน้ำมันนั้นชโลม”

แผนของเธอก็คือการแจกจ่ายกล่องถวายอลาบัสเตอร์ให้แก่สมาชิกของ

WFMS แต่ละคนเพื่อให้มีส่วนในการอมถวาย

ในทุกเดือนกุมภาพันธ์และกันยายนกล่องถวายเหล่านี้จะถูกนำมาที่คริสตจักรเพื่

อ “เปิดกล่อง”

เงินถวายทั้งหมดที่ได้จะถูกใช้เพื่อการก่อสร้างอาคารในงานพันธกิจ

และ/หรือเพื่อซื้อที่ดินเพื่องานพันธกิจเท่านั้น

ไม่เคยมีแนวคิดใดที่ได้รับการยอมรับนำมาใช้อย่างกระตือรือร้นเท่ากับแนวคิด

นี้ “ยอมทิ้งสิ่งที่ต้องการเพื่อสิ่งที่จำเป็น”

เป็นสโลแกนของการถวายเพื่อการสร้างคริสตจักร (อลาบัสเตอร์) และใน 1

ปีแรกนั้นก็มียกถวายถึง 63,998\$

นับแต่ปี 1949 ได้มีการถวายอลาบัสเตอร์กว่า 112 แห่ง บ่อยครั้งที่คริสตจักรท้องถิ่นจะเตรียมกล่องสี่เหลี่ยมไว้ตามสถานที่สาธารณะของ นานาชาลินที่ซึ่งผู้คนจะมีส่วนในการถวายทั้งเหรียญและธนบัตรเพื่อการก่อสร้าง เปีนพิเศษ เงินที่ได้จากการถวายนี้จะใช้ในการซื้อที่ดิน และ/หรือ ก่อสร้างคริสตจักร, โรงเรียน, โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ประสานงาน, ที่พักศิษยาภิบาล, พลับพลา, วิทยาลัยพระคริสตธรรม, สถานที่จัดค่าย, และบ้านพักมิชชันนารี กว่า 149 ประเทศ นั้นหมายถึงมีโครงการเฉลี่ย 2.5 โครงการในทุก ๆ สัปดาห์ตลอด 56 ปี!

บางทีคุณบางคนอาจจะกำลังนั่งหรือยืนอยู่ในอาคารที่ได้รับการสร้างจากเงินถว ยของอลาบัสเตอร์ก็เป็นได้

ที่มาดากัสการ์และโมซัมบิก มีการ “ถวายตบโต๊ะ” เพื่ออลาบัสเตอร์ ในขณะที่ผู้คนเอาเงินถวายออกจากกล่องของพวกเขาที่ด้านหน้า พวกเขา ก็จะตบโต๊ะ เพื่อแสดงว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ในมือของพวกเขา

การกระทำอย่างนี้ทำให้เกิดเสียงดังและกระตุ้นให้หลายคนกลับเข้าไปอยู่ ในแถว

พวกเขาได้ดึงเอาเงินสดหรือเหรียญเงินที่จำเป็นในการซื้ออาหารหรือเครื่องใช้ ออกมา ทั้งครอบครัวได้กลับเข้าสู่แถวเพื่อการถวาย

ไม่เพียงแต่เพื่อการถวายอลาบัสเตอร์เท่านั้น

แต่เพื่อให้พระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีใน กระเป๋าใส่เงิน หรือถุงก็ตาม

บ่อยครั้งที่คนเหล่านั้นที่ให้ทั้งหมดดูจะมีความสุขที่สุด ไม่มีการเอากลับคืนมา, ไม่มีการวิตกกังวลที่พวกเขาถวายทั้งหมด

แต่กลับมีแต่การเต้นรำด้วยความชื่นชมยินดีตามทางเดินระหว่างที่นั่งจากการที่ ได้รู้ว่า ผู้คนจะได้มีคริสตจักรหรือคลินิก

จากเงินที่พวกเขาได้ถวายทั้งสิ้นให้แก่พระเจ้า

ทีมอาสาสมัครเพื่อการก่อสร้างและการประกาศ ( Work and Witness) ได้มีส่วนช่วยเหลือในการสร้างอาคารด้วยเงินถวายอลาบัสเตอร์เป็นเวลาหลาย ปี การสร้างห้องเรียนให้แก่วิทยาลัยพระคริสตธรรมใน เมาร์ท ฮาเกน, ปาปัวนิวกินี, ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนบางส่วนจากการถวายอลาบัสเตอร์ อาคารหลังแรกที่สร้างในมาดากัสการ์นั้นถูกสร้างโดยทีมเพื่อการก่อสร้างและก ารประกาศ( Work and Witness) จากแคลิฟอร์เนียเหนือ

โดยได้รับเงินถวายอลาบัสเตอร์ในโครงการนี้ 4,000\$

อาคารคริสตจักรในตาท์เลกัวห์ มลรัฐโอกลาโฮมา

(ซึ่งทำงานกับชาวอินเดียนแดงอเมริกัน)

ได้รับการปรับปรุงโดยใช้เงินสนับสนุนจากออลาบัสเตอร์

## ทีมอาสาสมัครเพื่อการก่อสร้างและการประกาศ( Work and Witness)

ทีมเพื่อการก่อสร้างและการประกาศ( Work and Witness)  
นี้เป็นหนึ่งในเรื่องราวแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคริสตจักรนาซารีน  
ซึ่งเริ่มต้นในปี 1974

และภายในทศวรรษก็ได้กลายเป็นสิ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนมากที่สุด

## ทีมเพื่อการก่อสร้างและการประกาศ( Work and Witness)

เป็นทีมของช่างก่อสร้างที่ถูกส่งไปช่วยในงานพันธกิจ WFMS หรือ NMI  
ซึ่งเป็นแขนงของงานพันธกิจในคริสตจักรนั้นเป็นกลุ่มเฉพาะของผู้หญิงเท่านั้น  
ซึ่งในปี 1952 จึงได้เปิดให้ผู้ชายเข้ามาเป็นสมาชิกได้ 20 ปีต่อมา พอล  
กามาเมอร์เฟลเดอร์ได้ชายคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการ  
เขาได้รับมอบหมายให้พัฒนาโปรแกรมสำหรับผู้ชายในคริสตจักร  
ในเดือนมกราคม 1974 พอลและเพื่อนอีก 5

คนจากโอไฮโอได้ใช้เงินของตนเองในการเดินทางไปยังปานามาเพื่อจัดการปร  
ะเทศที่นั่น ชายทั้ง 6

คนนี้ได้เห็นความขาดแคลนคริสตจักรและคลินิกและความต้องการที่พักสำหรับ  
ศิษยาภิบาลและมิชชันนารี

จากประสบการณ์ที่ได้รับนี้เองได้นำความคิดมาสู่กลุ่มผู้ชายที่จะทำโครงการก่อ  
สร้างให้สำเร็จในขณะที่อยู่ในช่วงการทำงานพันธกิจ

ในปี 1976 จึงได้ก่อตั้งขึ้นเป็นทีมที่จะออกไปในพื้นที่ต่าง ๆ  
สิ่งที่กระตุ้นแรงพวกเขาคือการที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงขึ้นที่กัวเตมาลา  
ร์ในตอนต้นปีนั้น คริสตจักรนาซารีนหลายแห่งถูกทำลาย  
และพวกเขาก็มีความต้องการอย่างสูง ดังนั้นเพื่อตอบสนองในความต้องการนั้น

## ทีมสนับสนุนทีมการก่อสร้างและการประกาศ( Work and Witness)

ดูเหมือนจะอยู่ในแถบแคริบเบียน, แม็กซิโก,  
และอเมริกากลางซึ่งการเดินทางในแถบนี้มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเดินทางไปยัง  
ส่วนอื่น ๆ ของโลก แต่ไม่ช้าทีมนี้ก็เริ่มเดินทางไกลออกไปยังสถานที่ไกลขึ้น  
เช่น แอฟริกา, ยุโรป, เอเชีย, และแปซิฟิกใต้

ปัจจุบัน ราว 1/5 ของสมาชิกในทีมก่อสร้างและการประกาศ( Work and Witness) นั้นเป็นผู้หญิง พวกเขาตอกตะปู, ลากรถเข็น, ล่าเสียงก๊อนอิฐ, เลื่อยไม้, ทาสีผนัง, ติดตั้งท่อปะปา, เย็บผ้า, และทำอาหาร ปกติในทีมจะมีสมาชิก 20 คน ซึ่งรวมวัยรุ่น 2 คน ในบางเมือง เช่นที่ แอตแลนติกกลาง ได้สนับสนุนวัยรุ่นในการเดินทางเป็นทีม อาสาสมัครนี้ (Work and Witness)

เช่นเดียวกันที่คริสตจักรท้องถิ่นได้ส่งทีมอาสาสมัคร Work and Witness ในการช่วยเหลือในเหตุการณ์พายุเฮอริเคนแคทริน่า

คริสตจักรท้องถิ่นได้ใช้จ่าย 100 เพอร์เซ็นต์ในงานที่ได้รับมอบหมายให้แก่

โครงการเพื่อการประกาศทั่วโลก World Evangelism Fund (WEF)

ในปีก่อนหน้าที่จะส่งทีมอาสาสมัคร Work and Witness ออกไป ส่วนสำหรับเขตในการส่งทีม จะต้องจ่าย 90

เปอร์เซ็นต์ให้แก่โครงการเพื่อการประกาศทั่วโลก WEF ของเขตนั้น ๆ

ทีมอาสาสมัคร Work and Witness ได้ปฏิบัติงานพันธกิจในหลาย ๆ

คริสตจักร สมาชิกของทีมอาสาสมัคร Work and Witness

ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เป็นมิชชันนารี

ตึกอาคารทั่วโลกจะถูกใช้เป็นที่ศึกษาพระคัมภีร์, สถานที่ทางการแพทย์, และสถานที่ในการประกาศ

จากการที่ทีมรับใช้ฆราวาสและศิษยาภิบาลได้รับใช้พระเจ้าในทางที่เป็นรูปธรรมนี้เอง

ทีมอาสาสมัคร Work and Witness

ได้ทำงานร่วมกับโครงการถวายเป็นเพื่อการสร้างคริสตจักร

(อลาบัสเตอร์) ได้เป็นอย่างดี แนวคิดของอลาบัสเตอร์นั้นมีสำหรับผู้หญิง

ในขณะที่ทีมอาสาสมัคร Work and Witness นั้นสำหรับผู้ชาย

ช่างเป็นแนวคิดที่น่าประทับใจยิ่งในการที่พระเจ้าให้ผู้หญิงที่จะหาทุนเพื่อการสร้างอาคารในขณะที่แนวคิดของผู้ชายนั้นเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับโครงการถวายเป็นเพื่อการก่อสร้าง (อลาบัสเตอร์) และการก่อสร้างอาคาร



## เรื่องจากผู้เขียน -- อลาบัสเตอร์ และทีม อาสาสมัคร Work and Witness จับมือกัน

ในเดือนมิถุนายน 1994 ทีมอาสาสมัคร Work and Witness จากแคลิฟอร์เนียเหนือได้เดินทางไปยังป่าในปาปัวนิวกินี เราทำงานและวางแผนและออกเงินของพวกเราเป็นเวลากว่า 3 ปีเพื่อให้การเดินทางนี้เป็นไปได้

หลังจากการบินกว่า 11 ชั่วโมงไปยังออสเตรเลีย แวะพักอีก 8 ชั่วโมง แล้วจึงใช้เวลาบินอีก 90 นาทีเพื่อไปยังเมืองพอร์ตมอร์สบี ที่ศุลกากรได้ยึดอาหารของทีมเกือบทั้งหมดที่จะนำไปปาปัวนิวกินี หลังจากช่วงเวลาการนมัสการและขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันอาทิตย์ที่ดี พวกเราถูกพาไปชมพื้นที่ปลูกอนันตลีเลียนขนาดใหญ่และขรุขระ งานของพวกเราคือการสร้างอาคารห้องเรียนในช่วงแปดวันทำงาน พวกเราไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับอาหารที่ถูกยึดไป พวกเรามีอาหารให้กินอย่างอิมมუნ่า รวมถึง ของหวานและน้ำสับปะรดที่พระเจ้าทรงปลูก

วันอาทิตย์ต่อมา พวกเราเข้าร่วมทีมในการเดินทางและนมัสการในป่า อาคารนมัสการนั้นเป็นแบบง่าย แต่แข็งแรง ป้ายบริสุทธิ์แต่พระเจ้า

“Holiness unto the Lord” นั้นเห็นได้อย่างเด่นชัด

การร้องเพลงอย่างมีชีวิตชีวาและเต็มด้วยราศีนั้นดังมาจากด้านใน เมื่อเรานั่งลงบนพื้นเลื้อยที่ทอดจากใบไม้

พระวิญญานบริสุทธิ์ได้เสด็จมาและทำงานในพวกเขาซึ่งไม่เข้าใจในภาษาที่ใช้ ในการนมัสการเลย คำเทศนาในวันนั้นมาจาก พระธรรมโรมบทที่ 8 เป็นภาษาอังกฤษผสมภาษาอื่นซึ่งนับเป็นคำเทศนาที่ดีที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยได้ยิน แม้ข้าพเจ้าไม่เข้าใจในภาษานั้นก็ตาม!!

เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่เห็นการจัดทีมของพระเจ้า เรามีช่างไม้, ช่างทาสี,

และช่างไฟฟ้าในการสร้างห้องเรียนและสำนักงานให้เสร็จได้ภายในเพียง 7 วันทำงานเท่านั้น เมื่อนักศึกษามาถึงและเห็นอาคารใหม่นี้

พวกเขาก็เปล่งเสียงด้วยความยินดีและโห่ร้อง พวกเราก็ทำอย่างนั้นเช่นกัน ไม่มีอะไรที่จะเป็นแรงบันดาลใจได้เหมือนเช่นรอยยิ้มของชาวปาปัวนิวกินีที่ได้ยินเรื่องจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง! เมื่อพวกเขาบอกว่าบริสุทธิ์แต่พระเจ้า

“Holiness unto the Lord” ในภาษาอังกฤษผสมนั้น

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าข้าพเจ้ากำลังได้ยินเสียงของทูตสวรรค์ร้องเพลงอยู่ภายในกำแพงไม้อัดและหลังคารอนอลูมิเนียม

ในระหว่างพิธีมอบถวายอาคารในวันศุกร์นั้น แกรี กลาสโค ซึ่งเป็นมิชชันนารีได้ขอขอบคุณทีมงานซึ่งได้มาเพื่อช่วยในการก่อสร้างสิ่งที่เขาได้กล่าวต่อมานั้นทำให้พวกเขาประหลาดใจและตื่นตะลึงเป็นอย่างยิ่ง เขาได้ขอขอบคุณบรรดาเด็กชายและเด็กหญิง, วัยรุ่นอนุชน, บรรดาแม่และพ่อ, บรรดาผู้สูงอายุที่ได้ถวายเงินเข้าสู่อบาสเตอร์

ข้าพเจ้าไม่รู้เลยว่ามีเงินจำนวน 5,000\$ ในกองทุนอบาสเตอร์ที่ถูกนำมาใช้ในโครงการของพวกเราในการสร้างอาคารนี้ซึ่งจะใช้ได้อีกเป็นเวลาหลายปี

เมื่อนึกถึงความสัตย์ของพระเจ้า ผู้ซึ่งเริ่มต้นกระบวนการเพิ่มพูนทรัพย์เพื่อการก่อสร้างจากคนรุ่นหนึ่ง และในอีกรุ่นหนึ่งในการส่งทีมที่จะออกไปทำการก่อสร้างด้วยทรัพย์ของโครงการถวายเพื่อการก่อสร้างคริสตจักร (อบาสเตอร์)

สำหรับผู้เชื่อหลายคนนั้นการทรงเรียกนั้นก็คือการอยู่ใน “ทีมอาสาสมัคร Work and Witness”

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำตอบของคุณจะเป็นคำตอบเดียวกันกับของข้าพเจ้าที่ว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี้ โปรดส่งข้าพระองค์ไปเถิด!”

### **การนำเสนอ : “ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ – BON VOYAGE”** สิ่งที่ต้องเตรียมและนำเสนอ

เชิญคนในคริสตจักรหรือในเขตของคุณที่ร่วมอยู่ในทีมอาสาสมัครเพื่อการก่อสร้างและการประกาศ ( Work and Witness)

ที่จะแบ่งปันประสบการณ์การเตรียมตัวและทำงานให้แก่กลุ่มของคุณ ขอให้เขาที่จะนำกระเป๋าเดินทางและตัวอย่าง “รายการสิ่งที่ต้องทำ” และทำซ้ำในบางขั้นตอนในการวางแผนเดินทางออกนอกประเทศ

ซึ่งจะมีรายละเอียดข้อมูลเหล่านี้ :

- ตารางการเดินทางของเครื่องบิน ซึ่งรวมถึงสายการบินต่าง ๆ ในประเทศ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (การเดินทางทางอากาศ, ค่าประกัน, ค่าที่พัก, ค่ายานพาหนะ, ค่าอาหาร, ค่าการเยี่ยมชม, ค่าเช่าเมือง, ค่ารถโดยสาร, ค่ารับประทานอาหารเย็นข้างนอก ฯลฯ )

- กิจกรรมประจำวันที่ทำในวันทำงาน
  - งานที่ได้รับมอบหมาย : เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน
  - พาสปอร์ต, วีซ่า, แบบฟอร์มต่าง ๆ, และเงิน -- ซึ่งทำการ “แลกเปลี่ยนเงินตรา”
  - สิ่งของจำเป็น
  - การทำอาหาร อุปกรณ์ในการทำอาหาร, เตรียมอาหาร, และความรับผิดชอบในการทำความสะดวก
  - การประชุมเฝ้าเดี่ยวประจำวัน (มีหลายทีมที่มีการประชุมนี้ทั้งในตอนเช้าและในตอนเย็น)
  - หัวหน้าคนงานและงานที่มอบหมาย
  - ความเป็นมาของประเทศ, วัฒนธรรม, ภาษา, สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ
  - การแต่งกายของทีม รวมทั้งการซักผ้า
  - ยาที่จำเป็น รวมทั้งชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  - ความจำกัดของกระเป๋าเสื้อผ้า ทั้งขนาด, น้ำหนัก, และปริมาณ
  - รูปการเดินทางที่นำเสนอในคอมพิวเตอร์ หรือ โทรทัศน์ ( PowerPoint, DVD หรือ VHS)
- หลังจากเสร็จการนำเสนอด้านบนแล้ว เสริฟอาหารมื้อเล็ก ๆ

“ต้อนรับสู่ประเทศของเรา” ซึ่งมักจะถูกเสิร์ฟให้แก่ทีมอาสาสมัคร Work and Witness อาหารนั้นอาจจะมี ข้าว หรือ ถั่ว, เนื้อกระป๋อง, ผักสดต่าง ๆ, และขนมปัง มีเพียงบรรทัดฐานที่ต้องทำคืออาหารทุกอย่างนั้นต้องเป็น อาหารจานเดียว ไม่ใช่อาหารชุด พ่อครัวของทีมอาสาสมัคร Work and

Witness

นั้นมีความหลากหลายในการทำอาหารและบ่อยครั้งที่ไม่ได้ใช้ส่วนผสมที่หลากหลายมากนัก

ถวายทรัพย์ในหมวดช่างก่อสร้าง

ปิดการประชุมด้วยการอธิษฐานเพื่อทีมอาสาสมัครเพื่อการก่อสร้างและการประกาศ ( Work and Witness) ที่ยังทำงานและที่กำลังเตรียมตัวเดินทางในอนาคต

**ตัวเลือกเพิ่มเติม : “พูดว่าอะไรนะ?”**

พยายามสนทนาในภาษาใหม่ที่เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับการเดินทางของที  
 มาสาสมัคร Work and Witness  
 บางครั้งการพูดคุยมักถูกทอนด้วยการผสมคำและต้องใช้คำไป  
 ให้กลุ่มของคุณได้มีประสบการณ์ในการสื่อสารโดยไม่พูดออกมาเป็นประโยค  
 โดยอาจจะทำในรูปแบบของเกมส์คำใบ้หรือรูปภาพ  
 ในการใช้รูปแบบเกมส์คำใบ้ คนนั้นจะแสดงท่าทางโดยไม่พูดคำหรือวลีใด ๆ  
 นี่เป็นบางวลีและคำถามที่พบได้ในช่วงการเดินทางทำงานของทีมอาสาสมัคร  
 Work and Witness :

*ขออุปาสปอร์ตด้วยครับ/ค่ะ?*

*เย็นนี้มีอาหารอะไร?*

*มีใครอยากจะทำสีบ้าง?*

*เฮ้ พวกเธอ! ไปทำงานได้แล้ว!*

*มีสัมภาระมากเกินไป!*

*เราไปซื้อของกินเถอะ*

*อย่าดื่มน้ำนั้นนะ*

*เวลาอาบน้ำสองนาที่*

*เอากระดาษชำระส่วนตัวไปด้วยนะ!*

*เริ่มงานแต่เช้า*

*หยุดกรนซะทีได้มั๊ย!*

*ที่นี่มีแมงมุมหรือเปล่า?*

*มีใครอยากแลกเงินบ้าง?*

*กาแฟเสิร์ฟรึยัง?*

*เที่ยวบินนี้อีกนานมั๊ย?*

## การตอบสนอง

ในเดือนกุมภาพันธ์และกันยายนเป็นเวลาที่มีการรวบรวมเงินถวายเพื่อการ  
 รก่อสร้างคริสตจักร (อลาบัสเตอร์)

คริสตจักรทั่วโลกได้ทำการถวายอลาบัสเตอร์เป็นเวลากว่า 56 ปี

ลองเอาแนวคิดสักหนึ่งแนวคิดต่อไปนี้ไปใช้ในคริสตจักรของคุณ :

(1) ปัจจุบันมีกล่องถวายอยู่สองแบบในการถวายเพื่อการก่อสร้างคริสตจักร

(อลาบัสเตอร์) : กล่องกระดาษถวายของคริสตจักรและอลาบัสเตอร์

ซึ่งแต่ละกล่องสามารถทำฐานออกมาตามรูปแบบนี้ : ใช้อิฐบล็อกจาก

วางสี่ก้อนแรกที่ฐาน แล้วจึงวางสามก้อนซ้อนทับ, แล้วก็สองก้อน หนึ่งก้อน

นี้จะทำให้เกิดเป็นปิรามิดที่มีรูเหลี่ยมกันไปถึงด้านล่าง

วางกระดาษที่ตัดได้ขนาดสำหรับฐานซึ่งจะทำให้กลับเหมือนเดิมได้กึ่งจาก  
 อาเงินถวายออกมาจากกล่องถวาย

(2)

ใช้รถเข็นขนดินเป็นกล่องถวายเป็นของขวัญโดยมีอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นพียงกับรถเข็นนี้ หรือจะใส่ไว้ข้างในก็ได้  
พื้นที่ว่างภายในรถเข็นนี้เป็นที่สำหรับใส่เงินถวายเป็นไป

(3)

ในหลายคริสตจักรมีกล่องเพื่อการถวายเหล่านี้ในแต่ละอาทิตย์เป็นเวลาสองเดือน ดังนั้น ผู้คนจะมีโอกาสที่จะจดจำในการถวายนั้น เอาเงินถวายออก (ไม่ว่าจะเป็นกระป๋องสี, กล่องใส่เครื่องมือ, หมวกก่อสร้าง, กล่องถวายเป็น ฯลฯ) ในทุกสัปดาห์

(4) วางกล่องไม้ขีดที่วางเปล่าไว้ด้านหน้า

(สามารถใช้ขวดน้ำอัดลมเปล่าสองขวดก็ได้)

เพื่อใช้เป็นการแข่งขันระหว่างเด็กและผู้ใหญ่, ผู้ชายหรือผู้หญิง, วัยรุ่นหรือเด็ก ฯลฯ

มีหลายหนทางที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการอาสาสมัคร Work and Witness นี้ คริสตจักรท้องถิ่นของคุณสามารถสนับสนุนในการเดินทาง หรือเข้าร่วมกันภายในเขตหรือคริสตจักรอื่น ๆ ในการวางแผนการเดินทางทั้งในหรือนอกประเทศ การมีโครงการอาสาสมัคร

Work and Witness

นั้นจะทำให้เกิดการหนุนใจกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในโครงการใหญ่ต่อไปได้

ในคริสตจักรที่ไม่มีกำลังเพียงพอที่จะจัดแผนการเดินทางไปต่างประเทศก็สามารถจัดการโดยการทำการเช็คกระจกหน้าต่างที่โรงเรียนมัธยมในท้องถิ่นก็ได้ การเป็นพยานเพื่อพระคริสต์นี้จะถูกเสริมสร้างให้เข้มแข็งขึ้นในชุมชนที่ประชุมก็จะมีประสบการณ์แห่งความสุข, ทำงาน, และทำให้เกิดทีมอาสาสมัคร

Work and Witness ขึ้นในท้องถิ่นของคุณ

---

## บทที่ 11

# กลุ่มเคลื่อนไหวกลับสู่บ้านเกิดที่เยรูซาเล็ม – การเข้าถึงพื้นที่หน้าต่าง 10/40

เวส อีบี

### จุดประสงค์

เพื่อเรียนรู้จักกลุ่มเคลื่อนไหวที่เชื่อว่า กลับบ้านเกิดสู่เยรูซาเล็ม  
และการเข้าถึงผู้คนในพื้นที่หน้าต่าง 10/40

### เนื้อหาบทเรียน

#### บทนำ

- ประเทศจีน – มีประชากร หนึ่งพันสามร้อยล้านคน –  
ซึ่งนับเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก อินเดีย –  
ก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรมากกว่า 1 พันล้านคน –  
ซึ่งได้รับการคาดการณ์ว่าในอนาคตอาจจะมีประชากรมากกว่าจีนได้
- ประเทศจีนมีขนาดพื้นที่เป็นอันดับ 2 ของโลก  
หากนับในส่วนที่เป็นพื้นดินเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม  
หากนับส่วนที่เป็นพื้นดินและน้ำ ประเทศแคนนาดาก็มีพื้นที่ที่ใหญ่กว่า
- ประเทศที่มีคริสเตียนน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์, มีการประกาศน้อยนั้น  
ตั้งอยู่ในพื้นที่หน้าต่าง 10/40
- ประชากรในจีน ซึ่งมีจำนวนประชากรกว่า 10.6 ล้านคน  
เป็นกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับการเข้าถึง  
ชนชาติหุยนับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่  
แม้ว่าพวกเขาจะมีหน้าตาเหมือนชาวจีนและพูดภาษาจีน  
แต่พวกเขามีวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกับทางตะวันออกกลาง
- กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน  
จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2008
- พลุ่ ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวจีนเมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว

- บางที ว้าวอันแรกของโลกถูกชักขึ้นในประเทศจีน การจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมาจากประเทศจีน 200 ปีก่อนคริสตกาล

### กลุ่มเคลื่อนไหวกลับสู่บ้านเกิดที่เยรูซาเล็ม คืออะไร?

กลุ่มกลับสู่บ้านเกิดที่เยรูซาเล็ม (BTJ) เป็นกลุ่มองค์กรอิสระเคลื่อนไหวโดยชนท้องถิ่นซึ่งเริ่มขึ้นในประเทศจีนในปี 1940 กลุ่มนี้ไม่ได้เป็นลักษณะขององค์กร แต่เป็นนิมิต นิมิตในการประกาศแก่ทุกประเทศในเส้นทางที่อยู่ระหว่างประเทศจีนและอิสราเอล ซึ่งเป็นดินแดนพื้นที่ที่ให้กำเนิดศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของโลก 3 ศาสนาคือ อิสลาม, พุทธ และฮินดู กว่า 50 ประเทศที่อยู่ในนิมิตของ กลุ่มเคลื่อนไหวนี้ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณหน้าต่าง 10/40 เป้าหมายสูงสุดของ กลุ่มนี้คือการทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จโดยการส่งมิชชันนารีออกไป 100,000 คน

ในขณะที่ชื่อกลับสู่บ้านเกิดเยรูซาเล็ม ทำให้ผู้คนคิดว่าพวกเขามีเป้าหมายเพื่อประกาศในเยรูซาเล็มหรืออิสราเอล แต่ไม่ใช่เป้าหมายของกลุ่มนี้ แต่เป็นกลุ่มคนที่ยังเข้าไม่ถึงที่อาศัยในพื้นที่ดินแดนระหว่างประเทศจีนและเยรูซาเล็ม – และไกลออกไป การเดินทางตามเส้นทางสายไหม ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีการค้าขายจากตะวันออกกลางมาสู่ประเทศจีน และมีคนกว่า 500 กลุ่มหรือเผ่าที่ยังไม่ได้รับการเข้าถึง

### กลุ่มเคลื่อนไหวของกลุ่มกลับสู่บ้านเกิดที่เยรูซาเล็ม นั้นเริ่มต้นได้อย่างไร?

เจมส์ ฮัดสัน เทเลอร์ ที่สอง ซึ่งเป็นหลานชายของมิชชันนารีผู้บุกเบิกประเทศจีนที่ยิ่งใหญ่ คือ ฮัดสัน เทเลอร์ ได้มายังตอนกลางของประเทศจีนและก่อตั้งสถาบันพระคริสตธรรมตะวันตกเฉียงเหนือ (NBI) ในปี 1940 กลุ่มนักศึกษาของ NBI รู้สึกถึงการที่พระเจ้าทรงเรียกพวกเขาที่จะขยายการประกาศออกไป การทรงเรียกนั้นชัดเจนมากในการประกาศแก่มุสลิม, พุทธ, และกลุ่มชาวจีนที่อาศัยกระจุกตัวอยู่ในทางตะวันตกของประเทศจีนและตลอดทางจนถึงกรุงเยรูซาเล็ม

กลุ่มคริสเตียนนี้ นำโดย อ.มาร์ค หมา ซึ่งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ของ NBI อ.มาร์ค หมาเป็นพยานว่า ในเย็นวันหนึ่ง พระเจ้าได้ทรงตรัสกับท่านให้ไปยังมณฑลซินเจียง ซึ่งเป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ในขณะที่มีชาวมุสลิมกว่า 2 ใน 3 และยังมีกลุ่มชนชาวพุทธที่เร่ร่อนที่ใหญ่ที่สุด อ.มาร์ค หมาไม่อยากจะไปที่มณฑลซินเจียงเลย แต่การทรงเรียกของพระเจ้านั้นชัดเจนนัก

ในปี 1943 อ.มาร์ค หมาได้รู้ว่ามีคนอื่น ๆ อีกหลายคนที่ได้รับการทรงเรียกให้ไปยังซินเจียง อ.มาร์ค ได้พบกับคนเหล่านั้น และพวกเขาาก็เริ่มอธิษฐานสำหรับงานที่พระเจ้าได้มอบหมายนี้

พวกเขาเลือกใช้ชื่อการเทศนาพระกิตติคุณในทุกที่ “Preach Everywhere Gospel Band”

แต่เหล่าบรรดามิชชันนารีเห็นว่าควรจะใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Back to Jerusalem Evangelistic

Band” หรือหนทางการประกาศพระกิตติคุณสู่เยรูซาเล็ม (BJEB) อ.มาร์ค หมาและคนอื่น ๆ

ได้ปฏิญาณที่จะไปยังมณฑลทั้งเจ็ดในทางตะวันตกของประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ ด้วย

**กลุ่มเคลื่อนไหวของกลุ่ม กลับสู่บ้านเกิดที่เยรูซาเล็ม  
นี้ดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ของพวกเขาอย่างไร?**

อ.หมาได้รับเลือกให้เป็นผู้นำของกลุ่ม (BJEB) ด้วยความรับผิดชอบที่มีในสถาบันพระคริสตธรรม ท่านไม่เคยเว้นว่างในฐานะที่เป็นนักประกาศ ท่านเดินทางไปทั่วประเทศจีนเพื่อหาอาสาสมัครและเชื้อเชิญให้คริสตจักรเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อกลุ่มนี้ (BJEB)

ในปี 1947 อ.หมาได้ส่งอาสาสมัครกลุ่มแรกจำนวน 7 คน เป็นชาย 2 คนและหญิง 5 คน ไปยังซินเจียง การเดินทางของพวกเขา นั้นยาวนาน, ยากลำบาก, และมีปัญหามากมาย ก่อนที่กลุ่มอาสาสมัครนี้จะไปถึงจุดหมาย กลุ่มคอมมิวนิสต์ก็ได้มีชัยในประเทศจีน ซึ่งทำให้คริสเตียนต้องหลบซ่อน หลังจากหลายเดือนของการถูกข่มเหงและความยากลำบาก นิमितของ



กลุ่มBJEB (หนทางการประกาศสู่กรุงเยรูซาเล็ม) ก็ดูเหมือนจะค่อย ๆ เลื่อนหายไป นับแต่ต้นปี 1950 จนถึง 1980 นิมิตต์ดูเหมือนว่าจะหายไปสิ้น

### กลุ่มเคลื่อนไหวกลับสู่บ้านเกิดที่กรุงเยรูซาเล็ม กลับมารวมกันใหม่ได้อย่างไร?

หนึ่งในกลุ่มผู้นำในช่วงต้นของกลุ่มนี้ (BTJ) คือ ไชมอน เซา เช่นเดียวกับผู้นำคนอื่น ๆ เขาถูกจับและถูกคุมขังโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์ เขาได้รับการตัดสินจำคุก 40 ปี และภรรยาเขาก็ถูกจองจำเช่นกัน และเสียชีวิตในเวลาไม่กี่ปีต่อมา ขณะที่อยู่ในที่คุมขังนั้น ไชมอนยังคงอธิษฐานต่อพระเจ้าให้พระองค์ทรงให้คริสเตียนชาวจีนที่จะมีนิมิตของ กลุ่ม BTJ เมื่อเขาได้รับการปล่อยตัวในปี 1983 เขาไม่มีทั้งเงินและครอบครัว บรรดาคริสเตียนที่ได้ยินเรื่องราวของเขาได้ดูแลเขาอย่างดี พระเจ้าได้ทรงใช้เขาในการนำคนกลุ่มรุ่นใหม่อธิษฐานและสนับสนุนนิมิตของกลุ่ม BTJ

### ปัจจุบัน กลุ่มเคลื่อนไหวกลับสู่บ้านเกิดที่กรุงเยรูซาเล็ม มีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง?

คริสตจักรบ้านกว่า 100 คริสตจักรในประเทศจีนมีส่วนสนับสนุนกลุ่ม BTJ มีคริสตจักรบ้านหลัก 6-7 คริสตจักร

บ้านที่เป็นเครือข่ายเบื้องหลังสนับสนุนนิมิตของกลุ่ม BTJ และมีเครือข่ายผู้เชื่อกว่า 1 ล้านคน

กลุ่มนี้เน้นไปที่การส่งคนงานออกไปเพื่อทำให้นิมิตสำเร็จ “มิชชันนารี”

จากกลุ่ม BTJ หลายคนกำลังไปและกำลังทำงานอยู่ในพื้นที่ พวกเขาไม่เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการทำพันธกิจ แต่กลับเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาได้วิสาและได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศอื่น ๆ ได้ ในขณะที่มีความท้าทายในเรื่องของจำนวนนั้น กลับช่วยให้พวกเขาประเมินว่า มีมิชชันนารีกว่า 1,500 คนถูกส่งออกไปโดยคริสตจักรบ้านในประเทศจีนแล้ว

แต่คริสเตียนชาวจีนก็ตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถทำให้นิมิตนี้สำเร็จได้โดยพวกเขาคนเดียว พวกเขามองหาผู้ร่วมงานจากคริสเตียนทั่วโลก พวกเขารู้ว่าพวกเขาจะต้องทำการฝึกอบรมมิชชันนารีในการทำพันธกิจที่ข้ามวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานกับคนจากกลุ่มอื่น ๆ ด้วย

การจัดอบรมสัมมนา, ใช้ DVD และวีดีโอ

ได้ถูกขยายออกในท่ามกลางเครือข่ายคริสตจักรบ้าน

คริสเตียนชาวจีนรู้ถึงผลจากการทำงานประกาศให้สำเร็จว่าอาจนำมาซึ่งการถูกข่มเหงและทรมาน แต่พวกเขาก็ยินดีที่จะทนทุกข์เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ คริสเตียนชาวจีนกว่าร้อยละร้อยคนถูกข่มเหงในความเชื่อนั้น

### **บทบาทของคริสตจักรนาซารีน คืออะไร?**

คริสตจักรนาซารีนได้ตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มเคลื่อนไหวหรือกลุ่ม BTJ สามารถเป็นส่วนที่นำการเข้าถึงพื้นที่หน้าต่าง 10/40 ได้ คริสตจักรได้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่ม Back to Jerusalem โดยการเริ่มต้นการอธิษฐาน นาซารีนช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมศิษยาภิบาลและฆราวาสให้มีประสิทธิภาพในการเป็นพยานเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้พวกเขาออกสู่งานรับใช้

### **ใครเป็นผู้นำกลุ่มเคลื่อนไหวของกลุ่มกลับบ้านเกิดที่เยรูซาเล็ม ?**

ในขณะที่พระเจ้าทรงให้ผู้คนมากมายที่มีส่วนในการผลักดันกลุ่ม BTJ ไม่ว่าจะเป็น อ.หมา และ ไชมอน เซา ชื่อของผู้นำกลุ่มนี้ของคริสตจักรในประเทศจีนในปัจจุบันนั้นไม่สามารถพิมพ์ออกมาด้วยเหตุผลความปลอดภัย แต่เรามีเรื่องราวของผู้หนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดี

### **ยูน, บุรุษจากสวรรค์**

ชายหนุ่มอายุ 16 ปี ยูนมองดูพ่อของเขาที่กำลังจะตายเพราะมะเร็ง แม่ของเขาเพิ่งจะต้อนรับพระเยซูโดยการประกาศของมิชชันนารีเมื่อไม่นานมานี้ ได้อธิษฐานขอพระเจ้าที่จะทรงรักษาสามีของเธอ ในวันต่อมาชายนั้นก็มีอาการดีขึ้น และเป็นผลให้ทั้งครอบครัวหันมาเชื่อพระเจ้า

จากการที่ครอบครัวยูนไม่มีพระคัมภีร์เป็นของตนเอง ยูนเริ่มอธิษฐานและอดอาหารเพื่อที่จะมีพระคัมภีร์สักเล่มหนึ่ง วันหนึ่งมีคนแปลกหน้าสองคนนำพระคัมภีร์มาให้พวกเขาที่บ้าน และหนึ่งในนั้นบอกว่าพระเจ้าได้บอกพวกเขาให้เอาพระคัมภีร์มาให้ยูน ชายหนุ่มกระหายในพระคำของพระเจ้า เขาอ่านพระธรรมจนจบทั้งเล่ม

เขาต้องจำพระคัมภีร์ 1 บทต่อ 1 วัน ภายใน 28 วัน

เขาก็จำพระธรรมมัทธิวได้จนหมด

จากการเชื้อฟังในการทรงเรียกให้ออกเทศนา  
ยูไนเต็ดไปยังเมืองที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อน  
ผู้คนที่นั่นได้ยินเรื่องราวของการที่ยูไนเต็ดพระคัมภีร์มา  
และพวกเขาก็อธิษฐานขอให้เขาที่จะมายังหมู่บ้านของพวกเขาด้วย  
ผู้คนที่มารวมตัวกันเพื่อฟังเขา แต่ยูไนเต็ดไม่รู้ว่าจะเทศนาอย่างไร ดังนั้น  
เขาจึงได้ท่องพระธรรมมัทธิวให้พวกเขาฟัง  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาเหนือผู้คนที่  
และพวกเขาก็ได้สารภาพและต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา  
ยูไนเต็ดและเพื่อนร่วมงานของเขาเริ่มต้นสิ่งที่เรียกว่า “พันธกิจหลบหลีก”  
พวกเขาไม่สามารถอยู่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งได้เป็นเวลานาน  
ตั้งแต่ที่การเทศนาพระกิตติคุณในจีนนั้นถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย  
ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงนำเขาไปที่ใด ยูไนเต็ดจะไปและเทศนา  
และมีผู้คนมากมายได้รับความรอด

ยูไนเต็ดใช้เวลา 23 ปีในการทำงานพันธกิจในประเทศจีน  
แต่ในช่วงนั้นเองเขาก็ถูกจับและถูกจองจำ 3 ครั้ง รวมทั้งหมดเป็นเวลา 7 ปี

ประสบการณ์ในช่วงที่ถูกจองจำนั้น  
เขาถูกโบยตีและทรมานด้วยกระบอกไฟฟ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่า  
เขาถูกเตะและถูกเหยียบ, ถูกทรมานด้วยเข็มที่แทงลงไปทีเล็บ,  
และถูกเยาะเย้ยจากเหล่าผู้คุมขังคนอื่น ๆ  
เขาถูกใส่กุญแจมือและย้ายที่คุมขังอย่างรีบร้อนทำให้กุญแจมือบาดข้อมือเขาจน  
เห็นถึงกระดูก

ในการถูกจองจำครั้งที่ 3 นั้นนับเป็นช่วงเวลาที่มืดของชีวิต  
บรรดาผู้คุมนักโทษได้ตกลงที่จะทำให้เขาไม่สามารถหลบหนีออกไปได้ ดังนั้น  
พวกเขาจึงได้ทุบตีเขาของยูไนเต็ดจนกระทั่งกระดูกแตก ผู้คุมยังคงตีเขาต่อไป แม้ว่า  
ยูไนเต็ดจะอยู่ในสภาพเหมือนคนพิการก็ตาม วันหนึ่ง โดยทางพระคำของพระเจ้า  
พระเจ้าได้สั่งให้เขาหนีออกจากเรือนจำที่เรียกได้ว่าเป็นที่มีระบบความปลอดภัย  
มากที่สุด ในเดือนพฤษภาคม 1997 ยูไนเต็ดเดินออกจากที่คุมขัง  
ผ่านบรรดาผู้คุมได้อย่างน่าอัศจรรย์

ยูไนเต็ดไม่เคยประกาศนอกประเทศจีน แต่ปัจจุบัน  
เขาอาศัยอยู่ในเยอรมันและเดินทางไปทั่วโลก  
และพูดเป็นตัวแทนของคริสตจักรในประเทศจีน

(เรื่องราวของ Yun นำมาจากเว็บไซต์  
www.songsofscripture.com/Brother-Yun.html)

## การนำเสนอ : “วาว และ Yun”

### สิ่งที่ต้องเตรียมและนำเสนอ

อธิบายรายละเอียดของบทเรียนโดยการนำวาวเพื่อเป็นเกียรติแก่ชาวจีน  
ผู้ได้ประดิษฐ์วาว

การจัดตกแต่งสถานที่ด้วยวาวไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือด้านนอกก็เป็นสิ่งที่ทำ  
ให้งานดูดีขึ้น

ทำวาวขึ้นมา 6 ตัว

ด้านหลังของวาวให้ติดกระดาษที่มีรายละเอียดของเนื้อหาบทเรียนจากหัวข้อคำ  
ถามทั้ง 6 คำถามในเนื้อหาบทเรียน โดยติด 1 หัวข้อคำถามต่อวาว 1 ตัว

หลังจากกรีนนำบทเรียนแล้ว

เชิญตัวแทนที่จะออกมาถือวาวและอ่านข้อมูลที่อยู่ด้านหลังว่า

(เลือกคนที่มีทักษะการอ่านที่ดี)

จากนั้นเล่าเรื่องราวของ Yun

หรืออาจจะให้ผู้ชายสักคนที่จะเล่าเรื่องราวโดยเรียงเรียงเป็นคำพูดของเขาเอง  
หากเป็นไปได้อาจจะให้แต่งกายเป็นแบบชาวจีนในชนบท

### ตัวเลือกเพิ่มเติม –

จัดการการสอนบทเรียนในลักษณะของการสามัคคีธรรมกันรับประทานอาหาร  
น อาจจะเป็นอาหารอย่างเช่น ซุป หรือไข่ม้วน หรือ

อาหารที่ประดิษฐ์ประดิษฐ์อย่างดีด้วยหลากหลายประเภท

อย่าลืมที่จะมีน้ำชาและค็อกกีเลี้ยงทวยด้วย เตรียมตะเกียบให้ทุกคน

สร้างบรรยากาศด้วยโคมไฟและดอกไม้ของจีน

ในระหว่างการรับประทานอาหาร (หรือหลังจากรับประทานอาหาร)

ก็ทำการสรุปเนื้อหาบทเรียน แล้วทำการอธิษฐานปิด

## การตอบสนอง

บทเรียนนี้เป็นการเชื่อเชิญให้คริสเตียนที่จะมีส่วนในการอธิษฐานวิงวอนเ  
เพื่อกลุ่มเคลื่อนไหว BTJ ดังนั้น ให้อธิษฐานเน้นสำหรับ :

- การประสานงานระหว่างคริสตจักรในประเทศจีนและคริสตจักรในประเทศ  
ศัฟงตะวันตกในการนำพระกิตติคุณกลับไปสู่เยรูซาเล็ม
  - การทรงเรียกผู้นำที่จะมีส่วนในโครงการและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ในการฝึกอบรมงานพันธกิจข้ามวัฒนธรรม
  - ชายหญิงชาวจีนที่พระเจ้าทรงเรียกเข้าสู่งานรับใช้ที่ข้ามวัฒนธรรม  
ไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังเตรียมตัวอยู่หรือกำลังปฏิบัติงานอยู่ก็ตาม
  - การปกป้องสำหรับคนเหล่านั้นที่รับใช้พระเจ้า  
อีกทั้งให้พระคุณและสันติสุขเกิดขึ้นแก่บรรดาคนที่ถูกข่มเหงเพื่อพระเจ้า  
ด้วย
-

# บทที่ 12

## การเข้าถึงแหลมแอฟริกา ที่เต็มไปด้วยการช่วยกู้ให้รอด

เวส อีบาย

### จุดประสงค์

เพื่อเรียนรู้ถึงการที่เรื่องราวของพระเจ้าเข้าถึงผู้คนมากมายในเขตแหลมแอฟริกาที่เต็มไปด้วยการได้รับการช่วยกู้ให้รอดได้อย่างไร

### เนื้อหาบทเรียน

#### บทนำ

- แหลมแอฟริกา (HOA)  
เป็นแหลมอยู่ทางฝั่งชายตะวันออกของแอฟริกาที่ยื่นออกสู่มหาสมุทรอินเดีย แหลมนี้ยังถูกเรียกว่า ชายฝั่งโซมาเลีย  
แหลมแอฟริกานี้เป็นการเรียกดินแดนที่กว้างใหญ่ซึ่งมีประเทศ เอธิโอเปีย, เจริเทรีย, โซมาเลีย, สาธารณรัฐจิบูตี, และซูดาน
- ตั้งอยู่ทางเหนือของเส้นศูนย์สูตร  
แหลมแอฟริกานี้มีลักษณะเหมือนนอร์ของสัตว์  
ซึ่งน่าจะดูคล้ายนอร์ของแรด
- ในขณะที่ซูดานมีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่กว่าเอธิโอเปีย 2 เท่า  
แต่เอธิโอเปียกลับมีประชากรมากกว่าซูดานถึงเกือบ 2 เท่า
- มีภาษาที่ใช้ในเอธิโอเปียกว่า 200 ภาษา
- มีสายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่าง ๆ กว่า 220  
สายพันธุ์ในแหลมแอฟริกา  
รวมถึงการคุกคามที่อาจทำให้เกิดการสูญพันธุ์ได้  
อีกทั้งในแหลมแอฟริกานี้จะมีงูอีกกว่า 90  
สายพันธุ์ซึ่งพบได้เฉพาะในแถบนี้เท่านั้น

สำหรับคริสตจักรนาซารีน พื้นที่แหลมแอฟริกาได้รวมเอาประเทศต่าง ๆ  
ที่อยู่ในแอฟริกา พื้นที่งานหลักของนาซารีนจะอยู่ในเอธิโอเปียและซูดาน

มิชชันนารี ฮาร์มอน ซเมลเซนบาค  
ได้สำรวจแหลมแอฟริกาเพื่อสร้างคริสตจักรนาซารีน มิชชันนารี อัลและ คิตตี้

โจนส์ ซึ่งรับใช้อยู่ที่ประเทศเคนยา ก็ได้รับมอบหมายให้ไปยังเอธิโอเปียในปี 1994 และอัลก็ยังคงสำรวจดินแดนแถบนี้อยู่ เมื่อครอบครัวโจนส์ออกจากแอฟริกา โฮวีและเบเวอร์รี่ ชู้ท ก็ได้รับมอบหมายให้มายังแหลมแอฟริกา พวกเขามาถึงดินแดนนี้ในวันคริสตมาส ปี 1997 โดยพักอาศัยอยู่ในเอธิโอเปีย

## กลยุทธ์ต่าง ๆ

เมื่อครอบครัวชู้ทมาถึง

งานในแหลมแอฟริกาเนียยังเป็นแค่เพียงระยะเริ่มต้นเท่านั้น – มีคริสตจักรเดี่ยวและมีสมาชิกเพียงไม่กี่คน จากการเริ่มเรียนภาษา โฮวี ชู้ทเริ่มต้นหาหนทางที่ดีที่สุดในการขยายและทำให้คริสตจักรเติบโต ด้วยความที่มีพื้นฐานเป็นวิศวกรและนักธุรกิจ โฮวีได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ของเขาในการฝึกอบรมศาสนศาสตร์, พัฒนาแผนการฝึกอบรมศิษยาภิบาลในท้องถิ่น อีกทั้งเขายังเป็นนักเรียนของคริสตจักรในท้องถิ่นนั้น เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและศาสนาในดินแดนแหลมแอฟริกา

จากการสำรวจและแสวงหาสติปัญญาจากพระเจ้า ศจ.ชู้ทได้ตัดสินใจว่าจำเป็นที่จะต้องมีการสอนหลักข้อเชื่อเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ และกลยุทธ์การสร้างคริสตจักร เมื่อเวลาล่วงเลยมา สิ่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จจากการที่บรรดาศิษยาภิบาลและอาจารย์ที่ได้

ถูกสอนทั้งหลักข้อเชื่อและวิธีการสร้างคริสตจักร การศึกษาพระคัมภีร์เป็นเหมือนตัวเร่งในการเริ่มต้นการสร้างคริสตจักรใหม่

ครอบครัวนาซารินได้นำการเรียนพระคัมภีร์ไปสู่ครอบครัวที่ไม่เป็นคริสเตียน, และคนอื่น ๆ ก็ได้รับเชิญให้เข้ามาร่วมกลุ่มด้วย ภายในไม่กี่สัปดาห์

ก็มีผู้เข้าร่วมมากเป็นทวี ต่อมา ผู้ฝึกอบรมและนักประกาศจะมาเพื่อช่วยในการสอน ต่อจากนั้น ภาพยนตร์เรื่อง *พระเยซู* ก็จะถูกฉายในหมู่บ้าน

การศึกษาพระคัมภีร์ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการฝึกอบรมผู้เชื่อใหม่เหล่านี้ ในเวลาที่เหมาะสม หรืออาจจะเร็วกว่านั้น คริสตจักรก็就会被สร้างขึ้น

กุญแจหลักอีกประการในการก่อตั้งคริสตจักรนั้นคือการฝึกอบรมผู้นำอย่างเพียงพอ ภายใต้การนำของ ศจ.ชู้ท

ระบบการให้คำปรึกษาได้รับการพัฒนาขึ้น ท่านจัดให้มีการประชุมผู้นำขึ้น 3 ครั้งต่อปี

และอยู่กับผู้ดูแลเขตเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อหนุนใจและให้คำปรึกษาในเรื่องความ  
มความบริสุทธิ์และการตั้งคริสตจักร โดยมีระดับการให้ปรึกษาคือ

**ผู้ดูแลระดับให้คำปรึกษาแก่ผู้นำโซน ผู้นำโซนให้คำปรึกษาแก่ผู้นำในพื้นที่  
ผู้นำในพื้นที่ให้คำปรึกษาศิษยาภิบาล ศิษยาภิบาลให้คำปรึกษาแก่ผู้นำฆราวาส**

## ผลที่ได้รับ

พระเจ้ากำลังใช้คนของพระองค์ให้เข้าถึงผู้คนมากมายด้วยถ้อยคำที่เต็มไป  
ไปด้วยการช่วยกู้ให้รอดของพระองค์ในแหลมแอฟริกา

ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานที่ ศจ.ซุ้ทเขียนในปีเดือนเมษายน 2006 :

ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะบอกอย่างไรถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เป็นพยานในชั  
ว 9 วันสุดท้าย

ข้าพเจ้าเพิ่งกลับมาจากทางใจกลางทางใต้ของเอธิโอเปีย  
ที่ซึ่งข้าพเจ้าได้เป็นประจักษ์พยานถึงการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า  
ในแบบที่ข้าพเจ้าไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยในชีวิต

ในเวลาหนึ่งพวกเรากำลังวางยุทธวิธีที่จะทำให้มีการเคลื่อนไหวใน  
การตั้งคริสตจักร

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นในดินแดนแถบนั้นนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่า

การอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

คริสตจักรกำลังตั้งอีกหลายคริสตจักรและคริสตจักรเหล่านี้ก็กำลังสร้างอีก  
หลายคริสตจักร

ข้าพเจ้าอาจไปเยี่ยมคริสตจักรหนึ่งและพบว่าคริสตจักรแห่งนี้มีอายุยังไม่  
ครบปีเลย

หลังจากนั้นก็ไปยังอีกคริสตจักรหนึ่งและพบว่าคริสตจักรแห่งนี้ก่อตั้งโดย  
คริสตจักรที่ข้าพเจ้าไปเยี่ยมมาก่อนหน้านี้

หลังจากนั้นก็ไปยังอีกคริสตจักรหนึ่งที่ข้าพเจ้าพบว่าก่อตั้งโดยคริสตจักร  
ที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยคริสตจักรแรกที่ข้าพเจ้าไปเยี่ยม

คริสตจักรแรกนั้นได้กลายเป็นคริสตจักรแม่แม่อายุยังไม่ถึงปีก็ตาม

เมื่อปีที่แล้ว ในเขตนี้มีคริสตจักรเกิดขึ้นใหม่กว่า 100 คริสตจักร

ในปีนี้พวกเขาก็ทำการตั้งคริสตจักรใหม่อีก 100 คริสตจักรภายใน 6

เดือน และนี่ไม่รวมถึง การศึกษาพระคัมภีร์ในคริสตจักรอีก 50



แห่งที่ได้กลายมาเป็นคริสตจักรในภายหลัง  
เมื่อถามผู้นำว่าพวกเขาจะตั้งคริสตจักรใหม่ในช่วง 12  
เดือนนี้อีกกี่คริสตจักร และพวกเขาก็จะตอบด้วยความมั่นใจว่า “1,000  
คริสตจักร” นี่เป็นเพียงแค่นั้นใน 1 เขตเท่านั้น

ในซูดาน มีผู้คนกว่าพันคนต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วย  
เราคาดหวังว่าจะมีอย่างน้อย 500 คริสตจักรเกิดขึ้นในซูดานภายในปีนี้  
แต่คริสตจักรนาซารีนในแหลมแอฟริกาเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถตั้งคริส  
ตจักรใหม่ได้อีก 1,000 คริสตจักร เราไม่ได้หมายถึงคริสตจักรทั่ว ๆ ไป  
แต่หมายถึงคริสตจักรที่บริสุทธิ์  
การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ในวันเพนเทคอสที่มีผู้คนกลับใจ 3,000  
คนในวันเดียว แต่สำหรับพวกเขา บางครั้งมีผู้คนกว่า 20,000  
คนที่กำลังอธิษฐานขอการยกโทษในความผิดบาปในวันเดียว  
พวกเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทำให้พระมหาบัญชาของพระองค์สำเร็จในแหล  
มแอฟริกาในคนรุ่นนี้อย่างแน่นอน

ในการประชุมแห่งความบริสุทธิ์ปี 2006

มีชายคนหนึ่งมาจากซูดานได้มาถึงในการประชุมวันเสาร์กลางคืน  
เขาได้เดินทางด้วยเท้ามากกว่า 13 วัน 13 คืน ในระหว่างการเดินทาง  
เขาได้ทำสิ่งเดียวกับที่เขาทำในพื้นที่ของเขา นั่นคือ  
ใช้เวลาในการประกาศและได้ตั้งคริสตจักรขึ้น 2 คริสตจักร  
เขาได้รายงานว่ามีคริสตจักรนาซารีนกว่า 500  
คริสตจักรในแถบของเขา

ในการประชุมเขตส่วนกลางภาคใต้ (เอธิโอเปีย) ที่มีขึ้นในเดือนตุลาคม  
2006 ผู้คนเฉลิมฉลองให้แก่การตั้งคริสตจักร 408 คริสตจักรใน 1 ปี  
ซึ่งทำให้มีคริสตจักรรวมทั้งหมด 632 คริสตจักร อีกทั้งยังได้กล่าวรายงานว่ามี  
ศิษยาภิบาลที่ได้รับการอบรมอีก 1,000 คน และ  
มีการจัดการประชุมสัมมนาเรื่องความบริสุทธิ์ประจำเดือนอีกกว่า 100 ครั้ง  
มีเขตใหม่ ๆ เกิดขึ้นในการประชุมนี้  
เป้าหมายสำหรับคริสตจักรใหม่ในปีถัดไปคือ 100  
คริสตจักรสำหรับเขตใหม่ที่เกิดขึ้นมา และ 1,000  
คริสตจักรสำหรับเขตส่วนกลางภาคใต้

**การฉายภาพยนตร์ พระเยซู**

ในปีที่ผ่านมา

ผู้นำคริสตจักรในแอฟริกาได้เป็นพยานถึงจำนวนของผู้คนที่ต้อนรับพระเยซูโดยผ่านทางภาพยนตร์ พระเยซู ในเวลาไม่กี่เดือนมีผู้ได้ชมภาพยนตร์กว่า 650,000 คน มีชื่อนารีเทอริรี บาร์คเกอร์

ซึ่งเป็นผู้ประสานงานการฉายภาพยนตร์ พระเยซู ในแอฟริกาได้รายงานว่ “มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นซึ่งพวกเราไม่เคยประสบมาก่อนในชีวิต

ผู้คนทุกคนในหมู่บ้านมาเพื่อชมภาพยนตร์ และ ทุกคน

ได้ยอมจำนนมอบชีวิตให้แก่พระเยซู นี่เป็นเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวแล้ว”

จากรายงานที่เปิดเผยถึงจำนวนตัวเลขของผู้คนที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก ในการฉายภาพยนตร์เดือนธันวาคม 2005 มีผู้เข้าชมกว่า 15,000

คนและทุกคนก็ได้ตัดสินใจที่จะต้อนรับพระเยซู ในวันต่อมา ก็มีคนอื่นอีก 25,000 คนที่ได้ชมภาพยนตร์และทุกคนก็ตัดสินใจรับเชื่อ

ในวันต่อมาก็มีคนรับเชื่อเพิ่มขึ้นอีก 20,000 คน

ศจ.บาร์คเกอร์ได้รายงานว่ “ผู้นำในพื้นที่ได้กล่าวว่า ตั้งแต่คริสตจักรนาซารีนได้นำแสงสว่างมาสู่พื้นที่แห่งนี้

เขาใคร่ขอร้องให้ทุกคนที่จะร่วมกับคริสตจักรนี้ในการประกาศเรื่องพระเยซู”

จากนั้นผู้นำท่านนี้ก็ทำการจัดสรรที่ดินสำหรับคริสตจักร

เป็นผลให้เกิดมีคริสตจักรนาซารีนเกิดขึ้น 2 คริสตจักร คริสตจักรแรกมีสมาชิก 1,200 คน และอีกคริสตจักรมี 600 คน

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่แห่งความสำเร็จคือ

ประสิทธิภาพในการติดตามผลและให้การอบรมแก่ผู้เชื่อใหม่

## ชนเผ่าเมอร์ซี

จากเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมากมายในแอฟริกา โสวี ชูท ได้รับเรื่องราวนี้จากชนเผ่าเมอร์ซีในเอธิโอเปีย

ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับการเข้าถึง กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดมีประมาณ 18,000 คน ผู้หญิงของเผ่านี้เป็นที่รู้จักกันถึงการที่มักจะใส่แผ่นกลมไว้ที่ริมฝีปากและหู

หลังจากที่โสวีได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมกลุ่มชนเผ่านี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมา

เขาได้อธิษฐานต่อพระเจ้าที่พระองค์จะให้ยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพในการนำพระกิตติคุณเข้าถึงชนเผ่าเมอร์ซีนี

จากการที่ชนเผ่าเมอร์ซีเชื่อในวิญญาณที่อยู่ในธรรมชาติ พวกเขานับถือสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติว่าเป็นพระเจ้าและนมัสการต้นไม้, ก้อนหิน, พระอาทิตย์ ฯลฯ

ชนเผ่านี้เป็นชนเผ่าที่ยากมากในการประกาศ

ปี 2004

โฮวีและเพื่อนร่วมทีมได้มาเยี่ยมชนเผ่าเมอร์ซีอีกครั้งและกลับไปด้วยภาระใจอย่างมากในการประกาศแก่พวกเขา แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้เลยนั่นก็คือ เซนาบู่ ซึ่งเป็นชายเผ่าเมอร์ซี และเป็นผู้นำนักรบของเผ่า

ซึ่งได้รับข่าวถึงการมาเยี่ยมของพวกเขา

เซนาบู่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนในเมืองและได้เป็นคริสเตียนที่นั่น

เซนาบู่ได้ไปหา อาดาโมห์ ผู้นำของคริสตจักรนาซารีนในโซนนั้น และถามเกี่ยวกับคนผิวขาวผู้มาเยี่ยม

อาดาโมห์ได้บอกว่าพวกเขาเป็นมิชชันนารีมาจากคริสตจักรนาซารีน

เซนาบู่ได้บอกกับอาดาโมห์ว่าเขาได้ต้อนรับพระเยซูก่อนหน้านี้

แต่ตอนนี้เขาได้ละทิ้งความเชื่อไปเสียแล้ว

อาดาโมห์ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเซนาบู่ที่จะแนบแน่นขึ้นและไม่ช้าก็ได้นำเขากลับมาหาพระเจ้าอีกครั้ง

ในเดือนเมษายน 2005 โฮวีและคนอื่น ๆ

ได้เดินทางอีกครั้งหนึ่งไปหาเผ่าเมอร์ซี

เซนาบู่ได้พบพวกเขาและได้พาพวกเขาไปยังหมู่บ้านของเขาเพื่อทำการฉายภาพยนตร์เรื่อง *พระเยซู* จากการช่วยเหลือของเซนาบู่ในการเป็นล่ามแปล

ผู้นำหมู่บ้านก็อนุญาตให้ฉายภาพยนตร์ได้

แม้ว่าหมู่บ้านนี้จะเป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ มีประชากรเพียง 150 คน

แต่ทุกคนก็มีร่วมในการชม

ผู้คนที่ชื่นชอบในภาพยนตร์นี้เพราะการที่พวกเขาไม่เคยดูภาพยนตร์หรือโทรทัศน์มาก่อน เหมือนถูกตรึงอยู่กับ “ภาพที่เคลื่อนไหว”

พวกเขาสนใจไปยังภาพที่หน้าจอภาพยนตร์

โฮวีกล่าวว่า

พระเจ้าได้ดลใจให้ทีมของเขาที่จะฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับในพระคริสตธรรมคัมภีร์เดิมก่อน และนั่นก็พิสูจน์ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ก่อนที่จะถึงฉากการตรึงบนไม้กางเขน

ผู้นำหมู่บ้านก็ได้ยินขึ้นและทำการประกาศ โดยมีเนื้อหา ดังนี้ :

“เดี๋ยวนี้ พวกเรารู้แล้วว่า มีพระเจ้า

อีกทั้งพวกเรา ยังรู้อีกว่า พระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างพวกเรา

เราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย

เราได้เห็นว่า ในภาพยนตร์มีผลไม้มากมายในสวน (สวนเอเดน)

พวกเราก็ปลุกพืชผักมากแต่กลับเกิดผลน้อยเหลือเกิน พวกเราเป็นเหมือนอาดัมผู้ซึ่งถูกขับไล่ออกจากสวน เรามีชีวิตเหมือนเช่นสัตว์

เราเดินด้วยร่างที่เปลือยเปล่าต่อหน้ากันและกัน  
ฝูงวัวของเราก็กำลังอยู่ทุ่งหญ้า  
เราควรจะออกไปและนำฝูงวัวกลับมายังบ้านของเรา  
เราไม่จำเป็นต้องดูอะไรเพิ่มอีกแล้วในภาพยนตร์ เพียงแต่บอกพวกเราว่า  
พวกเราควรจะทำอย่างไร?”

ภาพยนตร์นั้นจึงถูกกรอเดินหน้าอย่างรวดเร็วไปยังช่วงการถูกตรึงบนไม้  
กางเขนและการเป็นขึ้นจากความตาย โฮวีได้กล่าวว่า นี่เป็นภาพยนตร์  
พระเยซูที่สั้นที่สุดที่พวกเราเคยฉายมา เมื่อถึงเวลาที่เชิญชวนให้มารับเชื่อ  
ผู้นำหมู่บ้านและคนอื่น ๆ อีก 18 คน  
ได้ก้าวออกมาด้านหน้าและอธิษฐานขอรับการช่วยกู้ให้รอดจากพระเจ้า

เซนาบูนยังคงอยู่ที่หมู่บ้านเกิดของเรา และคริสตจักรก็ถูกตั้งขึ้นที่นั่น –  
สถานที่ที่พระเจ้าไม่เคยเป็นที่รู้จักมาก่อน

นับแต่นั้น การเคลื่อนไหวในการตั้งคริสตจักรก็ได้เริ่มต้นขึ้นในชนเผ่านี้  
ในเวลาประมาณ 18 เดือน มีคริสตจักร 8  
แห่งเกิดขึ้นในท่ามกลางชนเผ่าเมอร์ซี

## การนำเสนอ : “กฤษฎีการเติบโต”

### สิ่งที่ต้องเตรียมและนำเสนอ

ในการเตรียมบทเรียนนี้ ให้ทำตามต่อไปนี้ : จากในหัวข้อ “กลยุทธ์ต่าง  
ๆ” ให้ทำการเลือกประโยคที่เป็น “กฤษฎีการเติบโต”

ที่นำไปสู่การเติบโตของคริสตจักรในแอฟริกา (HOA) ตัวอย่างเช่น  
“เป็นนักเรียนของคริสตจักรในท้องถิ่นนั้น

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและศาสนา” และ

“สอนหลักข้อเชื่อเกี่ยวกับความบริสุทธิ์และกลยุทธ์การสร้างคริสตจักร” เป็นต้น

ให้ทำสำเนาในส่วนนี้ ตัดแต่ละประโยคออก และติดป้ายรูปกฤษฎีการเติบโตใหญ่

ติดกฤษฎีการเติบโตไว้หน้าห้อง, หรืออาจจะบนพวงกฤษฎีการเติบโตใหญ่

(ที่ทำจากที่แขวนเสื้อโค้ท), หรือจะติดไว้บนบอร์ดที่มีตะขออยู่

แล้วก็ทำการมอบหมายให้สักคนในการเล่าเรื่องราวของชนเผ่าเมอร์ซีโดยเรียบ

เรียงเป็นคำพูดของตนเอง

หลังจากนำเสนอในส่วนบทนำแล้ว ให้บอกว่า “ตอนนี้

พวกเราจะได้เรียนรู้ถึงกฤษฎีการเติบโตที่สำคัญในความสำเร็จของคริสตจักรในแอฟริกา”  
ขอให้ผู้เรียนบางคนออกมาด้านหน้า เอากฤษฎีการเติบโต

และอ่านให้ทุกคนฟัง อาจมีการบอกรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น

ต่อไป ให้พูดที่ในหัวข้อ ผลที่ได้รับ  
ที่รวมเอาเรื่องเกี่ยวกับการฉายภาพยนตร์ *พระเยซู* ด้วย  
นำเสนอในส่วนนี้ด้วยวิธีการที่ตื่นเต้นที่จะช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลัง  
เกิดขึ้นขณะนี้ที่แอฟริกา  
จากนั้นก็เชิญคนที่เตรียมตัวในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับชนเผ่าเมอร์ซ็อกมา

ปิดการประชุมด้วยการอธิษฐาน โดยเน้นไปที่ : (1)  
การสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในแอฟริกา (2)  
อนาคต  
ซึ่งพระเจ้าจะช่วยให้คนของพระองค์บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการนำคนมาถึงค  
วามรอด

### ทางเลือกเพิ่มเติม : “ฟุตบอลของชาวแอฟริกา”

จากการที่กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาสุดโปรดของแอฟริกา  
(เช่นเดียวกับประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก)  
ให้จัดให้มีทีมสองทีมในการแข่งขันฟุตบอลนี้

ซึ่งอาจจะเป็นการแข่งขันระหว่าง : ผู้หญิง และ ผู้ชาย; วัยกลางคน และ วัยรุ่น;  
ชั้นเรียนพระคัมภีร์สองชั้น; เจ้าหน้าที่คริสตจักร และ สมาชิกฆราวาส เป็นต้น  
แต่ละทีมต้องมีจำนวนคนเท่ากัน ประมาณ 3-6 คน  
ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละกลุ่ม  
ทำสำเนาของเนื้อหาบทเรียนและมอบให้แก่แต่ละทีมเพื่อที่ “ได้อ่าน”  
ก่อนที่จะมีการเรียน

เตรียมกระดานจดคะแนนโดยใช้กระดาษโปสเตอร์ขนาดใหญ่,  
กระดานดำ, หรือกระดานไวท์บอร์ดก็ได้  
วาดรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ให้เป็นลักษณะของสนามฟุตบอลโดยมีประตู ที่เป็น  
“กล่อง” หรือ “ตาข่าย” ในแต่ละด้านของสนาม  
วาดเส้นกลางสนามเพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นกึ่งกลางสนาม  
เตรียมธงชาติขนาดเล็กหรือธงสามเหลี่ยมจำนวน 2 อัน  
(หรือจะเป็นธงที่ติดไว้กับไม้จิ้มฟันก็ได้) ให้ธงหนึ่งอันแก่แต่ละทีม  
ชื่อของทีมควรจะเป็น เอธิโอเปีย และ ซูดาน  
สองประเทศที่อยู่ในบทเรียนของเรา ติดธงนั้นลงบนสนามฟุตบอลโดยใช้เทป  
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการติดและสามารถดึงออกได้ง่าย

ในการนำเสนอบทเรียน ให้ตั้งคำถามจากเนื้อหาในบทเรียน  
โยนเหรียญเพื่อหาว่าทีมใดจะได้เล่นก่อน  
สลับกันเล่นระหว่างสองทีมในการตอบคำถาม

ให้แต่ละทีมจัดลำดับสมาชิกในการตอบคำถามเอง  
คำตอบที่ถูกต้องจะทำให้ธงของทีมเคลื่อนไปด้านหน้าเพื่อเข้าหาประตู  
ตอบคำถามถูก 3 ครั้งนับเป็น 1 ประตู และทีมก็จะได้รับ 1 คะแนน

ในช่วงถวายทรัพย์สิน ประกาศผลการแข่งขัน “ฟุตบอล”  
หรือเชื้อเชิญให้มีการถวาย การถวายทรัพย์สินนี้จะใช้เพื่องานพันธกิจต่าง  
ๆ (เช่น การถวายเพื่อการสร้างคริสตจักร(อลาบัสเตอร์),

พันธกิจเมตตานาซารีน(compassionate ministries)

บทเรียนเป็นบทเรียนที่มีชีวิตชีวา  
และบรรยายการศึกษาเรียนรู้จะเป็นในลักษณะของการเฉลิมฉลอง  
สร้างสรรค์ให้ดูน่าตื่นเต้นให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถจะทำได้  
สถานที่จัดน่าจะเป็นในห้องโถงใหญ่ของคริสตจักร, ศูนย์กิจกรรม,  
หรือแม้แต่ในโรงยิมก็ได้ ตั้งให้มีโค้ชประจำทีม  
หากมีวัยรุ่นหรือเด็กโตในคริสตจักร  
ก็สามารถให้ช่วยในการเป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็ได้

เริ่มต้นบทเรียนด้วยการกล่าวว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ แฟน ๆ กีฬาทุกคน  
ทุกคนพร้อมที่จะพบกับความตื่นเต้นต่อไปนี้หรือยัง?  
พวกเราคงจะรู้ว่าในการเล่นฟุตบอลนั้น จะทำคะแนนได้ก็ด้วยการเตะลูกบอล  
หรือ “โหม่ง” ให้เข้าไปยังประตูของฝ่ายตรงข้าม แต่เกมส์ในวันนี้ จะเป็น เกมส์  
‘ที่ใช้หัว’ ซึ่งหัวจะใช้เพื่อการทำคะแนน ไม่มีการเตะใด ๆ ทั้งสิ้น”

จากนั้นทำการแนะนำแต่ละทีมรวมทั้งโค้ช (และเชียร์ลีดเดอร์)

ให้มีการเชียร์และสนับสนุนแต่ละทีม และให้ของรางวัลแก่ผู้เล่นทุกคน

### การตอบสนอง

- ใช้อินเทอร์เน็ตหรือหนังสือเอ็นไซโคพีเดียเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแ  
ลมแอฟริกา (Horn of Africa) และชนเผ่าเมอร์ซี (Mursi)
- ฉายภาพยนตร์ พระเยซู ที่คริสตจักรหรือที่บ้าน โดยเชิญเพื่อน ๆ  
ที่ยังไม่เป็นคริสเตียนและเพื่อนบ้านที่จะมาชมด้วยกัน
- อธิษฐานเพื่อ อ.ซู้ท, มิซซันนารีคนอื่น ๆ,  
และผู้นำคริสตจักรในแอฟริกาในการเป็นผู้นำและสนับสนุนดูแลคริส  
ตจักร
- อธิษฐานเพื่อผู้คนมากมายที่มาหาพระเยซูในแอฟริกาที่จะได้รับการ  
อบรมสั่งสอนอย่างมีประสิทธิภาพ